
ทําเนียบรัฐบาล • “บิ๊กตู” พรอมสูศึก

ซักฟอก “วิษณุ” กางปฏิทินรัฐบาลตองวาง 

แผนหลังสภาเปด 22 พ.ค. เผยงานสําคัญ

พรอมสงไมตอหากเกิดอุบัติเหตุการเมือง

เม� อวันที่ 18 เมษายน 2565 พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ใหสัมภาษณ                                                                       

กรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่

ไววางใจมาตรา 151 โดยกลาวเพียงสั้นๆ 

วา “พรอมๆๆ”

เม� อถามถึงความพรอมการพิจารณา

รางพระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.) งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายกฯ กลาวเพียงส้ันๆ เชนกันวา พรอมๆๆ                                                           

กอนเดินขึ้นหองทํางานบนตึกไทยคูฟาไป

ทันที

ดานนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ใหสัมภาษณวา ฝายคานก็สามารถ

ย� นไดตั้งแตบัดนั้นเปนตนไป ซึ่งเม� อย� นและ

ประธานรัฐสภาตรวจลายเซ็น ตรวจจํานวน 

และความเรียบรอยอ� นใหครบถวนกอนท่ีจะ 

แจงมายังรัฐบาล  เพ� อถามความพรอมของ

รัฐบาลวามีความพรอมเม� อไหร ซึ่งรัฐบาล

ไมใชฝายที่จะตองฟนธง แตรัฐบาลจะบอก

กําหนดความพรอมของรัฐบาลเปนชวงๆ ไป 

เพ� อใหมีการกําหนดความพรอมและปรับให

เขากับปฏิทินของรัฐสภา

รักลุงตู‘แรมโบ’ออก

นายกฯพรอมสูซักฟอก

‘วิษณุ’เผยงานสําคัญ!

ตร.ขูถอนประกัน‘ปริญญ’

นายเสกสกล อัตถาวงศ ประกาศลาออกจากตําแหน�ง ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี โดยใหเหตุผลวาเปนการแสดงความรับผิดชอบกรณีคลิปเสียงพูดโทรศัพท 

ระหวางตนเองกับ น.ส.จุรีพร สินธุไพร ขาราชการการเมือง ตําแหน�งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เผยมีความสํานึกรับผิดชอบตอความรูสึกของประชาชน!

หนา...2หนา...2

กมธ.กฎหมายลูกเจอตอ
‘คำนวณปารตี้ลิสต’ สะดดุ
กมธ.กฎหมายลูกเจอตอ
‘คำนวณปารตี้ลิสต’ สะดดุ

             
|

ไทยโพสต • กกต.เคาะวันเสาร 21 พ.ค. 

เลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 3 ราชบุรี แทน “ปา

รีณา” เปดรับสมัคร 21-25 เม.ย.นี้  “แรม

โบ” ลาออกจากตําแหน�งผูชวยรัฐมนตรีฯ 

มีผล 19  เม.ย. เหตุสํานึกรับผิดชอบกรณี

คลิปเสียงหยอก “จุรีพร” ขณะที่ “วิเชียร 

ชวลิต” ไขกอกพน ส.ส.พลังประชารัฐ 

เม� อวันที่  18 เมษายน 2565 หลัง

มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู

แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่                                

3 แทนตําแหน�งที่วาง คณะกรรมการการ

เลือกต้ัง  (กกต.)  ตองจัดใหมีการเลือกต้ังแทน                                                   

ตําแหน�งที่วางภายใน 45 วัน โดยไดออก

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กําหนด

วันลงคะแนนเลือกตั้งในวันเสารที่ 21 พ.ค.

65 เวลา 08.00 น. ถึง  17.00 น. โดย

เปดรับสมัครผูลงสมัครรับเลือกตั้งในวัน

พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน ถึงวันจันทรที่ 25 

เมษายนน้ี ต้ังแตเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. 

ไมเวนวันหยุดราชการ ที่ผูอํานวยการการ

เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด 

สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน                                   

ราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทน                                   

ตําแหน�งท่ีวาง ในการสงผูสมัครรับเลือกต้ัง                                               

และการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรค 

การเมืองที่ประสงคจะสงผูสมัครรับเลือก

ตั้งตองมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทน

พรรคการเมืองประจําจังหวัดในจังหวัดนั้น                                                       

การสรรหาผูสมัครรับเลือกต้ังจากสาขาพรรค 

การเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประ 

จําจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ใหพรรคการเมือง

สรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งจากผูมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหาม

ลุมพินี • รอง ผบช.น.เผยหากพบ “ปริญญ” 

ยุงเหยิงพยาน จะย� นถอนประกันทันที ดาน

ทนายตั้มพาผูเสียหายแจงความเพิ่มอีก อาง

ถูกขมขืนเม� อป 2563 ยังอยูในอายุความ  

“ชวน” ยัน “ศุภชัย” ไมใชเปนนักการเมือง

ที่มีอิทธิพลที่จะไปกลั่นแกลงใคร สามนิ้วบุก 

ปชป.เรียกรองยุติความรุนแรงทางเพศ 

เม� อวันที่ 18 เมษายน 2565 พล.ต.ต. 

ไตรรงค ผิวพรรณ รอง ผบช.น.เดินทางมา

เขารวมประชุมความคืบหนาเก่ียวกับคดีนาย

ปริญญ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย ผูถูกกลาวหาวาลวนลามหญิง

สาวและมีผูเสียหายหลายราย โดยไดกลาว

หลังการประชุมวา ขณะน้ีมีผูเสียหายมาแจง

ตวามที่ สน.ลุมพินีจํานวน 3 ราย และที่

จังหวัดเพชรบุรี 1 ราย โดยทั้ง 4 คดีดัง

กลาว ตํารวจ สน.ลุมพินีมีการสอบปากคํา

แลว

โดยคดีที่รับแจงเม� อวันที่ 12 เม.ย.ที่

ผานมา สอบปากคําพยานแลวเสร็จหลาย

ราย คําใหการเปนประโยชนตอรูปคดี อีก

ทั้งสามารถรวบรวมพยานตางๆ ได สวนจะ                                                  

มีการเขาตรวจคนพื้นที่ หองพักที่ใชกอเหตุ

หรือไม ตํารวจจะทําไปตามขั้นตอนของกฎ 

หมาย

สวนอีก 2 คดีของ สน.ลุมพินี รอง 

ผบช.น.เผยวา ยังอยูในระหวางสอบปากคํา

ผูเสียหายเพิ่มเติมและรวบรวมพยานหลัก

ฐาน สวนคดีที่ผูเสียหายแจงความที่จังหวัด

เพชรบุรี ตํารวจ สน.ลุมพินีไดทําการสอบ                                                       

ปากคําแลวและสงกลับไปยังจังหวัดเพชร 

บุรีเพ� อประกอบสํานวนเพิ่มเติม

ขาวเหนียวมะมวง

มหาดไทย • สรุป 7 วันอันตรายชวง

เทศกาลสงกรานต เสียชีวิตรวม 278 ศพ 

บาดเจ็บ 1,869 คน สวนใหญเกิดเหตุบน

ถนนกรมทางหลวง ขับรถเร็วเกินกําหนด แซง                                                                       

เมาขับ มีคดีขับรถขณะเมาสุรา 7,141 คดี  

เม� อวันที่ 18 เมษายน 2565 นาย

นิรัตน พงษสิทธิถาวร รองปลัดกระทรวง

มหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณ 

ภัยและพัฒนาเมือง ในฐานะประธานการ

ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย

อํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                                                          

ตลอดทั้งป เปดเผยวา ศูนยอํานวยการปอง 

กันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

สงกรานต พ.ศ.2565 โดยกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และความรวมมือของ

หน�วยงานภาคีเครือขาย ไดรวบรวมขอมูล

ประจําวันที่ 17 เม.ย.65 ซึ่งเปนวันที่ 7 ของ                                                             

การรณรงค “ชีวิตวิถีใหม ขับขี่อยางปลอด 

ภัย ไรอุบัติเหตุ” พบวาเกิดอุบัติเหตุ 188 

ครั้ง ผูบาดเจ็บ 171 คน ผูเสียชีวิต 31 ศพ

สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได 

แก ขับรถเร็วเกินกําหนด รอยละ 40.69 

ด� มแลวขับ รอยละ 21.81 ยานพาหนะที่

เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รถจักรยานยนต รอยละ 

82.11  รถปกอัป 7.37

อุบัติเหตุสวนใหญ
ทําเนียบรัฐบาล • ผูติดเชื้อโควิด-19 ราย

วันลดลงเหลือ 1.6 หม� นราย แตเสียชีวิต

พุง 124 ราย สวน 7 วันสงกรานตติดเชื้อ

เพิ่ม 146,474 เอาไงแน�! กรมควบคุมโรค 

ยัน 1 ก.ค.จะเขาสูโรคประจําถิ่นไดตามคาด

หมายเดิม แต “อนุทิน” ปฏิเสธไมมีใครพูด 

1 ก.ค.ใหเปนโรคประจําถิ่น 

เม� อวันที่ 18 เมษายน 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ศบค.) รายงาน

สถานการณโควิด-19 ในประเทศไทยวา  พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 16,994 ราย ติดเชื้อใน

ประเทศ 16,896 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 16,847 ราย มา

จากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 49 ราย  มา

จากเรือนจํา 22 ราย เปนผูเดินทางมาจาก                   

ตางประเทศ 76 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

25,910 ราย อยูระหวางรักษา 205,514 

ราย อาการหนัก 2,123 ราย ใสเคร� องชวย

หายใจ 939 ราย ภาพรวมการติดเชื้อชวง 

7 วันสงกรานต ตั้งแตวันที่ 11-17 เม.ย.65 

รวม 146,474 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 124 ราย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2565  แรม  3  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 3

อานตอหนา 15

อานตอหนา 3

ปที่ 26 ฉบับที่ 9288

อิสรภาพแหงความคิด

ผูปวยโควิดลด

พูดคนละทาง

โรคประจําถิ่น

สรุปยอด‘7วัน’

ดับรวม278ศพ

คดีเมาขับทวม
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‘ธปท.’หวง ศก.ไทย

ยังเสี่ยง

DSI ทลายโกดัง

เก็บสินคาปลอม
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2 ในประเทศ

ระเด็นสําคัญที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.เพิ่งลงมติผานไป

หมาดๆ กอนชวงเทศกาลสงกรานต คือ คุณสมบัติและ

ลักษณะตองหามของผูจัดตั้งพรรคการเมือง ผลสรุป (ยัง) คง                                                                             

ให ใชตามกฎหมายที่บังคับใชปจจุบัน โดยเสียงสวนใหญใน

คณะ กมธ.ไมเห็นดวยกับราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง ที่ “อนันต ผลอํานวย” ส.ส.กําแพงเพชร 

พรรคพลังประชารัฐเสนอมา แตเห็นวาทางเจาตัวและ 

ส.ส.บางฝายจะขอสูตอ โดยสงวนความเห็นไปอภิปรายในวาระ 

2 อีก

อยางไรก็ตาม ไทม ไลนหลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต 

เปิดมาคณะ กมธ.จะประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ใหญ 2 ประเด็น ไดแก การจัดทําไพรมารีโหวต และ “วิธีการ

คํานวณ ส.ส.แบบบัญชีรายช� อ” ซึ่ง “นพ.ระวี มาศฉมาดล” 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังธรรมใหม และ กมธ. ออกหนา

แทนพรรคเล็กอีกหลายพรรค คัดคานวิธีการคํานวณของพรรค

ใหญ เพราะทําใหพรรคเล็กๆ เสียเปรียบ หรืออาจสูญพันธุใน

การเลือกตั้งเที่ยวหนา โดยอางเหตุผลการคิดคํานวณไมตรง

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ป 60 ที่ ไมตองการใหเสียง

ประชาชนตกน้ํา

ตอนนี้ “หมอระวี” ไปย� นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพ� อ

ขอใหศาลวินิจฉัยวา บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เปนโมฆะ เน� องจากขัด

เจตนารมณและขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 93, มาตรา 94 หรือไม

ขณะเดียวกันมีขอเท็จจริงปรากฏขึ้นวา รัฐธรรมนูญ

ไดถูกแกไขเพิ่มเติมใหเปนแบบบัตร 2 ใบตั้งแตปที่แลว และ

การพิจารณาของคณะ กมธ.ชุดนี้ ก็ทําเพื่อให้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญเทานั้น

จะเหลือก็แตการถกเถียงจะคํานวณ ส.ส.ปารตี้ลิสตอยาง 

ไร???

ดาน “หัวหนาพรรคพลังธรรมใหม” เคยแถลงขาวเปด

เผยวา มี 3 แนวทาง คือ 1.สูตรของพรรคใหญ ที่ใชคะแนนทุก

พรรค หารดวยจํานวน ส.ส.บัญชีรายช� อ 100 คน ซึ่งจะทําใหมี

ผลลัพธคะแนนตอ ส.ส. 1 คน ที่ 3.7 แสนคะแนน

2.สูตรที่เสนอใหใชคะแนนพรรค หารดวยจํานวน ส.ส. 

ทั้งหมด 500 คน เพ� อใหได ส.ส.พึงมี โดยมีคะแนน 7.4 หม� น

คะแนน ตอ ส.ส.บัญชีรายช� อ 1 คน

3.สูตรพรรคเล็ก ใหนําคะแนนทั้ง ส.ส.บวกกับคะแนน

พรรค จากนั้นหารดวยจํานวน ส.ส.ทั้งหมด 500 คน เพ� อให

ได ส.ส.พึงมี โดยจะไดคะแนน 1.5 แสนคะแนนตอ ส.ส. 1 คน

พูดกันงายๆ สูตรของพรรคเล็กก็คือระบบจัดสรรปนสวน

ผสมนั่นเอง ซึ่งใน กมธ.จํานวนมากเห็นแยงวาจะคํานวณตาม

นั้นไดอยางไร เพราะขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ที่กําหนด 

ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายช� อ ออกจากกันอยางชัดเจน

ที่สําคัญ ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ....ที่ที่ประชุมรวมรัฐสภารับมา

ทั้ง 4 ฉบับ ทั้งของฝายคาน 2 ฉบับ ของคณะรัฐมนตรี และ

ของพรรครวมรัฐบาลมีความชัดเจน บัญญัติไวในมาตรา 128 

วาดวยวิธีการคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ “มาตรา 128 (2) ให

นําคะแนนรวมทั้งหมดที่ทุกพรรคการเมืองไดรับ หารดวย

หนึ่งรอย ผลลัพธที่ ได ใหถือเปนคะแนนเฉลี่ยตอ ส.ส.บัญชี

รายช� อ 1 คน”

แตๆๆ กมธ.ฟากฝง ส.ว.สงเสียงวา ตองยึดตาม

รัฐธรรมนูญอยางเครงครัด นอกจากมาตรา 91 แลว ใน

รัฐธรรมนูญยังคงมาตรา 93 และมาตรา 94

เม� อกางมาตรา 93 อาน มาตราดังกลาวระบุไววา “ใน

การเลือกตั้งทั่วไป ถาตองมีการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือก

ตั้งใหมในบางเขต หรือบางหน�วยเลือกตั้งกอนประกาศผล

การเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไมแลวเสร็จ หรือยังไมมีการ

ประกาศ ผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไมวาดวยเหตุใด 

การคํานวณจํานวน ส.ส.ที่แตละพรรคการเมืองพึงมี และจํา

นวนแบบบัญชีรายช� อที่แตละ ส.ส.พรรคการเมืองพึงไดรับ ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง� อนไขที่บัญญัติไวในพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร

มาตรา 94 ภายใน 1 ปหลังจากวันเลือกตั้งอันเปนการ

เลือกตั้งทั่วไป ถาตองมีการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบงเขตเลือก

ตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหนําความ

ในมาตรา 93 มาใชบังคับโดยอนุโลม การเลือกตั้ง ส.ส.แทน

ตําแหน�งที่วางไมวาดวยเหตุใดภายหลังพนเวลา 1 ป นับแต

วันเลือกตั้งทั่วไป มิใหมีผลกระทบกับการคํานวณ ส.ส.ที่แตละ

พรรคการเมือง จะพึงมีตามมาตรา 91

พอยตสําคัญของ 2 มาตรา คือการคํานวณ ส.ส.บัญชี

รายช� อยังตองยึดโยงการเลือกตั้ง ส.ส.เขต!!! ฉะนั้น จึงเกิดเปน

คําถามที่ยังไรคําตอบ วาสรุปแลวหารดวยจํานวน ส.ส.ปารตี้

ลิสต 100 คน หรือหารดวยจํานวน ส.ส.ทั้งหมด 500 คนกัน 

แน� แลวถาหาร 500 จะขัดกับมาตรา 91 หรือไม กลายเปน

ความลักลั่นกันเองของรัฐธรรมนูญ

หลังสงกรานตตองรอเซียนกฎหมายผสานเซียนคณิต 

ศาสตรสางปมหาทางออก ในทางตรงกันขาม ถายิ่งแกยิ่งยุง

เปนลิงแกแหก็อาจเกิด “เดดล็อกการเมือง”.

กมธ.กฎหมายลูกเจอตอ

‘คํานวณปารตี้ลิสต’ สะดุด

วิถี soft power ไทย

เปดกวาง-ไมขัดขวาง

oft power ของไทยถูกกลาวถึงอยางกวางขวาง

อีกครั้ง ภายหลังการแสดงในเวทีคอนเสิรตระดับ

โลก “มิลลิ” (Milli) หรือ “ดนุภา คณาธีรกุล” แรป

เปอรสาวไทยตัวเล็กวัย 19 ป ที่ลาสุดถือเปนศิลปนเดี่ยวจาก

ไทยคนแรกที่ ไดขึ้นโชว ในเทศกาลดนตรีงานใหญและเกาแก

ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาอยางงาน “โคเชลลา” หรืองาน 

Coachella Valley Music and Arts Festival โดยกําหนด

จัดระหวางวันที่ 15-17 เมษายน และ 22-24 เมษายนนี้ 

แตสิ่งสําคัญไปกวานั้นคือ การแสดงของเธอไดนําเสนอให

ชาวโลกรูจักอาหารของคนไทยอยางขาวเหนียวมะมวง นับ

เปนการแสดงที่ ใชเวลาไมเกิน 10 นาที แตสามารถโฆษณา

ประชาสัมพันธอาหารของประเทศไทยไปทั่วโลก 

แน�นอนวานี่คือสิ่งที่เรียกวา soft power ที่ถูกทําให

เกิดขึ้นโดยเด็กวัยรุนไทย เปดพื้นที่โฆษณาใหกับประเทศไทย 

ดึงดูดคนตางประเทศใหรูจักประเทศไทย และรูจักอาหารไทย 

ที่อรอยไมแพชาติใดในโลก แถมดวยทําประโยชนมหาศาลจาก

ปรากฏการณขาวเหนียวมะมวง ยังสงผลมาถึงการชวยฟน

วิกฤตของเกษตรกรชาวสวนมะมวง ที่กอนหนานี้แทบจะกอง

ทิ้งไว ใตตน แตวันนี้ตลาดการซื้อขายกลับฟนคืนคึกคักกันมา

อีกรอบ 

ซึ่งนั่นคือพลังของ soft power ขณะเดียวกัน ดูเหมือน

รัฐบาลไทยจะถึงขึ้นผลักดันใหขาวเหนียวมะมวงเปนมรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ระบุวาเปนเร� องที่คณะกรรม 

การดําเนินการ ซึ่งประเทศไทยนั้นมี soft power ทั้งอาหาร 

ธรรมชาติและสุขภาพ จําเปนตองสนับสนุนและเรงรัดในการ

พัฒนา soft power ที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรที่เรา

มีจํานวนมากหลายๆ อยาง เพ� อทําใหคนสนใจและใหความ

สําคัญกับประเทศไทย

อยางไรก็ตาม กอนหนานี้ก็นับไดวา กระแสความนิยม

ของประเทศไทยที่ยังคงเปนประเทศตัวเลือกอันดับตนๆ ใน

การถายทําของหมูผูสรางภาพยนตรตางชาติ โดยภาพยนตร

และวีดิทัศน (Film) ถือเปน 1 ใน 5 F อุตสาหกรรมวัฒนธรรม

สร้างสรรค์ที่มีศักยภาพที่รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อน และผลักดัน 

“Soft Power” ความเปนไทย เพ� อเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจ โดย 

5 ประเทศที่เดินทางมาใชประเทศไทยเปนสถานที่ถายทํา

ภาพยนตรในชวงเวลาดังกลาวมากที่สุด ไดแก อินเดีย ฝรั่งเศส 

สิงคโปร สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร 

หากยอนกลับไป รัฐบาลไทยไดกําหนดนโยบายสนับ 

สนุน Soft power ใหประเทศ โดยอาศัยตนทุนทางวัฒนธรรม

และความคิดสรางสรรคที่มีอยูมาตอยอดใหเกิดมูลคาทาง

เศรษฐกิจ สอดคลองกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล 

และเรงเดินหนาสงเสริมอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยใน 

15 สาขา อาทิ งานฝมือและหัตถกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง 

และภาพยนตร ขณะเดียวกันก็ผลักดันวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 

5 F  ไดแก อาหาร (Food) ภาพยนตรและวีดิทัศน (Film) ผา

ไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) 

และการอนุรักษและขับเคล� อน เทศกาล ประเพณีสูระดับโลก 

(Festival) โดยเช� อมั่นวายังจะเปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสงออก

สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังยุคโควิด-19 ที่สําคัญของ

ไทย

สถานการณขณะนี้เรียกวา น้ําขึ้นใหรีบตักของรัฐบาล 

ที่จะสงเสริมตอยอด กําหนดนโยบายสนับสนุน Soft power 

ใหประเทศ พลิกฟนวิกฤตเศรษฐกิจจากพิษของโควิด-19 ที่

เกือบแชแข็งประเทศเขาสูปที่ 4 นโยบายตางๆ ที่กําหนด

ไว เพียงแคตองเรงผลักดันใหเปนรูปธรรมที่สุด และสราง

สัมฤทธิผลใหมากที่สุด ซึ่งทายที่สุดที่จะเปนบทพิสูจนการขับ

เคล� อน Soft power คือเม็ดเงินที่เขามาขับเคล� อนในประเทศ 

แตสิ่งสําคัญคือ การรูจักของดีที่มีอยู ในประเทศไทย ศิลป

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ซึ่งจะเปนสิ่งทรงคุณคาในระยะยาว ขณะ

เดียวกันสิ่งที่น�าพิจารณายิ่งกวา อันเปนเร� องที่รัฐบาลตองพึง

ตระหนัก เพ� อพัฒนาสรางสรรค Soft power ใหยืนยาวและ

ดําเนินอยางตอเน� องคือ เปดกวางเสรีภาพในการแสดงออก 

แตสําหรับเมืองไทยในชั่วโมงนี้ ไมขัดขวางก็ถือวาดีมากแลว!.

s
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พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

ผมย้ําอยูเสมอในเร� องของซอฟตพาวเวอร ทั้งอาหาร 

ธรรมชาติและสุขภาพ โดยผมเปนคนกําหนดวาประเทศไทย

จําเปนตองสนับสนุนและเรงรัดในการพัฒนาซอฟตพาว

เวอรที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรที่เรามีจํานวนมาก

หลายๆ อย่าง เพื่อทําให้คนสนใจและให้ความสําคัญกับ

ประเทศไทย.

ไทยกับวิเทโศบายตางประเทศ
ห็นวา...ทานผูนําโลก ผูนําอเมริกา ทานประธานาธิบดี 

โจ ไบเดน ทานคิดจะขอนัดเจอกับบรรดา ผูนํา

ประเทศอาเซียน กันอีกซะแลว หรือจากคราวที่แลว

ที่ไมมีโอกาสไดเจอ ดวยเหตุขัดของประการใดก็แลวแต มา

คราวนี้คงชวงประมาณกลางเดือนหนา หรือราวๆ วันที่ 12-

13 พฤษภาคม ใครคิดจะเจอ-ไมเจอหรือไม? ประการใด? ก็

ยังมิอาจสรุปไดชัดเจน...

คือคงตองยอมรับเอาจริงๆ นั่นแหละวา...หลังๆ นี้การ

มีโอกาสไดเจอ ไดพบปะ จับเขา จับหน�าวกับผูนําโลก หรือ

ผูนําอเมริกาใชวาจะเปนอะไรที่เก ที่เท ซะที่ไหน??? เผลอๆ 

อาจเปนอะไรออกไปทางน�าอึดอัด น�าอัดอั้น ตันใจ มิใช

นอย ไมวาจะเปนผูนําประเทศไทยแลนด แดนสยามของหมู

เฮา อยางทานนายกฯ บิ๊กตู หรือแมแตทานรองนายกฯ และ

รัฐมนตรีตางประเทศอยางทาน ดอน มะขามเตี้ย ก็เถอะ 

เพราะโอกาสที่จะถูกกด ถูกบีบ ถูกหวานลอม หวานเสน�ห ให

หันไปเลนงานประเทศคูแขง คูอาฆาต อยางเชน ประเทศคุณ

พี่จีน หรือคุณนารัสเซีย ยอมมีความเปนไปไดสูงเอามากๆ...

ชวงยุคผูนําอยาง โอมาบา (โอบามา) นั้น ยังอาจไม

ถึงกับหนักหนา สาหัส มากมายซักเทาไหร ดังนั้น...เม� อบิน

มาเจอกับอดีตนายกรัฐมนตรี นารีขี่มาขาว ของบานเรา ก็

เลยแทบสรุปไมไดวา...ใครคิดจะขี่ใคร??? คือถึงขั้นที่ผูนํา

ตอรปโดดํา หรือผูนําผิวสีรายแรกของอเมริกา ออกจะสั่น

สะทานเม� อเจอกับอาการสะเทิ้นของนายกรัฐมนตรีไทย พูด

งายๆ วา...ระหวางนั้น มันยังไมถึงกับเกิดการไลบด ไลบี้ เกิด

การ เผชิญหนา เหมือนอยางเชนทุกวันนี้ การแทงกั๊ก หรือ

แทงกลาง ตอไปเร� อยๆ ของบรรดาประเทศเล็ก ประเทศนอย 

อยางไทยแลนด แดนสยาม ของหมูเฮา ที่คงไมอยากจะมี

เร� อง หรืออยากหาเร� องอะไรกับใครเขา จึงคอนมีความเปน

ไปไดอยูมั่งตามสมควร เรียกวา...สามารถ สยามไมซเซชั่น 

ตอไปไดไมยากซซซ...

แตมาถึงทุกวันนี้...คงตองยอมรับวาออกจะเปนอะไรที่

ลําบากยากเย็นมิใชนอย สําหรับการวางตัว วางมือ วางไม ตอ 

ชองวาง ทางสัมพันธภาพ ระหวางประเทศมหาอํานาจสูงสุด

ในโลกอยางคุณพออเมริกา กับมหาอํานาจคูแขงอยางจีนและ

รัสเซีย ชนิดไมวาจะคิดเอียง คิดจะเซ ไปในดานไหน มีสิทธิ์ตก

เหว ตกจากหอ คอยน ไปดวยกันทั้งคู เพราะตางฝายตางสาดสน

มือ สนตีน ใสกันและกัน อยางชนิดไมคิดจะบันยะบันยังเอาเลย

ก็วาได หรือแทบไมสนใจวาใครที่อยูขางๆ จะเจอกับ ลูกหลง เจอ

กับสนมือ สนตีนบิน กันในระดับไหน โดยเฉพาะคุณพออเมริกา

นั่นแหละเปนหลักใหญ ที่เพียรพยายามไลเหยียบ ไลกระทืบใคร

ตอใครเขาไปทั่วทั้งโลก ทั่วทุกภูมิภาค ไมวาในยุโรปตะวันออก 

หรือในทะเลจีนใต ฯลฯ ก็แลวแต...

ดังนั้น...การตองถอไปเจอกับผูนําโลก ผูนําอเมริกา อยาง 

ผูเฒาโจ ซึมเซา จึงไมไดเปนอะไรที่เก ที่เท เอาเลยแมแตนอย 

แมวาทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮา ทานกะจะเก กะจะเท ใน

ชวงตองเจอกับบรรดาผูนําโลกระหวางการประชุมสุดยอด เอ

เปก แบบชนิดเต็มสูบ เต็มดาม ก็ตาม โดยเฉพาะถาหากถูกจับ

แขง จับขา ลูบแขน ลูบขา หรือบีบบังคับใหตอง เก็บสบู ใน

การรวมไม รวมมือ รวมตอตานและหน�วงเหนี่ยว ประเทศบาน

พี่ เมืองนอง อยางประเทศคุณพี่จีน ใหตองจมอยูในอาว ใน

กนทะเล ไมมีสิทธิ์ไดผุด ไดเกิด ดวยเหตุเพียงเพราะไมไดเปน

ประเทศ ประชาธิปไตยเสรีนิยม อยางคุณพออเมริกาเขา เพียง

เทานี้ก็อาจถึงขั้น ทวารบาน หรือริดสีดวงทวารบานเขา-บาน

ออก เอางายๆ...

เ การอาศัยกรรมวิธีแบบที่เรียกๆ กันวา สยามไมซเซ

ชั่น หรือแบบพรอมจะไซ พรอมจะคลอเคลีย พรอมที่จะจูบ

ปาก แตถาลองเผลอเม� อไหร ก็สามารถโดดเกาะกิน ดูดมัน

สมอง ไดทุกเม� อ หรือแบบที่ ญี่ปุนแพ...ไทยไมแพ เหมือน

อยางสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น คงตองยอมรับวา...มา

ถึงทุกวันนี้ มันชักจะเปนอะไรที่ ไมเนียน เหมือนอยางเคย 

หรือไมไดล� นๆ ไหลๆ เหมือนแตกอน เพราะขนาดประเทศ

ที่แทบถือเปนมิตรแท มิตรถาวร ของคุณพออเมริกา อยาง 

สิงคโปร แถมยังถูกรัสเซียจัดใหเปน ประเทศที่ ไมเปนมิตร 

ซะอีกตางหาก ยังอดไมไดที่จะตองออกมาแสดง จุดยืน ดวย

การ ดาอเมริกา ไปมั่งแลว ไมใชแคคิดจะกั๊กไป-กั๊กมา แต

เพียงเทานั้น...

แตก็นั่นแหละ...สําหรับผูที่สุดแสนจะล� นไหล หรือผูที่                                                                             

ไดช� อวาเปนตนตํารับแหงการ ลับ-ลวง-ครางงงง ที่สามารถ

เดงเชือก ฉากหลบ มุดจั๊กกะแรฝายตรงขาม กลับมาเตน

ย็อกๆ แย็กๆ กลางเวที ไดชนิดปาเขาไป 7 ป เกือบ 8 ป

เขาไปแลว อยางทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮา ไปจนถึง

ทานรองนายกฯ ดอน มะขามเตี้ย ก็ตาม น�าจะไมถึงกับตอง 

เสร็จอเมริกา เอางายๆ ไมวาจะถูกผูนําโลก จับเขา จับหัว

หน�าว คลึงแขง คลึงขา หรือโยนสบูใหตองกมลงเก็บหรือไม 

อยางไร ก็แลวแต เพราะถาลองปลอยตัว ปลอยใจ ใหถึงขั้น

ทวารบาน หรือริดสีดวงทวารบานเขา-บานออกขึ้นมาแลวละ

ก็ ยอมไมใชกอใหเกิดอาการ ลมมันเย็น เปนการสวนตัวแต

เพียงเทานั้น แตถึงขั้นบานกันไปทั้งประเทศ หรือพังกันไปทั้ง

ประเทศ เอาเลยก็ไมแน�!!!

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Arleigh A. Burke... 

“There is never a convenient to fight a war when the 

other man start it. – ไมเคยมีสถานที่อันเหมาะสมใดๆ ใน

การตอสูศึกและสงคราม ในเม� อผูอ� นเปนผูเริ่มขึ้นกอน...”
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3บทความ-ในประเทศ

แด่ ‘หัวหน้าพรรค’ ที่นับถือ

นี้ “นักษัตรเสือ”

เป็นปีชงหรือปีสมพงศ์กับรัฐบาลก็ไม่ทราบ 

เพราะพอเริ่มปีนักษัตรใหม่เท่านั้นแหละ 

 เสือตะปบใส่รัฐบาลก่อนเลย!

 ประเดิมจากนายวิเชียร ชวลิต ระดับกรรมการ

บริหารพรรคพลังประชารัฐ ลาออกทั้งจาก ส.ส.ปาร์ตี้

ลิสต์ ทั้งจากสมาชิกพรรค

 วันเดียวกัน แรมโบ้ “ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์” ลา

ออกจากตำาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกฯ

 และตำาแหน่ง “ประธานคณะอนุกรรมการขับ

เคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกิน

แบ่งรัฐบาล ในราคาเกินกว่าที่กำาหนดในสลากกินแบ่ง

รัฐบาล”

 รัฐบาล “ไม่พัง” หรอก

 แต่มันจะส่งผลทาง “อารมณ์-ทางรู้สึก” ด้านความ

เสถียรของรัฐบาลให้เกิดกับทั้งคณะพรรครัฐบาลเอง 

และทั้งสังคมทั่วไป

 “แรมโบ้” ลาออกน่ะ เป็นสปิริตทางการเมืองของ

เขา ไม่เป็นปัญหา

 แต่การที่นายวิเชียร อดีตปลัดมหาดไทย เป็น

ระดับแกนนำาผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ “ลาออก” 

นี่ซี 

 ต้องบอกว่า เสถียรภาพพลังประชารัฐ คือเสถียร 

ภาพรัฐบาล เมื่อพลังประชารัฐ “มีปัญหา” จะบอกว่า 

“รัฐบาลไม่มีปัญหา”

 พูดได้....แต่ใครล่ะจะเชื่อ!?

 นายวิเชียร ไม่ใช่ “เต้าหู้ขาดไส้” เมื่อลาออก ก็

มีทางเป็นไปได้มากว่า จะต้องมีคนในพรรคอีกจำานวน

หนึ่ง อาจลาออกตามไปด้วย

 ตามไปไหน?

 ผมไม่รู้ รู้แต่ว่า เขาเริ่มก่อตั้ง “พลังประชารัฐ” มา

กับ “คุณอุตตม-สนธิรัตน์” ที่ถูกผลักไสออกไป และตอน

นี้ “อุตตม-สนธิรัตน์” ไปตั้งพรรค “สร้างอนาคตไทย”

 เมื่อถึงจุดที่พรรคพลังประชารัฐ ทำาให้คำาว่า “คับ

ที่อยู่ได้-คับใจอยู่ยาก” เกิดกับนายวิเชียร

 ดังนั้น การที่เขาลาออกทุกตำาแหน่งในพรรค 

รวมทั้งการเป็นสมาชิกพรรค จึงไม่ยากคาดเดา ว่า 

นายวิเชียรจะไปไหนต่อ ที่ไม่ใช่อยู่บ้าน “เลี้ยงหลาน”?

 ปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ เหมือนไฟ 

 ซึ่งมันก็ใช่ “ว่าไปตามกฎหมาย”

 แต่ทางการเมือง ต้องเข้าใจ.......

 ว่า “สังคมพิพากษา” มีผลแรงกว่า “กฎหมาย

พิพากษา”

 เมื่อนายปริญญ์ ระดับบริหารพรรคมีเรื่องฉาว การที่

โบ้ยให้เป็นเรื่องกฎหมาย นึกว่าทางการเมือง จะ “ตัดตอน

จบ” ได้ง่ายๆ อย่างนั้นหรือ?

 ช่างไร้เดียงสาเสียจริงๆ!

 คนเป็นผู้นำา เมื่อวิกฤตเกิดขึ้น ขั้นแรก ต้อง “ยืดอก” 

รับหน้า-รับปัญหาก่อนเลย 

 ไม่ใช่เห็นข้าศึกล้อมเมือง แล้วฆ่าลูก-ฆ่าเมีย-ฆ่าลูก

น้อง โยนศพแลก “ตัวเองรอด” ส่วนเมืองจะเป็นไง ปล่อย

ไปตามบุญ-ตามกรรมอย่างนี้

 นี่ไม่เพียง “ระส่ำาภายใน” เพราะไม่มีใครนำาบริหาร

ปัญหา

 ซ้ำายังปล่อยปละ....

 ให้คนใกล้ตัวในพรรค ออกมาโพสต์สาวไส้คนภายใน

กันเอง ให้แร้งกาจิกลากไปประจาน เรี่ยราด อนาถพรรค-

อนาถเมือง อย่างที่เป็น

 แล้วผู้นำายังมาพูดด้วยนึกว่าเท่......

 “ทุกคนในพรรคมีสิทธิ์ออกความคิดเห็น”!?

 เมื่อผู้นำาไม่แยแส “กระแสสังคม” เท่ากับสวนทาง

หลักการพรรคที่ว่า “ประชาชนต้องมาก่อน”

 จึงไม่แปลก ทั้ง “กระแสจริง-กระแสปลอม” จึงรุม

ถล่มประชาธิปัตย์จมดินตอนนี้

 แล้วจะโทษใครล่ะ?

 เมื่อแม่ทัพในยามศึก “เอาตัวรอด” แล้วจะมีลูกทัพ

คนไหน ใครล่ะ จะรบเพื่อพรรค?

 จึงไม่แปลก จากที่ “ร้าวทั้งพรรค” อยู่นานแล้ว ขณะ

นี้ ไม่แตกก็เหมือนแตก มีแต่คนคิดแยก น้อยคนที่จะคิด

กอบกู้-สู้สถานการณ์

 ไม่จำาเป็นต้องบอก มีเสียงเรียกร้องให้ “หัวหน้า

พรรค” ลาออก!  

 เพราะบรรยากาศมันบอก “อาการและอารมณ์” ทั้ง

ทางสังคมและทางคนในพรรคอยู่แล้ว

 คำาว่า “ภาวะผู้นำา” ไม่ได้มาจากคำาว่า “รับชอบ”

 หากแต่ มันมาจากคำาว่า “รับผิด”

 รับผิดทั้งทางสังคม ทางกฎหมาย ในฐานะ “ผู้นำา”  

ตะหาก จอมพลสฤษดิ์ “ได้ใจประชาชน” เพราะอะไร รู้มั้ย?

 เพราะคำาว่า “ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่ผู้เดียว” นั่น

แหละ เหตุนั้น ในบางเรื่อง จอมพลสฤษดิ์ทำาผิดพลาด 

แต่ประชาชนก็ให้อภัย ไม่คาดคั้น-มั่นหมาย ถึงเป็น- 

ถึงตาย

 แต่ที่สังคมเกรี้ยวกราดประชาธิปัตย์หนักขึ้นทุกวัน

ขณะนี้ ส่วนหนึ่งก็เพราะ ผู้นำาพรรค ขึ้นที่สูง แล้วไม่ก้ม

ต่ำา “ศึกษาทางเดินผู้นำา” คนก่อนๆ ที่เขาฝ่าวิกฤตดูบ้าง

 “เล่นการเมือง” น่ะ เล่นได้

 แต่อย่าเล่นกับอารมณ์และกระแสสังคม ซึ่งมัน

ไม่มีได้  มีแต่เสียอย่างเดียว!

 ผมสงสารท่านประธานรัฐสภา “ชวน หลีกภัย” 

ด้วยความเป็น “ผู้ ใหญ่สูงสุด” ของการดำารงอยู่ของ

พรรคประชาธิปัตย์ 

 ท่านรู้ สถานการณ์อย่างนี้ หัวหน้าพรรคควรทำา

อย่างไร?

 แต่ท่านมีมรรยาทพอที่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายการ

บริหาร โดยไปชี้ ไปสั่ง ให้ทำาอย่างนั้น-อย่างนี้ โดยตรง

 ที่ทำาได้ เพียงแต่พูดให้สติ ให้คิด ชี้ทาง ในภาพรวม

เท่านั้น 

 ก็อยู่ที่หัวหน้าพรรค “คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” 

จะคิดใคร่ครวญ ว่าจะเอาอำานาจไว้ หรือจะเอาพรรค

ไว้?

 ปัญหานี้ มันแก้ได้

 แต่ที่แก้ไม่ได้ เพราะหัวหน้าพรรคหนักไปทางแก้

เอาตัวรอด มากกว่าแก้เอาพรรครอด!

 ถ้ารัฐบาลมีอันเป็นไป เพราะเอกภาพประชาธิปัตย์ 

นั่นเป็นวิถีการเมืองระบบสภา ไปได้-ก็กลับมาได้

 แต่ถ้าพรรคอายุร่วมร้อยปีอย่างประชาธิปัตย์ มีอัน

เป็นไป ถึงขั้น ตายไปจากศรัทธาประชาชน 

 นั่น...จะไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี ซึ่งน่า

เสียดายนัก!

 ผมมองด้วยสายตาคนภายนอก ผิด-ถูก ก็ขอโทษ

ท่านหัวหน้าพรรคด้วย

 แต่ขอฝากไว้คำา....

 ท่านจุรินทร์ อย่าทำาให้ “ท่านชวน” ต้องขมขื่น 

กล้ำากลืนทน มากไปกว่านี้เลย 

 คนรับผิดชอบ “ทางปาก-ทางกาย” นั่นน่ะ

 ไม่หนักเท่าคน “รับผิดชอบทางใจ” อย่างท่าน

ชวนขณะนี้หรอก!

ในเตา พอใช้ขี้เถ้าและน้ำาดับได้

 แต่ปัญหาในพรรคประชาธิปัตย์นี่ซี ต้องบอกว่าถึง

คราทุกข์ซ้ำา-กรรมซัดวิบัติเป็น หนักหนาสาหัสจริงๆ อาจ

มีผลถึงความไม่แน่นอนในจำานวนเสียงในสภาแน่

 ปัญหา “นายปริญญ์ พานิชภักดิ์”

 เมื่อเรื่องเกิดปุ๊บ นายปริญญ์ลาออกทุกตำาแหน่ง รวม

ทั้งสมาชิกพรรคปั๊บ นั้น

 ถ้า “หัวหน้าพรรค” มีกึ๋น จะต้องรีบฉวยจังหวะนั้น 

โชว์ภาวะผู้นำายามวิกฤต ในทาง “ผ่อนหนักเป็นเบา” ทันที

 ต้องเข้าใจ ผิด-ถูก เป็นเรื่องเฉพาะคน ทางกฎหมาย

จัดการไปก็จริง

 แต่เรื่องความรู้สึกของผู้คนทางสังคม มันเป็นเรื่อง

ภาพลักษณ์-ความเชื่อถือในพรรคโดยตรง ซึ่งกฎหมาย 

ไม่เกี่ยว

 มันเกี่ยวกับ “ภาวะผู้นำา” ๑๐๐%!

 สโลแกนพรรคประชาธิปัตย์มีว่า “ประชาชนต้องมา

ก่อน” มิใช่หรือ?

 แล้วหัวหน้าพรรค บริหารปัญหาภาพรวมของพรรค

ภายใต้หลักการ “ประชาชนต้องมาก่อน” หรือเปล่า?

 ถ้ายึดหลัก “ประชาชนต้องมาก่อน”.....

 หัวหน้าพรรค ต้องตั้งหลักให้ถูก รีบประชุม กก.บห.พรรค 

กำาหนดทิศทางตั้งรับ

 ขั้นแรก ในนามพรรค 

 หัวหน้าพรรค พร้อม กก.บห.พรรค ต้องออกมา 

“ขอโทษประชาชน” แล้วแถลงว่าทางพรรค จะแสดงความ

รับผิดชอบอย่างไร?

 ไม่ใช่ออกมาพูดสำาแดงโวหาร พรรคไม่เกี่ยว เป็น

เรื่องเฉพาะบุคคล ให้ว่าไปตามกฎหมาย 

แทนสาวสวยและโสดอย่าง “จอมขวัญ กลับ

บ้านเกาะ” ส.ส.สมุทรสาคร พรรคเศรษฐกิจไทย 

นอกจากจะเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและกำาลังหลัก

ให้พรรคป้ายแดง เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้แก่

ประชาชนทั่วประเทศแล้ว 

อีกหนึ่งหน้าที่ประจำาที่ตัวเธอไม่เคยว่างเว้นคือช่วย

เหลือชาวบ้านในพื้นที่สมุทรสาคร ไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤต

โควิด หรือน้ำาไม่ไหล ไฟดับ ท่อประปาแตก ถนนเป็น

บ่อ สามารถเรียกใช้งาน ส.ส.สาวสวยผู้นี้ ได้ตลอดเวลา   

ยกตัวอย่างเช่น เทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย 

ขณะที่หลายคนกำาลังออกไปพักผ่อนหรือท่องเที่ยว แต่ 

“ส.ส.จอมขวัญ” ไม่หยุด ออกไปตระเวนช่วยเหลือและ

สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อทำาให้ประชาชนอุ่นใจ

เช่น ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ตำารวจและผู้เกี่ยวข้อง

ลงไปให้กำาลังใจ และมอบเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ, 

ทหาร, ฝ่ายปกครอง, หน่วยปฐมพยาบาล, โรงพยาบาล

สมุทรสาคร, หน่วยอาชีวะ

อาสาบริการตรวจรถฟรี, อสม. 

และผู้ ปฏิบั ติ ง านอำ านวย

ความสะดวกในการเดินทาง 

ให้แก่ประชาชนหน้าปั๊มน้ำามัน

บริเวณถนนพระราม 2 ขา

ออก ต.บางโททัด อ.เมืองฯ 

จ.สมุทรสาคร ขณะเดียวกัน

ยังร่วมแจกหมวกนิรภัยให้

แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ขณะที่งานประเพณี

ในพื้นที่ “ส.ส.จอมขวัญ” ก็ไม่พลาด ได้ร่วมกับทีมงาน 

ส.ส.นำาผ้าขนหนูไปมอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมกิจ 

กรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์กลุ่มชาติพันธุ์ชาว

ไทยเชื้อสายรามัญ “มอญน้ำาเค็ม” ที่วัดเกาะ ต.บ้าน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 13-17 เม.ย. 

ที่ผ่านมา 

งานดังกล่าวถือเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม

ประเพณีสงกรานต์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ให้อนุชนรุ่น

หลังได้เรียนรู้วิถีชีวิตคุณค่า ความสำาคัญของวัฒนธรรม 

ประเพณีที่สืบต่อกันมา ควรค่าแก่การส่งเสริม อนุรักษ์

ให้เป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

 ได้ “ส.ส.สาวสวย” ฟิตจัด แถมยังโสด มีเวลา

เหลือเฟือ... ชาวบ้านก็อุ่นใจ. 

ช่างสงสัย 

‘ฟิตจัด’ 

ผู้

จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ

ปี

ตร.ขู่

 

กรณีที่มีผู้เสียหายถูกกระทำาอนาจารในจังหวัด

เชียงใหม่ ขณะนี้พบว่ามีการเข้าแจ้งความในคดี

ดังกล่าวแล้ว โดย สน.ลุมพินีอยู่ระหว่างการขอ

เอกสารเพิ่มเติม

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการมองว่า 

คดีเกิดมาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจทำาให้

พยานหลักฐานสูญหายหรือไม่ครบถ้วน รอง 

ผบช.น.กล่าวยอมรับว่า เป็นความท้าทายที่

ตำารวจจะต้องสืบค้นพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อ

มาพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยตำารวจจะมีการสอบ

ปากคำา และตรวจพยานหลักฐานแล้วเสร็จ

ภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนด ก่อนที่จะส่ง

ฟ้องอัยการ

ส่วนที่มีนายตำารวจยศพันเอกคนสนิทของ

นายปริญญ์ นำาเงินจำานวนหนึ่งไปจ่ายให้ผู้เสีย

หายเพื่อยอมความนั้น หากมีพยานหลักฐาน

ชัดเจนว่าเข้าไปยุ่งเหยิง ตำารวจสามารถยื่นต่อ

ศาลเพื่อขอเพิกถอนการประกันตัวชั่วคราวได้  

แต่เรื่องนี้ยังไม่ได้รับรายงาน เนื่องจากการสอบ

ปากคำาผู้เสียหายทั้ง 4 คดียังยืนยันคำาให้การเดิม 

และจะเอาผิดกับนายปริญญ์ถึงที่สุด

ขณะที่ผู้เสียหาย 5-6 คนที่จะเข้ามาแจ้ง

ความวันนี้ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ ไว้รอรับเพื่อ

อำานวยความสะดวก แต่ยังไม่สามารถตอบได้

ว่าคดีเกิดในท้องที่ใด แต่หากพบว่าเกิดในพื้นที่ 

สน.ลุมพินี ยืนยันว่าดำาเนินการได้ทันที แต่ถ้า

เกิดในพื้นที่อื่นจะมีการนำาผู้เสียหายไปดำาเนิน

คดีในพื้นที่นั้นๆ

นอกจากนี้ พล.ต.ต.ไตรรงค์ยังกล่าวถึง

กรณีที่มีผู้เสียหายออกมาร้องทุกข์ ในลักษณะ

เดียวกันในช่วงเวลานี้ว่า ตำารวจไม่สามารถ

แสดงความคิดเห็นได้ แต่ยืนยันว่าจะรับแจ้ง

ความดำาเนินคดีให้ สุดท้ายคดีจะเกี่ยวข้องกับ

การเมืองหรือไม่ ตำารวจไม่สามารถวิเคราะห์หรือ

สรุปได้ แต่จะทำาไปตามพยานหลักฐานที่มีและ

ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ตำารวจเตรียมนำาพยาน

หลักฐานจากกล้องวงจรปิด และหลักฐานอื่นไป

ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่าเป็นของ

จริงหรือไม่ รวมถึงหากพบว่านายปริญญ์ทำาผิด

เงื่อนไขการประกันตัว ตำารวจพร้อมไปยื่นเพิก

ถอนการประกันตัวทันที

ด้านนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนาย

ตั้ม” พาผู้เสียหายที่อ้างว่าถูกนายปริญญ์ล่อลวง

ไปข่มขืนและกระทำาอนาจารมาแจ้งความดำาเนิน

คดีเพิ่มเติม โดยกล่าวว่า ตอนแรกนัดผู้เสียหาย

มาแจ้งความ 6-7 ราย แต่บางรายไม่สะดวกมา

แล้ว โดยผู้เสียหายรายล่าสุดที่พาเข้ามา เป็นผู้ที่

อัดคลิปเสียงการพูดคุยกับผู้ก่อเหตุ โดยถูกข่มขืน

เมื่อปี  2563 ซึ่งยังอยู่ในอายุความ เพราะมีการ

แก้ไขกฎหมายไม่ให้เป็นคดียอมความได้

เขาบอกว่า ตอนแรกเหยื่อรายนี้ ไม่ยินยอม 

จะไปแจ้งความตั้งแต่เกิดเรื่อง แต่กลัวจะดำาเนิน

คดีไม่ได้ อีกทั้งผู้ก่อเหตุยังเสนอเงินมาให้ 2- 

3 ครั้ง ก็ได้รับไว้ เนื่องจากโดนข่มขู่ว่าพ่อใหญ่

มาก แต่ตอนนี้ ไม่ได้รับเงินแล้ว ผมไม่กลัวการ

ฟ้องร้องกลับ เพราะเหยื่อทุกคนมั่นใจให้ผมมา

ดำาเนินคดี ถ้าผมกลัวคนอื่นก็เสียขวัญ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะอดีตหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า โดยส่วนตัว

ไม่มีบทบาทในการเข้าไปแทรกแซงหรือตัดสินใจ

อะไร แต่ก็ให้คำาแนะนำาว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เมื่อ

มามีปัญหาเกิดขึ้นในพรรค ก็พยายามยึดหลักไว้

ว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่ยึดเรื่องความซื่อสัตย์

สุจริต และความถูกต้องเป็นหลัก ต้องยึดหลักนี้

ไว้ และเมื่อมีอะไรต้องพยายามหาโอกาสชี้แจง 

เพราะหลายเรื่องตนดูแล้วมีความเข้าใจผิดจาก

ผู้จัดรายการในโทรทัศน์ บางทีก็ไม่ค่อยตรงนัก 

ดังนั้นถ้ามีโอกาสก็อยากให้พรรคชี้แจง

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าเรื่องที่เกิด

ขึ้นจะกระทบต่อภาพรวมของพรรค นายชวน

กล่าวว่า ไม่มีเรื่องอะไรที่ ไม่กระทบ เวลาคน

พูดเรื่องดีก็กระทบในทางที่ดี พอเรื่องที่ ไม่ปกติ

ก็กระทบในทางที่ลบ แต่ก็เชื่อหลักอันหนึ่งว่า

พรรคประชาธิปัตย์ยึดความถูกต้อง เพราะฉะนั้น

ไม่มีอะไรที่จะอยู่เหนือกฎหมาย ขอให้มั่นใจว่า

พรรคยึดหลักนี้มาตลอด 

นายชวนยังกล่าวว่า นายศุภชัย พานิชภักดิ์ 

และครอบครัวก็ดี ถึงแม้ท่านศุภชัยจะเคยเป็น

รองนายกรัฐมนตรีก็ตาม แต่ไม่ใช่เป็นนักการ

เมืองที่มีอิทธิพลที่จะไปกลั่นแกล้งหรือทำาอะไร

ให้บ้านเมืองผิดปกติ ตนรู้จักท่านมา ตนเป็น 

นายกฯ  ท่านเป็นรองนายกฯ ท่านศุภชัยก็ไม่เคย

มีปัญหาในทางที่ผิดหรือใช้อิทธิพลใดๆ ก็ตาม 

ไม่มี พวกเรามั่นใจได้ว่าขอให้เจ้าหน้าที่ของบ้าน

เมืองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

อะไรถูกผิดก็ว่าไปตามกฎหมาย อย่าไปเกรงใจ

ใคร และในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ขอให้มั่นใจ

ว่าเราไม่ทำาอะไรก็ตามที่จะไปทำาให้ถูกเป็นผิด

หรือผิดเป็นถูก และไม่บังอาจไปคุกคามเจ้า

หน้าที่ เราไม่ทำา ขอให้มั่นใจได้

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี ส.ส.พรรคเรียก

ร้องให้กรรมการบริหารพรรครับผิดชอบว่า การ

ที่มีความคดิเห็นต่างกันในพรรคประชาธิปัตย์

เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความเห็น สิ่ง

ที่ทำาได้คือขอความร่วมมือว่าการจะแสดงความ

เห็นอะไร ขอให้คำานึงถึงพรรค ต้องแยกระหว่าง

เรื่องส่วนตัวกับปัญหาพรรค และเห็นว่ากรณี

ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ควรใช้มาเป็น

เกณฑ์เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค

“เรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับกรรม 

การบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เราคิดว่าเราผ่าน

สถานการณ์อย่างนี้มาหลายครั้ง ความเห็นที่

ต่างกันเป็นเรื่องปกติในพรรคประชาธิปัตย์  แต่

ในความเห็นของผมคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่ ใน

สมัยการเลือกตั้งรอบนี้หรืออายุของรัฐบาล ไม่

เกิน 10 ถึง 11 เดือนแล้ว ดังนั้นควรใช้เวลาที่

เหลืออยู่เตรียมภารกิจของพรรคให้ลุล่วง แล้ว

หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าผลออกมาอย่างไร 

เลขาธิการพรรคพูดชัดแล้วว่าถ้าน้อยกว่าเดิม 

51 เสียง ท่านรับผิดชอบอยู่แล้ว กรรมการ

บริหารพรรคพร้อมรับผิดชอบ แต่อยากให้

ใช้ผลการเลือกตั้งเป็นเครื่องตัดสิน ไม่ใช่ว่ามี

เรื่องรายวัน กรรมการบริหารพรรคต้องออก

เป็นรายวัน ซึ่งไม่ใช่วิสัย” รองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่พรรค

ประชาธิปัตย์ มีกลุ่มเฟมฟู, เฟมินิสต์ปลดแอก, 

ราษฎรมูเตลู นัดหมายทำากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ 

ทำาการแสดงสีดาลุยไฟ เพื่อเรียกร้องให้นักการ

เมืองเอาจริงเอาจังในการยุติความรุนแรงทาง

เพศ  โดยมี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหาร

พรรคประชาธิปัตย์ นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท 

อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และ พล.ต.ต.วิชัย 

สังข์ประไพ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มายืนดู

เหตุการณ์  

ด้าน น.ส.รัชดาเผยว่า พรรคพร้อมรับฟัง

ทุกข้อเสนอแนะ และที่ทุกคนมาวันนี้เพื่อแสดง

ความบริสุทธิ์ใจ และความรับผิดชอบที่จะต้องทำา 

ส่วนคดีและความรับผิดชอบอื่น  นายปริญญ์ได้

ลาออกจากทุกตำาแหน่งในพรรค ถือว่าเป็นเรื่อง

ส่วนตัว ยืนยันพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ยุ่งเกี่ยว

กับการสอบสวนทางคดี ในทางกลับกันหากมีผู้

เสียหายต้องการความช่วยเหลือให้ประสานมา

ทางพรรค จะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ ซึ่งจะมี

ทีมทนายสตรีและกลุ่มนักการเมืองหญิงที่จะให้

ความช่วยเหลือ.

นายกฯ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ล่าสุดฝ่ายค้านแย้มข้อมูล

ว่ามีรัฐมนตรี 3 คนทุจริต โดยให้ภรรยาและบุตร

เป็นผู้ดำาเนินการ โดยมีหลักฐานเป็นใบเสร็จ รอง

นายกฯ ปฏิเสธว่าไม่ทราบ และยังไม่รู้ว่าใคร

จะให้ระวังอย่างไร ทุกคนจะต้องระวังอยู่แล้ว  

36 คนจะต้องระมัดระวังอยู่แล้ว การที่เป็น

รัฐมนตรี เป็นรัฐบาล จะทำาอะไรผิดไม่ได้ ไม่ว่า

ฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายหรือไม่ เพราะวันหนึ่ง

จะต้องมีองค์กรต่างๆ มาตรวจสอบ จึงต้องระวัง

กันอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ให้ฝ่ายค้านมา 3-4 คน

นายวิษณุกล่าวว่า ในวันที่ 22 พ.ค.นี้จะ

เป็นการเปิดประชุมสภาเต็ม 120 วัน ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็น

รัฐบาลที่มีเสียงข้างมาก หรือเป็นรัฐบาลที่อาจ

จะมีปัญหาดังเช่นในปัจจุบัน ก็จะต้องระมัดระวัง

และเตรียมการอยู่แล้ว ปฏิทินมีอยู่แล้วเสนอ

กฎหมายงบประมาณ และคราวนี้ก็มีกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญโผล่ขึ้นมา 2 ฉบับ ขณะ

เดียวกันก็มีกฎหมายใหม่ที่รัฐบาลเตรียมเสนอ

เข้าสภา เนื่องจากเข้าไม่ทันสมัยประชุมที่แล้วก็

ต้องมาเข้าในสมัยนี้ เช่น พ.ร.บ.คู่ชีวิต ซึ่งสังคม

เรียกร้องอยู่ 

ขณะเดียวกัน ยังมีกฎหมายที่เสนอเข้า

สภาไปแล้วและพิจารณาไปจวนจะเสร็จแล้ว  

8 ฉบับ เช่น กฎหมายตำารวจ, กฎหมายการศึกษา, 

กฎหมายกำาหนดระยะเวลาในการดำาเนินการ 

กระบวนการยุติธรรม, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์, กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยน

จากโทษ ปรับเป็นพินัย เหล่านี้เป็นกฎหมาย

สำาคัญทั้งสิ้น 

“หน้าที่รัฐบาลไม่ใช่แค่เข็นๆ กฎหมาย

เข้าสภาแล้วผ่านไม่ผ่านก็ช่างให้ชุลมุนอยู่ใน

สภา แต่ต้องออกมาให้ได้ ขณะเดียวกันยังมี

เรื่องที่รัฐบาลต้องประชุมและเตรียมการ บาง

ครั้งต้องเตรียมการเพื่อให้ทันสมัยรัฐบาลนี้ บาง

ครั้งต้องเตรียมการไว้ให้รัฐบาลชุดหน้า เช่น การ 

เตรียมการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชสมภพ 

90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่  

12 ส.ค.นี้ ซึ่งอันนี้จะเป็นงานใหญ่ของรัฐบาลที่

ต้องจัดเตรียม แม้กระทั่งการประชุมเอเปกซึ่งจะ

เกิดขึ้นในเดือน พ.ย. จะทันหรือไม่ทันในรัฐบาลนี้

นั้นไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าต้องเตรียม

เอาไว้ให้ ถ้ารัฐบาลนี้ต้องทำาภารกิจนั้นก็จะทำาได้

โดยราบรื่น ถ้าเป็นเรื่องของรัฐบาลอื่น  สมมติถ้า

มีเหตุจำาเป็นรัฐบาลอื่นเข้ามาปุ๊บปั๊บจะได้รับช่วง

ต่อไปได้ และที่จะประชุมเตรียมการกันในวันนี้

คือ การเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 

100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ซึ่งที่จริงคือวันที่ 6 พ.ค. 2566 จะครบ 100 ปี 

แต่นั่นยังไม่สำาคัญเท่ากับในโอกาสครบ 100 ปี 

ยูเนสโกจะประกาศยกย่องให้พระองค์ทรงเป็น

บุคคลสำาคัญของโลก นั่นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้อง

ตั้งคณะกรรมการเตรียมงานระดับชาติแน่นอน 

อันนี้รัฐบาลอยู่ไม่ทันแน่ เพราะยังไงเสียจะหลัง 

4 ปีของรัฐบาลอยู่แล้ว ฉะนั้นต้องเตรียมการเอา

ไว้ให้รัฐบาลหน้า ทั้งงบประมาณ คน การจัด

กิจกรรม หนังสือและสารคดี  นี่คือปฏิทินหลัง

วันที่ 22 พ.ค.นี้ที่รัฐบาลต้องเตรียมการ” นาย

วิษณุกล่าว

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านออกมาขู่จะคว่ำา 

พ.ร.บ.งบฯ นายวิษณุตอบว่า ก็แล้วแต่ ซึ่ง

รัฐบาลก็มีวิธีจัดการและไม่ทำาให้การใช้งบ

ประมาณเกิดสะดุด ซึ่งรัฐธรรมนูญบอกให้ใช้

งบปีก่อนหน้านี้ ไปพลาง และเคยเจอเหตุการณ์

แบบนี้แล้วงบประมาณออกไม่ทันวันที่ 1 ต.ค. 

ก็ใช้งบประมาณปีเก่าไป  เพียงแต่จะยุ่งนิดนึง 

ต้องทำาตามกรอบงบประมาณปีที่แล้วจะเพิ่ม

เติมจากนั้นไม่ได้.



65) ทําไมจึงเชิญผูสมัครชายเทานั้น แตไมไดเชิญผูสมัครหญิงแม                                                                       

แตคนเดียว ทั้งๆ ที่มีผูสมัครหญิงทั้งหมดรวม 6 คน หากส� อนําผู

สมัครหญิงที่มีโปรไฟล โดดเดน มีผลงานเปนที่ประจักษแกสายตา

ชาว กทม. มารวมขึ้นเวทีสักคน ส� อคงไมถูกมองวากีดกันผูสมัคร

หญิงในเวทีศึกชิงผูวาฯ กทม. 65 วันหนาส� อ TV ยักษจะจัดรายการ

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. หรือสัมภาษณผูสมัครชิงเกาอี้ผูวาฯ 

กทม.อีก อยาลืมเชิญผูสมัครหญิงออกจอ TV บาง หากไมลําบาก

ใจมากนัก ผูวาฯ กทม.คนใหมจะเปนชายหรือหญิงก็ไดมิใชหรือ 

หากเขาหรือเธอมีคุณสมบัติเพียบพรอมที่จะเขามาบริหารราชการ

กรุงเทพมหานครตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ทําใหกรุงเทพฯ เปนเมืองหลวงที่น�าอยูรวมกันของชาว กทม. และ

ประชาชนคนไทยทุกคน

ศึกชิงผูวาฯ กทม. ระยะหลัง 1 ใน 6 ผูสมัครหญิงที่น�าจับตา

มอง มีแนวนโยบายที่น�าสนใจ ไดรับการกลาวขวัญถึง ทั้งมีการทาย

ทักวาเธออาจเปน มานอกสายตา ก็คือ รสนา  โตสิตระกูล ผูสมัคร

อิสระ ที่มีผลงานอันประโยชนตอสังคมเปนที่ประจักษ เธอเคยเปน

นักการเมืองในฐานะวุฒิสมาชิก (ส.ว.) กรุงเทพฯ ที่เคยไดรับเลือก

ตั้งถลมทลายดวยคะแนนสูงที่สุดในประเทศไทยเม� อป 2551 ดวย

คะแนน 743,397 คะแนน เธอเคยเปนนักเคล� อนไหวทางสังคม  

ตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

เปดโปงขบวนการทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ในกระทรวง

สาธารณสุข สามารถเอาผิดผูทุจริตระดับรัฐมนตรีเขาคุก ถูกยึดทรัพย

มาแลว เธอเคยเปนปากเสียงเรียกรองราคาพลังงานที่เปนธรรมตอ

ประชาชน โดยเธอชี้ใหเห็นวาการบริหารพลังงานขาดธรรมาภิบาล

หรือไม จึงทําใหน้ํามันมีราคาแพง เธอเตือนไวกอนราคาน้ํามันจะ

แพงทั้งแผนดินในวันนี้ดวยซ้ํา

ในบรรดาผูสมัครชิงผูวาฯ กทม.ในคร้ังน้ี รสนา เปนผูสมัคร

เพียงคนเดียวท่ีกลาประกาศนโยบายตองหยุดโกงกรุงเทพฯ เปล่ียนแน� 

เธอกลาเสนอมาตรการรูปธรรมจะจัดการเร� องทุจริตคดโกง รสนา ยํ้า

วาตองหยุดธุรกิจการเมือง หยุดคอรรัปชัน ใต โตะ หยุดการโกงท้ังปวง 

ถาหยุดโกงได เราจะมีเงินเพ่ิมข้ึนจากลดการร่ัวไหลงบประมาณลง  

นําเงินท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันมาเปนสวัสดิการใหกับประชาชนทามกลางสังคมท่ี

รวยกระจุกจนกระจายดํารงอยูสูงในกรุงเทพฯ

รสนา ตั้งคําถามในการหาเสียงเปนผูวาฯ กทม. ที่ตองใชเงิน

มากมายไดใจส� อและประชาชนวา งบประมาณกรุงเทพมหานครตก

ปละ 7 ถึง 8 หม� นลานบาท คาตอบแทนตําแหน�งผูวาฯ กรุงเทพฯ 

รวม 4 ปตามวาระตกราว 5 ลานบาทเศษเทานั้น แตการหาเสียง

สูศึกเลือกตั้งผูวาฯ กรุงเทพฯ ครั้งนี้ ทาง กกต.ใหใชจายเงินหา

เสียงไดคนละสูงถึง 49 ลานบาท (ตาราง 3) เงินหาเสียงสูงขนาด

นี้ ตองมีแหลงทุนใดสนับสนุนหรือไม การหาเสียงเปนผูวาฯ จะ

ไม “ถอนทุน” หรือเพราะการหนุนชวยหรือบริจาคแลวอาจเปนหนี้                                                                                

บุญคุณตองตอบแทนอะไรหรือไม หรือตองเกรงใจทางใดทางหนึ่ง
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4 บทความ

วเหมือนโกหกสําหรับวันหยุดยาวชวงสงกรานต 4-5 

วันผานไปอยางรวดเร็ว ไทยโพสต..อิสรภาพแหงความ

คิด กลับมาพบทานผูอานแบบเวนระยะหางตามคําแนะ 

นําของ ศบค. วันนี้ (19 เม.ย.) หน�วยราชการ เอกชน 

เปดทําการกันตามปกติ แตบริษัท หางราน หน�วยราชการ บาง

แหงขอใหพนักงานเวิรกฟรอมโฮม

ตออีก 7 วัน ลดความเสี่ยงในการ

ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอก

ใหม ขณะที่บางแหงใหตรวจเอทีเค

และจํากัดจํานวนคนในสํานักงาน

เพ� อเปนการคัดกรอง  เพิ่มความ

เขมขนในการระมัดระวังในการ

แพรเชื้อ ยกการดสูงขึ้นอีกรอบ

เพ� อความปลอดภัยของตัวเองและ

คนรอบขาง  ขณะที่ ศบค.เตรียม

ประชุมในสัปดาหนี้ วางมาตรการ

ชวงเปดภาคเรียนการศึกษา และ

ปรับมาตรการเดินทางเขา-ออกประเทศ ทางบก น้ํา อากาศ ทาง

ดาน “หมอหนู” อนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข ขอดูผลพวงหลังจากนี้อีก 2 สัปดาห วาสถานการณ

จะเปนอยางไร  พรอมตอบคําถามผูส� อขาววา ไมเคยระบุวาวัน

ที่ 1 ก.ค.2565 จะประกาศให โควิดเปนโรคประจําถิ่น เพราะไม

สามารถกะเกณฑได และขอใหเปนไปตามสถานการณ 

กรณีของ “ปริญญ พานิชภักดิ์” คดีลวงละเมิด เปน  

เร� องใหญที่สังคมจับจอง และตั้งคําถามไปยังพรรคประชาธิปตย 

ในเร� องของมาตรฐานการคัดกรอง

บุคคลเขาสูกระบวนการการเมือง 

ลามไปถึงการทวงถามความรับ

ผิดชอบ แมผูถูกกลาวหา “เคลียร

คัต” ตัวเองจากพรรคแลวก็ตาม 

ปองกันขอครหาการใชอิทธิพล

แทรกแซงทางคดี เพราะเปนถึง

ลูกของอดีตนักการเมืองใหญ เคย

นั่งเกาอี้ระดับโลกมาแลว แตถา

ถามรุนใหญที่ผานยุครัฐบาลพรรค

ประชาธิปตย ช� อชั้นของ “ดร.ซุป” 

ศุภชัย พานิชภักดิ์ ในอดีตอยูในโซน “นักการเมืองน้ําดี” หนึ่ง

คํายืนยันนั้นก็มาจากปาก “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา ที่ 

การันตีวา “ทานศุภชัย พานิชภักดิ์ และครอบครัวก็ดี ถึงแมทาน

ศุภชัยจะเคยเปนรองนายกรัฐมนตรีก็ตาม แตไมใชเปนนักการ

เมืองที่มีอิทธิพลที่จะไปกลั่นแกลงหรือทําอะไรใหบานเมืองผิด

ปกติ ผมรูจักทานมา ผมเปนนายกฯ ทานเปนรองนายกฯ ทาน

ศุภชัยก็ไมเคยมีปญหาในทางที่

ผิดหรือใชอิทธิพลใดๆ ก็ตาม ไมมี 

พวกเรามั่นใจไดวาขอใหเจาหนาที่

ของบานเมืองปฏิบัติหนาที่ตามกฎ 

หมายอยางเครงครัด อะไรถูกผิดก็

วาไปตามกฎหมาย อยาไปเกรงใจ

ใคร”

วันนี้ (19 เม.ย.) ชวงเย็น ท่ี

หาดเตยงาม อาวนาวิกโยธิน หน�วย

บัญชาการนาวิกโยธิน จัดงานเทิด

พระเกียรติ และนอมรําลึกถึงพระ

อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ในโอกาสครบรอบ 56 ป ที่ทรงแลนเรือใบขามอาวไทย 

จากหนาวังไกลกังวล อ.หัวหิน ไปยังอาวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ 

โดย พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผูบัญชาการทหารเรือ              

และนายกสมาคมกีฬาแขงเรือใบแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ จะเปนประธานในพิธีมอบรางวัลนิรันดร หางเสือ 

“เรือเวคา” ใหแกผูชนะเลิศ การ

แขงขันเรือใบขามอาว ในเสนทาง

หัวหิน-สัตหีบ

อีกงานดีๆ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร รวมกับ PPTV HD 

36 จัดประชันวิสัยทัศนวาที่ผูวาฯ 

กทม. ‘กทม. โรคระบาด เมือง

ระบม’ จาก 6 ผูสมัครรับเลือกต้ัง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทั้ง

ในนามอิสระและสังกัดพรรคการ 

เมือง เวทีน้ีจะใหนํ้าหนักความสําคัญ                                                                 

กับประเด็นวิกฤตสุขภาพและระบบ                   

สุขภาพในพ้ืนท่ี กทม. โดยมี รศ.นพ.

ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร มธ. รศ.ดร.สิริมา มงคล

สัมฤทธิ์ รองคณบดีฝายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร มธ. 

และนายภูวกร ศรีเนียน ผูรวมกอตั้งกลุมเสนดาย เปนวิทยากร

หลัก และเปนผูตั้งประเด็นสนทนา สําหรับผูสมัครจํานวน 6 ราย

ที่เขารวมการประชันวิสัยทัศน ไดแก นายวิโรจน ลักขณาอดิศร 

พรรคกาวไกล, นายสกลธี ภัททิยกุล, ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 

พรรคประชาธิปตย, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, น.ส.รสนา โตสิ                                                                           

ตระกูล, น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทยสรางไทย สามารถเขารวม

ไดในวันพุธที่ 20 เม.ย.2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผานทาง 

Facebook Live “Thammasat University” และ PPTV.

ชวน หลีกภัย

อนุทิน ชาญวีรกูล

ปริญญ พานิชภักดิ์

ารเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) 

วางเวนหางหายไปจากประชาชนที่อาศัยอยูในเมืองกรุง                                                        

เทพฯ หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองหลวงของประ 

เทศไทยไปนานถึง 9 ป หลังจากที่คณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) ยึดอํานาจการปกครองประเทศ ไดยุติการเลือกตั้ง

ทุกประเภท ทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ แตใชการแตงตั้งโดย 

คสช.แทน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูวา

ราชการบริหารกรุงเทพมหานครยาวนานถึง 5 ปกวา

เม� อประชาชนผูมีสิทธิในการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ฝายคาน                                                                                  

รวมท้ังส่ือมวลชนได้ประสานเสียงเรียกร้องให้มีการเลือกต้ังผู้ว่าฯ                                                                                       

กทม. ครั้งแลวครั้งเลา ในที่สุดกระทรวงมหาดไทยจําตองกําหนด 

การเลือกตั้งผูวาฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

ขึ้นเปนวันเดียวกันในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 

ศึกชิงผูวาฯ กทม.ครั้งนี้ ทําใหบรรยากาศการเมืองของการ

เลือกต้ังท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติคึกคัก พรรคการเมืองท้ังใหญ 

ทั้งเล็ก ทั้งเกา ทั้งใหม ตางตระเตรียมเลือกตั้ง ส.ส.กันแตเนิ่นๆ 

พรอมกับจับตาดูศึกชิงเกาอี้ผูวาฯ กทม. 22 พฤษภาคม 2565 อยาง

ใจจดใจจอ ทั้งนี้ เพราะผลการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ยอมมีผลตอการ

เลือกตั้งสนามใหญระดับชาติ พอจะชี้ทิศทางการเมืองระดับชาติได 

อยางนอยสามารถวัดคะแนนนิยมของผูสมัครแตละคนแตละพรรค

ไดมากทีเดียว หากคนในพรรคไดรับเลือกเปนผูวาฯ กทม.คนใหม ก็

จะเปนประโยชนตอพรรคการเมืองนั้นดวย สําหรับพรรครัฐบาลก็

จะไดอาศัยขอมูลผลแพ–ชนะผูวาฯ กทม. จนถึงระดับ ส.ก. มาใช

ประโยชนประกอบการพิจารณาตัดสินใจกรณีที่ตอง “ยุบสภา” เพ� อ

ชวงชิงจังหวะความไดเปรียบใหฝายตนไดประโยชนมากที่สุด ไม

เพลี่ยงพล้ําใหฝายคานหรือพรรครวมรัฐบาลดวยกันเอง

การเลือกตั้งผูวาฯ กทม. 22 พฤษภาคมนี้ จะแตกตางจาก

การเลือกตั้งเม� อ 9 ปกอน ทําใหเกิดปรากฏการณใหมๆ หลายเร� อง 

โดยเฉพาะอิทธิพลของโซเชียลมีเดียและระบบออนไลน ซึ่งปจจุบัน

กาวหนามาก หากผูสมัครผูวาฯ รูจักนํามาใชก็จะเปนประโยชนตอ

กระบวนการเลือกตั้งของตน

ทีแรกเม� อยังไมมีการเปดรับสมัครเลือกตั้งผูวาฯ กทม. เห็น

หนาตาผูเสนอตัวมีคุณสมบัติ หนาที่การงาน และประสบการณ

ลวนน�าสนใจ ผมคาดวาจะมีซัก 10 กวาคน  เอาเขาจริงผูสมัคร

รับเลือกตั้งเปนผูวาฯ กทม. คนที่ 17 มีมากเปนประวัติการณถึง 

31 คน โอกาสที่ประชาชนคน กทม.จะไดสัมผัสเรียนรูจักผูสมัคร

แบบใกลชิด ลงลึก เพ� อเฟนหาผูวาฯ กทม. ในดวงใจก็มีนอยลง

ไป อยางไรก็ตาม ก็ตองขอบคุณผูเสนอตัวทั้ง 31 คนที่ขันอาสาจะ

มารับใชชาว กทม. โดยมุงมั่นที่จะพัฒนา กทม. ซึ่งเปนเมืองหลวง

ของประเทศไทยใหเจริญน�าอยูสําหรับประชาชนไทยกวาที่เปนอยูนี้ 

เม� อตั้งใจจะมาชิงชัยก็ยอมมีความเช� อมั่นวาจะควาชัยชนะได แตใน

บรรดา 31 ทาน จะมีเพียง 1 เดียวเทานั้นที่จะดํารงตําแหน�งเปนผู

บริหารผูวาฯ กรุงเทพมหานคร คนที่ 17

ผูสมัครชิงตําแหน�งผูวาฯ กทม. มีทั้งสังกัดพรรคและสมัคร

อิสระ ตาราง 1 แสดงใหเห็นวามีผูสมัครในนามอิสระถึง 25 ราย 

(80.7%) มีเพียง 6 ราย (19.3%) เทานั้นที่สังกัดพรรคการเมือง มีผู

สมัครชาย 25 คน (80.7%) ผูสมัครหญิง 6 คน (19.3%) อายุมากสุด 

75 ป อายุนอยสุด 43 ป

พอปดรับสมัครจับสลากไดหมายเลขประจําตัว ปายโฆษณา

หาเสียงก็ข้ึนเปนดอกเห็ดท่ัว กทม. แมแตผูสมัครท่ีบอกวายังไมรูจะ

ไปตอหรือไม พอวันสมัครจริงปายหาเสียงข้ึนพร่ึบ ทีมงานอีกเพียบ 

แสดงใหเห็นการเตรียมการมาเต็มท่ี นอกจากน้ีขบวนรถหาเสียงเร่ิม

ตระเวนว่ิงวอนท่ัว กทม. โฆษณาประชาสัมพันธ บรรยายสรรพคุณ

ของผูสมัคร ขณะน้ีเหลือเพียงไมก่ีอาทิตย ผูสมัครตางเรงทํากิจกรรม

หาเสียง ข้ึนรถแหบาง ปนจักรยานและเย่ียมชุมชนบาง ออกเดินเย่ียม

ประชาชนตามหมูบานใหญ ตลาดสด ศูนยการคาท่ีมีคนเยอะๆ แหลง

ชุมชนท่ีเปนจุดยุทธศาสตร  ช้ีแจงประชาสัมพันธนโยบายของตัว วาง

กลยุทธเพ� อยึดครองคะแนนในแตละเขตใหไดมากที่สุด โดยเฉพาะ

คะแนนในกลุมท่ียังลังเลไมไดตัดสินใจวาจะเลือกใคร

การเลือกต้ังผูวาฯ กทม. ท่ีกําลังหาเสียงอยูในขณะน้ี ตางก็หา

จุดขายเพ� อประกาศเปนนโยบาย หวังคน กทม.จะลงคะแนนให อัน

ท่ีจริงแนวนโยบายของผูสมัครสวนใหญดูจะคลายๆ กัน แตก็มีแนว

นโยบายของผูสมัครบางคนอยูในกรอบท่ีมีความเปนไปได แตของบาง

ทานดูจะ “ขายฝน”  เพราะเปนแนวนโยบายท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ี

จะทําได  เพราะ กทม.น้ันอยูภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย

แมผลโพลหลายสํานักจะมีผลสํารวจตรงกันบาง ไมตรงกัน                                                                               

บาง อาจเปนเพราะการกําหนดกลุมพื้นที่ วิธีการสํารวจ การตั้ง

คําถาม และสถานการณที่มีผลตอความคิดของประชาชน ในศึก                                                                            

ชิงผูวาฯ ครั้งนี้ แตผลโพลหลายสํานักชี้กลุมตัวเต็งที่มีโอกาสเปน                                                                        

ผูวาฯ คนใหม ไมน�าจะพลาดจาก 6-7 รายนี้ ไดแก นายชัชชาติ                                                                       

สิทธิพันธุ (อิสระ) นายวิโรจน ลักขณาอดิศร (พรรคกาวไกล) 

น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสรางไทย) นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 
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การหาเสียงเพ� อชิงตําแหน�งผูวาฯ กทม.เปนไปอยางเขมขน                                                                                   

เม� อมีการแสดงวิสัยทัศน นโยบาย หรือเวทีดีเบต ถายทอดสดผาน

ส� อออนไลนใหคน กทม. หรือคนไทยทั่วประเทศติดตามกันอยางใกล

ชิด จะไดมีโอกาสพิจารณาใหรอบคอบถวนถี่กอนใชสิทธิเลือกต้ังวา

จะเลือกใครเปนผูวาฯ กทม.ในดวงใจ สมควรแกการเปนผูวาฯ คนใหม

ของชาวกรุงเทพมหานคร การจัดใหมีเวทีลักษณะดังกลาวหลายๆ 

เวที จึงนับเปนประโยชนตอกระบวนการจัดการเลือกต้ังผูวาฯ กทม.                                                                                     

มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง เชน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬา 

ลงกรณมหาวิทยาลัย ก็ไดจัดเวทีเสวนาสนับสนุนการเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม.ดวย เปนตน

มีเร� องที่น�าสังเกตวา เม� อสถานีโทรทัศนส� อยักษในประเทศ 

ไทยจัดเวทีใหญโตใหผูสมัครแสดงวิสัยทัศน แถลงนโยบาย “เปด

ฉากศึกชิงผูวาฯ กทม. 65” ที่ศูนยการคาสยามพารากอน (9 เม.ย.

หรือไมเม� อเปนผูวาฯ กทม. วัฒนธรรมอุปถัมภ

ตางตอบแทนซึ่งครอบงําทุกองคาพยพหรือไม 

เปาหมายการเปนผูวาฯ กทม. อาจไมไดทําเพ� อ

ประชาชน แตกลายเปนการทําเพ� อธุรกิจการเมือง

มากกวาหรือไม จึงเปนเร� องน�าศึกษาเรียนรูทาง

วิชาการเปนอยางยิ่งวาดวยธุรกิจการเมืองการ

บริหารองคการทองถิ่น กทม.

ในหลักการเรียกวาผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานครท่ีเปนผูบริหารสุจริตเต็ม 100% น้ัน ยอม

ตองบริหารงานในหนาท่ีไมโกงท้ังโดยตรงและโดย

ออม ท้ังในท่ีลับและในท่ีแจง  ไมทุจริตเชิงนโยบาย 

ดังน้ัน ผูวาฯ คนน้ันจึงตองมี “อิสระแทจริง” 

ปราศจากการครอบงําจากอํานาจมิชอบท้ังปวง

รสนา จึงเปนผูสมัครที่โดดเดนเพียงคน

เดียวที่ประกาศวาเปน “ผูสมัครอิสระตัวจริง

เสียงจริง” ไมมีอํานาจทุนกลุมใดหนุนหลัง ไม

อยูภายใตพรรคการเมืองหรือขั้วการเมืองใหญ

ใดเลย เพราะเธอไมไดเกี่ยวพันกับบรรดา

พรรคการเมืองใดทั้งสิ้น ในขณะที่ผูสมัครตัว

เต็งหลายราย แมจะอางวาลงในนามอิสระแตก็

อิสระไมจริง เพราะยังวอแวเกี่ยวพันทํากิจกรรม

รวมกันกับพรรคที่ตนเคยสังกัดอยูหลายรูปแบบ

เพ� อรับคะแนนเสียงหรือไม สรางความกังขาใน

หมูประชาชนไมนอย คําพูดสวนทางกับการกระ

ทํา สําหรับผูสมัครที่สังกัดพรรคก็อาศัยฐานเสียง

ฐานคะแนนของพรรคที่ตนสังกัด เร� องราวเหลา

นี้แมไมตองหวงหนาพะวงหลัง แตก็ยังตองหวง

เร� องคะแนน ฐานเสียงของตน จะตองถูกแชรถูก

แยงไปในหมูพวกเดียวกัน

เปนที่น�าสนใจวา ในหนังสือพิมพหลาย

ฉบับตางวิเคราะหสถานการณศึกชิงผูวาฯ กทม.

ไปในทางเดียวกันวาเปนสงครามตัวแทน (Proxy 

War) ระหวางขั้วการเมืองใหญ 2 ขั้วชิงตําแหน�ง

ผูวาฯ กทม. แถมแตละขั้วยังมีตัวเลือกอยางนอย

ฝายละ 3 คน จึงทําใหเสียงแตก แชรแตมเกิดขึ้น

- ขั้วรัฐบาล ไดแก อัศวิน–สกลธี–สุชัชวีร

- ขั้วฝายคาน ไดแก ชัชชาติ–วิโรจน–ศิธา

การจัดขั้วการเมืองจะสามารถวิเคราะห

แนวโนมทิศทางการเมืองไทยในอนาคตอันใกล

ชัดเจนแมนยําไดมากกวาการมองผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาฯ 

กทม. แบบเปนคนๆ ไปโดยไมเช� อมโยงกับขั้วอํานาจการเมืองไดเลย 

ทั้งๆ ที่ผลการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.นั้น มีผลตอพรรคการเมืองเปน

อยางมาก การเมือง กทม.ยุคนี้อาจจะซับซอนไมแน�ไมนอน อาจขึ้น

อยูกับแนวนโยบาย

ใกลวันเลือกต้ัง 22 พฤษภาคม 2565 เปนไปไดท้ังน้ัน คนกรุง 

เทพฯ รูอะไรเปนอะไร เขาใจและตระหนักถึงศักด์ิศรีเกียรติยศของชาว

เมืองกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย อาจเปล่ียนใจไปลงคะแนน

ใหผูวาฯ ท่ีต้ังใจจะเขามาบริหารราชการ กทม. หรือชาติและคน กทม. 

มากกวาผลประโยชนของพรรคและพวกก็เปนได การเลือกต้ังสนาม 

กทม. จึงเปนสนามปราบเซียนดังท่ีรํ่าลือกันมา ย่ิงสนามเลือกต้ัง กทม.

ยุคน้ีแตกตางจากสนามเลือกต้ัง กทม. เม� อ 9 ปท่ีแลวมากทีเดียว

ประชาชนชาว กทม.จะเห็นการสูศึกเดือดระอุในสงครามตัว 

แทนระหวาง 2 ข้ัวการเมืองใหญ ข้ัวเอาประยุทธ VS ข้ัวเอาทักษิณ 

ในศึกชิงชัยผูวาฯ กรุงเทพฯ คนท่ี 17 คร้ังสําคัญน้ี ข้ัวการเมืองในท่ีน้ี

ไมไดหมายถึงบุคคลแตหมายถึงกลุมการเมือง ดังตาราง 3 เปนการจัด

ข้ัวการเมืองของกลุมการเมืองผูสมัครลงชิงชัยผูวาฯ กทม. ในวันท่ี 22 

พฤษภาคม 2565 การจัดกลุมในลักษณะน้ีจะทําใหเขาใจชัดเจนไดไม

ยากถึงความสัมพันธของผูวาฯ อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผูวาฯ กทม. ผู

สมัครอิสระ กับระบอบอํานาจ 3 ป. ท่ีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ 

จันทร โอชา ตองลงเดินแถวสะพานขาวท่ีใกลทําเนียบรัฐบาล ท้ังยัง

เดินคลองโองอางคูกับพลเอกอนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีมหาดไทย 

พรอมคําขวัญ “กรุงเทพฯ ตองไปตอ” ใหสอดคลองกับนโยบายหา

เสียงของอดีตผูวาฯ กทม. อัศวิน ท่ี คสช.เคยแตงต้ังมากับมือใหเปน

ผูวาฯ กทม.มาแลว พล.ต.อ.อัศวินจึงมีเปาหมายเชนเดียวกับพลเอก

ประยุทธ คือแมจะอยูมานานแตก็ยังอยากไปตอ ปกติคนกรุงเทพฯ มัก

เลือกผูวาฯ กทม. เปนคนละฝายกับฝายรัฐบาลเพ� อคานอํานาจกัน

มาดูตัวอยางฝายข้ัวฝายคานกันบาง อีกคนลงสมัครอิสระตัว

เต็ง ชัชชาติ สิทธิพันธุ เคยชวยงานรัฐบาลทักษิณ 2 (วิกิพีเดีย) เปน

อดีตรัฐมนตรีคมนาคม รัฐบาลย่ิงลักษณ ชินวัตร เคยเปนแคนดิเดต 

นายกรัฐมนตรีพรรคเพ� อไทย ไทยโพสต (5 เมษายน 65) รายงาน

ท่ีโรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ แจงวัฒนะ ชัชชาติ สิทธิพันธุ ให

สัมภาษณจุดแข็งของตนคือ เราเขาใจปญหาเพราะลงพื้นที่มานาน 

และมีทีมงานท่ีครบทุกดาน สวนจุดออนคืออยูท่ีชุมชน เน� องจากเรา

เปนผูสมัครอิสระไมมีฐานเสียง ชุมชนจึงเปนจุดที่ออนแอ   หากแต

ประชาชาติธุรกิจ (14 มีนาคม 65) มองวา “พวงเพชร” ล็อก “ชัช

ชาติ” ผูวาฯ กทม. เช� อมเพ� อไทยหรือไม  ท้ังน้ี “พวงเพชร ชุนละเอียด” 

ผูอํานวยการเลือกต้ัง ส.ก. (สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร) ของ

พรรคเพ� อไทยคาดวาพรรคเพ� อไทยจะชนะเกินข้ึน

โดยสรุปทั้งผูสมัครอิสระและผูสมัครสังกัดพรรคอาจเอียงไป

ทางขั้วใดขั้วหนึ่ง ขึ้นอยูกับจุดยืนพรรคการเมืองที่สังกัดและหรือ 

connection เดิมเคยรวมงานกันมา หรืออาจเปนแนวรวมทางการ

เมืองปฏิเสธไมเอาระบอบทหารอํานาจนิยม หรืออาจเปนแนวรวม

ทางการเมืองปฏิเสธไมเอาระบบระบอบธุรกิจการเมืองอํานาจนิยม

ดูแลวไมวาขั้วใดกลุมใดชนะศึกเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ความ

ขัดแยงจะไมจบจะตอเน� องอาจหนักหน�วงกวาเกาทั้งในและนอกรัฐ 

สภาจากขัดแยง 2 ขั้วไมยอมกัน อาจนําสูความไมสงบรุนแรงสูญ

เสียอยางเคยเกิดขึ้นมาแลวหรือไมระหวางรัฐกับประชาชน ซึ่งคน

ไทยสวนใหญคงไมอยากเห็นความขัดแยงบานปลายรุนแรงสูญเสีย

อีก ในการเลือก “การเมือง 2 ขั้ว” จะยังมี “ทางเลือกที่ 3” ใหกับ

ชาว กทม. ในชวงเปลี่ยนผานการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ครั้งสําคัญน้ี

บางไหม  คนท่ีมีสถานภาพลงตัวสามารถประสานกับทุกฝายบริหาร

งาน กทม. ดวยหลักธรรมาภิบาล ดวยความซ� อสัตยสุจริตไม โกง

ทุกรูปแบบใหเมืองกรุงเทพฯ เกิดสันติสุขในประเทศเสียที กทม.

ตองเผชิญกับมหันตภัย covid และเศรษฐกิจตกต่ํามามากพอแลว 

หากความขัดแยงทางการเมืองลดนอยถอยลง การฟนฟู กทม. ใน

มิติตางๆ ก็จะเกิดขึ้นดําเนินไปดวยดี.

วายุ เวฬุวันวายุ เวฬุวันวายุ เวฬุวันวายุ เวฬุวันวายุ เวฬุวัน

ไ

ก

พล.ร.อ.สมประสงค 

นิลสมัย

คือการพูดในลักษณะคํากลอนลงจังหวะเพลง โดยสวน

ใหญจะใชจังหวะเร็ว เปนสวนหนึ่งขององคประกอบของวัฒน

ธรรมฮิปฮอป แรปเปนการรองแบบท่ีเปนจังหวะ การรองคลาย

เสียงพูด และเน้ือหาของเพลงท่ีมีความหมายและมีความคลอง 

จองกัน รวมทั้งเนนที่การกํากับจังหวะ โดยใชจังหวะกลอง

อิเล็กทรอนิกส และเทคนิคการ Sampling งานเพลงอ� นๆ.

แรป

ศึกชิงผูวาฯ กทม.

มานอกสายตาอาจแซงโคง



เหมือนสถานการณ์ “รัสเซีย” บุก “ยูเครน” ท่ีปัจจุบัน

ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพ “ยักตื้นติดกึก ยักลึกติดกัก” น้ัน 

กำาลังส่งผลต่อการประชุมระดับโลกท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนใน

ช่วงปลายปีน้ีอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ท่ี

จะมีข้ึนท่ีเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในวันท่ี 15-16 พฤศจิกายน 

และการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) 

ท่ีจะจัดข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 18-19 พ.ย.น้ี โดยเฉพาะ     

เอเปกน้ันเป็นความฝันของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่ีต้องการอวดโฉม

เป็นแม่งานในเวทีนานาชาติก่อนรัฐบาลจะส้ินอายุขัย

แต่ดูเหมือนสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเริ่มจะหนักหนา

มากขึ้นเสียแล้ว โดยเฉพาะในการประชุมจี 20 เพราะสมาชิกที่                                                     

ประกอบด้วยสหภาพยุโรป และอีก 19 ประเทศ ได้แก่ สหราช                                                         

อาณาจักร, แคนาดา, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, สหรัฐ 

อเมริกา, ออสเตรเลีย,  อาร์เจน 

ตินา, บราซิล, จีน, อินเดีย, 

อินโดนีเซีย,  เม็กซิโก, รัสเซีย, 

ซาอุดีอาระเบีย, แอฟริกาใต้, 

เกาหลีใต้ และตุรกี ซ่ึงมีขนาด

เศรษฐกิจของสมาชิกเป็น 80-

90% ของเศรษฐกิจโลก และ

มีจำานวนประชากรรวมกันประ 

มาณ  2 ใน 3 ของโลก

ต้องเรียกว่า จี 20 ยาม                  

นี้บรรยากาศมาคุอย่างยิ่ ง  

เพราะสมาชิกส่วนใหญ่อยาก

แบน “รัสเซีย” ในเวทีดังกล่าว                          

และถึงข้ันขับออกจากการเป็น

สมาชิกกันเลยทีเดียว  แต่ดู

เหมือน “มังกรจีน” พันธมิตรสำาคัญของรัสเซียก็แสดงความชัดเจน

ว่าไม่เห็นด้วย ในขณะที่ “อินเดีย-ซาอุดีอาระเบีย” ก็ยังไม่แสดง

ท่าทีออกมา ซึ่งต่างจากรัสเซียที่ไม่ยี่หระแต่ประการใด เพราะ

มองว่าก็เป็นชาติเดิมๆ ที่ตอนนี้ทำาตัวเป็นปรปักษ์อยู่แล้ว โดยท่าที

จากเครมลินล่าสุดดูเหมือน “ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน” ของ

รัสเซียจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำากลุ่มจี 20 เสียด้วย

แต่ก็ดูเหมือนเคราะห์ซ้ำากรรมซัดในการประชุมดังกล่าว โดย

เฉพาะเจ้าภาพอย่าง “อินโดนีเซีย” เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก

ท่ี “ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด” แต่งต้ัง “อายุนดา ฟาซา มาวดี

ยา” นักร้องและนักแสดงหญิงชื่อดังวัย 27 ปี ให้ดำารงตำาแหน่งโฆษก

ของงานประชุมจี 20 ท้ังท่ีไม่มีประสบการณ์ทำางานด้านการทูตหรือ

เศรษฐกิจแต่ประการใด ซึ่งทั้งสื่อต่างชาติและนักวิเคราะห์ในประ 

เทศต่างมองกันว่าท่ี “วิโดโด” เลือกเธอมาน้ัน เพราะเป็นหน่ึงในเกม

การเมืองภายในประเทศท่ีต้องการสื่อสารไปยังชาวอินโดนีเซีย โดย

เฉพาะบรรดาคนรุ่นใหม่และบรรดาสตาร์ทอัป รวมถึงหวังผลไปไกล

ถึงการแก้ไขปัญหาอัตราการว่างงานท่ีพุ่งสูงด้วย

“อายุนดา” หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “มาวดี อายุนดา” นั้น

เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 เป็นทั้งนักร้อง นักแต่งเพลง นัก

แสดง นักเขียน และนักกิจกรรมด้วย โดยภาพยนตร์เรื่องแรก

ของเธอคือ “Untuk Rena” ในปี 2548 และในปี 2554 เธอก็มี

อัลบั้ม 10 เพลงเต็มปล่อยออกมา โดยก่อนหน้านี้ก็มีเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ และปรากฏตัวในละครเพลง โดยในปี 2563 เธอก็อยู่

ในรายชื่อของผู้ทรงอิทธิพลในเอเชียที่อายุต่ำากว่า 30 ปีด้วย

ไม่น่าแปลกใจที่วิโดโดจะเลือกเธอมานั่งแท่นทำาหน้าที่

โฆษกจี 20 เพราะนอกจากเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่แล้ว  “อายุน

ดา” ยังเคยคว้าตำาแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์

ที่โรงเรียน ซึ่งเธอพูดได้ทั้ง “อังกฤษ-ชวา-จีนกลาง-สเปน” รวม

ทั้งเธอยังเคยไฮด์ปาร์กมาแล้วทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ

ระดับโลก โดยได้รับรางวัลทั้งผู้มีอิทธิพลด้านดิจิทัลยอดเยี่ยม และ

รางวัลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคมิลเลนเนียมมาแล้ว ส่วนจะทำาได้ดี

ในตำาแหน่งโฆษกบนเวทีจี 20 หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไป.

เล็กๆ ท่ีรับประทานสองคนม้ือเดียวไม่หมดราคาลูกละ ๑๐ บาท แต่

วันน้ีเดินผ่านคุณยายท่ีมีมะละกอลูกยาว สด ลูกไม่โตนักเพราะรีบ

เด็ดมาขาย ซ่ึงเคยสามารถซ้ือได้ในราคา ๑๐ บาท แต่เมื่อถามคุณ

ยาย คุณยายตอบว่ามะละกอลูกละ ๒๐ บาท ซ้ือ ๓ ลูกลดให้เหลือ 

๕๐ บาท (บังคับขายจำานวนมากถ้าต้องการราคาถูก ซ่ึงก็ไม่ถูกจริง 

เป็นยุทธวิธีการค้าท่ีไม่ซื่อสัตย์) ผมก็เดินผ่านโดยไม่ต่อราคา 

เอาตัวอย่างแค่ฟักและมะละกอก็พอ เหตุผลที่แม่ค้าขึ้น

ราคาเพราะต้องการกำาไรมากขึ้น ดังนั้นทำาให้ราคาสินค้าทุก

ชนิดแพงตามไปด้วย เพราะพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนต้องการกำาไร

มากขึ้น ดังนั้นห่วงโซ่อาหารจึงยกระดับราคาทุกชนิด  อาหาร

ตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยวต่างพากันขึ้นราคา อ้างว่าของแพง เรื่องนี้

ถ้าคนไทยช่วยกันลดตัณหา ลดความอยากรวย แล้วห่วงใย

เพื่อนร่วมชาติมากกว่าถือโอกาสเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

ส่วนตน ก็จะช่วยให้ปัญหาของแพงไม่ทวีความรุนแรง ซึ่งก็                                                                        

จะช่วยให้ห่วงโซ่อาหารไม่ยกระดับขึ้นไปจนเพิ่มภาระต่อประ 

ชาชนส่วนใหญ่

ในฐานะที่เป็นผู้จับจ่ายซื้อหาอาหารในตลาดล่างมานาน  

พบความจริงว่าพืชผักทุกชนิดที่ขึ้นราคาแล้วจะไม่มีวันลด  

สำาหรับเศรษฐีคงไม่รู้ว่าผักหลายชนิดขายเป็นกำา พ่อค้าแม่ค้า

จะเอาหนังสติ๊กมากำาพืชผัก เช่น คะน้า ถั่วฝักยาว แตงกวา 

สมัยก่อนยังมีผักกำาละ ๕ บาท ต่อมาก็เพิ่มเป็น ๑๐  บาท แต่

ถ้ามีการแย่งแข่งขันกันมาก เพราะมีคะน้า ถั่วฝักยาวในตลาด

มาก พ่อค้าแม่ค้าก็จะเพิ่มปริมาณที่กำาให้มากเกินการบริโภค

มากกว่าจะลดราคากำา ซึ่งสำาหรับครัวเรือนเล็กๆ ก็ไม่สามารถ

บริโภคได้หมด เก็บไว้นานก็ไม่ได้เพราะมีสารพัดพิษ ยากันบูด 

สารก่อมะเร็ง ฯ ดังนั้นจึงต้องปล่อยให้เน่าเสีย 

วันนี้คะน้า ถั่วฝักยาว แตงกวากำาละ ๒๐ บาททั้งตลาด  

เล็กบ้างใหญ่บ้างตามสภาพซัพพลาย ถ้ามีการพิมพ์แบงก์ราคา 

๓๐ รับรองว่าพืชผักจะต้องเพิ่มราคาเป็นกำาละ ๓๐ บาทอย่าง

แน่นอน น่ีคือความจริงท่ีประชาชนท่ีพยายามประหยัดด้วยการ

ประกอบอาหารเองประสบ แต่ผลดีที่ได้จากการทำาอาหารบริ                                                                             

โภคเองก็คือ สามารถล้างมลพิษในพืชผักท่ีนำามาประกอบอาหาร

ได้มาก ช่วยลดสารก่อมะเร็งที่จะได้รับ  แม้แต่ข้าวสารก่อนที่

จะหุงผมยังแช่ด้วยไบคาร์บ ขยำาให้ละเอียด ซาว ๓ ครั้งแบบ 

“แท้งกิ้วทรีไทม์” ดังนั้นเชื่อว่าการประกอบอาหารเองช่วยลด

สารก่อมะเร็งได้มาก ถึงฝีมือจะไม่เท่าเชฟระดับเหลาที่เน้นแต่

5บทความ

าวเหนียวมะม่วงก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะ 

“มิลลิ” จะเสียก็เพราะกองเชียร์นี่แหละ 

เพราะเอามัน บวกกับความเข้าใจต่ำา งับเฟก 

นิวส์เข้าให้ 

สำานักข่าวหลัก ทีวีหลายช่อง ลอกข่าวมาปั้นเป็นตุ

เป็นตะ ฝรั่งอเมริกันเข้าแถวยาวเหยียด เพื่อซื้อข้าวเหนียว

มะม่วงหลัง “มิลลิ” เอาไปโปรโมต บนเวทีเทศกาลดนตรีโค

เชลลา ที่อเมริกา 

แค่ข้ามคืนเอง มันบ้ากันขนาดนั้นเลยหรือ

คิดในมุมของคนขาย ต้องเตรียมของนานแค่ไหน ต้อง

สั่งมะม่วงจากไทยล่วงหน้ากี่วัน ถึงจะให้บริการฝรั่งที่เข้าแถว

ซื้อนับพันคนได้ 

ปัญญาอ่อนครับ 

งับข่าวแบบนี้โดยไม่มีการตรวจสอบเลย เพียงเพราะมี

ปมอยากจะด่ารัฐบาลเท่านั้น

เข้าขั้นวิกฤตแล้ว!

ข่าวจริงมีการเฉลยไปแล้ว ภาพฝรั่งเข้าแถว เกิดเมื่อ

ปี  ๒๕๖๑ ที่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นภาพ

ข่าวรายงานการต่อคิวหลายชั่วโมง เพื่อรอขึ้นรถบัส หลังจาก

จบการแข่งขัน กีฬาเครือจักรภพ (Commonwealth  Games)

เข้าใจว่า ต้องการตอกย้ำาความสำาเร็จในการ นำาเสนอ 

ข้าวเหนียวมะม่วง ของ “มิลลิ” เพื่อตอกหน้ารัฐบาลไทยว่า

ไร้ความสามารถที่จะขายของ 

ก็เป็นจริงดังว่า เพจสามน้ิวเอาไปขยายความด่ารัฐบาล

กันครึกครื้น ว่ารัฐบาลทั้งคณะงอมืองอตีน สู้ “มิลลิ” คน

เดียวยังไม่ได้ 

ให้ “มิลลิ” เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ 

ซะยังดีกว่า 

แต่โซเชียลที่พูดแต่เรื่องข้อเท็จจริง เขาก็ทำางานครับ 

เฟซบุ๊ก Thanva Krairiksh - ธันวา ไกรฤกษ์ 

-----------

....วันที่ป๋าเทพทัวร์ลง ขนมเปี๊ยะแกก็ขายดี 

วันที่คำาผกาทัวร์ลง นำาพริกป้านิตยาก็ขายดี

ข้าวเหนียวมะม่วง

..เมื่อวานมิลลิมีข่าว ข้าวเหนียวมะม่วงก็ขายดี ผมดูข่าว

แล้วยังอยากกินเลย 

อันที่จริงเราต่างก็รู้ว่านักท่องเที่ยวชอบกินมะม่วงบ้านเรา

มากขนาดไหน ทุกตลาดกลางคืนทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต 

พัทยา ข้าวเหนียวมะม่วงขายดีหมด รวมถึงน้ำาปั่นมะม่วงด้วย

ขอบคุณน้องที่ ใช้ โอกาสในการโปรโมตให้ยิ่งเป็นที่รู้จัก

มากขึ้น แต่กองเชียร์ของน้องที่หวังใช้น้องเพื่อกระทืบรัฐบาล 

ช่วยเบาๆ หน่อยครับ อย่าอวยเว่อร์ อย่าถึงกับไปตัดต่อรูปฝรั่ง

รอขึ้นรถทัวร์ว่าเขามารอซื้อมะม่วงเลย มันตลก

..ถ้าจะให้แฟร์ เรื่องข้าวเหนียวมะม่วงหากจะชมมิลลิต้อง

ชม “ลุงป้อม” ด้วย เพราะลุงแกนี่แหละเป็นตัวโปรโมตข้าว

เหนียวมะม่วงของจริง ในงานเชิญนักท่องเที่ยวจีน ๑ หมื่นคน

กินข้าวเหนียวมะม่วง ๕ ตัน และได้รับการบันทึกใน Guinness 

World Records

คนไทยหัวเราะเยาะ แต่ทราบไหมครับ สื่อต่างประเทศ

ออกข่าวไปมากขนาดไหน โดยเฉพาะในประเทศจีน สำานักข่าว

ใหญ่ๆ ลงครบหมด ไม่เชื่อไปเสิร์ชดูนะ มีคนอ่านข่าวของลุงป้อม

ในจีนเป็นร้อยๆ ล้านคร้ัง ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความ

นิยมให้ข้าวเหนียวมะม่วงได้ไม่น้อย 

ส่วนปีนี้มะม่วงราคาตกนั้น เพราะติดปัญหาเรื่องการส่ง

ออกจากเหตุโควิด การปิดประเทศ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจของ

ต่างประเทศ ไม่เกี่ยวกับงานที่แกจัดเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว อย่าไปด่ารัฐ

บาลมั่วซั่ว

ป.ล. พี่ไม่ชอบลุงแกเท่าไหร่นะ ด่าแกเป็นประจำา แต่เรื่อง

น้ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีแกทำาดีแล้วถูกมองข้าม ซ่ึงอีแอบก็ใช้น้องมิลลิ

มากระทืบแกซ้ำาอีก มันไม่ยุติธรรม และไม่ได้สร้างปัญญาให้

สังคม....

---------- 

ย้อนกลับไปดูข่าว “ลุงป้อม” กับ “ข้าวเหนียวมะม่วง”  

เดี๋ยวจะหาว่างับเฟกนิวส์ เพราะมีคนเข้าแถวกินเป็นหมื่น 

เพื่อความสบายใจของชาวสามนิ้่ว และคนที่รอกระทืบรัฐ 

บาล ขออนุญาตนำาข่าวจากสำานักข่าวโอ๊ค พานทองแท้ รายงาน

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ตามนี้ครับ

“...ทุบสถิติใหม่ ข้าวเหนียวมะม่วงใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 

๔.๕ ตัน เชิญนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เป็นสักขี

พยาน ‘ประวิตร’ ยืนยัน รัฐบาลขอให้ความมั่นใจ ดูแลความ

ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวจีนทุกคน

งาน We Care About You จัดข้าวเหนียวมะม่วงใหญ่

ที่สุดในโลก บันทึกโดย Guinness World Records ได้เชิญนัก

ท่องเที่ยวจีน กว่า ๑๐,๐๐๐ คน มาร่วมงานที่ทะเลสาบ เมืองทอง

ธานี วันนี้ (๒๐ ม.ค. ๒๕๖๒) เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การ                                                                         

ท่องเที่ยวของประเทศ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อถือให้กับประเทศ

และส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และนำาไปสู่การ                                                                             

บันทึกสถิติการทำาข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดของโลกลงใน                                                                               

Guinness World Records รวมถึงตอกย้ำาความเข้าใจกับประ 

ชาคมโลกว่า ‘ข้าวเหนียวมะม่วง’ เป็นอาหารของประเทศไทย

ทั้งนี้ งาน โครงการ We care about you จัดขึ้นเพื่อ

ตอบแทน เยียวยา และสร้างขวัญกำาลังใจให้นักท่องเที่ยวชาว

จีน โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ                                                                              

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานจัดเล้ียงข้าวเหนียว

มะม่วงครั้งนี้ พร้อมด้วยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. 

และเอกอัครราชทูตจีน

พลเอกประวิตรกล่าวว่า การจัดงานนี้แสดงให้เห็นว่าไทย

มีความยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแขกสำาคัญของไทย 

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่มามากสุดในปี ๒๕๖๑ และใน

วันนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำาคัญของไทยและเป็นความ

ภูมิใจของชาวไทยทั่วประเทศ ก่อนจะได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่

ระลึก และนำานักท่องเที่ยวทั้งหมดร่วมกันกล่าวไชโย ๓ ครั้ง 

ท่ามกลางพลุตระการตา เพื่อเฉลิมฉลองความสำาเร็จในการ

จัดอันดับครั้งนี้ ก่อนร่วมชิมข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก...”

เอาจริงๆ นะ “มิลลิ” ถือข้าวเหนียวมะม่วงถ้วยเล็กๆ 

ขึ้นเวที ฝรั่งมองไม่ออกหรอกครับว่าคืออะไร 

ก็มีแต่แฟนคลับ “มิลลิ” ที่เอามาเล่นกันสนุกสนานใน

โซเชียล

แต่ของ “ลุงป้อม” คนจีนเป็นหมื่นเห็นกับตา ข้าวเหนียว

มะม่วงถาดใหญ่ยักษ์ แถมสื่อจีนรายงานกลับไปแผ่นดินใหญ่อีก 

จะด่ารัฐบาลไม่มีใครห้ามครับ เพราะด่ากันมาตลอด  

ฝั่งหนึ่งขึ้นฝั่งหนึ่งด่า อีกฝั่งขึ้นอีกฝั่งก็ด่า เป็นเรื่องธรรมดา

แต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง

ถ้าจำากันได้ “ศาลาไทย” ในงาน World Expo 2020  

Dubai สามนิ้่วนี่แหละครับเอาไปด่าสาดเสียเทเสีย รัฐบาล 

ราชการไทย หัวเก่าคร่ำาครึ ออกแบบล้าหลัง เอะอะก็ศาลา  

สู้ประเทศอื่นไม่ได้เขาก้าวสู่อนาคตอย่างแท้จริง 

นี่แหละครับ สันดานชังชาติ

สุดท้าย ศาลาไทย ติดอันดับท็อปไฟว์คนเข้าชมสูงสุด  

จาก ๑๙๒ ประเทศที่เข้าร่วมงาน 

วันธรรมดามีผู้เข้าชมประมาณ ๗,๕๐๐ คน ส่วนวัน

เสาร์-อาทิตย์ มีผู้เข้าชมงานประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน แต่ละวัน

ชาวต่างชาติแทบจะมาปูเสื่อรอหน้าศาลากันเลย 

ครับ...

กินข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จ ก็กลับสู่โลกความเป็นจริง 

หลังจากนี้อีก ๑-๒ สัปดาห์ 

รัฐบาลเตรียมรับมือกันคึกคัก เพราะประเมินว่า หลัง

เทศกาลสงกรานต์เสร็จสิ้น จำานวนผู้ติดเชื้อโควิดรายวันจะ

พุ่งพรวดเป็นเท่าตัว 

เอาตัวให้รอดนะครับ.

ปัจจุบันขณะ

Tomorrow is another day.

วันพรุ่งนี้ ก็หันเห เป็นวันอื่น

ความกังวลคาดหวังมิยั่งยืน

ความสดชื่นเห็นชัดคือปัจจุบัน

Tomorrow never comes.

ไม่อาจนำาพรุ่งนี้เป็นนี่เป็นนั่น

เพราะไม่เคยมาถึงสักหนึ่งวัน

ถึงพรุ่งนี้ ก็หนีพลัน วันต่อไป

จะเลือกผู้ว่าฯ กทม.คนไหนดี

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันน้ีท่านโพธิรักษ์ออกมาสนับสนุนคุณรสนา โตสิตระกูล                                                                                 

ท่ีนำามหาจำาลองมาเป็นไอดอล พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลว่า งบประ 

มาณท่ีใช้ในการหาเสียง ๑๐๐ ล้าน ในขณะท่ีเงินเดือนผู้ว่าฯ ใน ๔ ปี 

๕.๔ ล้าน ดังน้ันจึงต้ังข้อสังเกตว่าจะมีการถอนทุนคืนบ้างหรือเปล่า

อีกเรื่องหนึ่งที่คุณรสนานำามาเปิดเผยก็คือ การต่อสัญญา

สัมปทานรถไฟสีเขียว ซึ่งคุณรสนาให้ความเห็นว่า เมื่อไม่มีการ 

ลงทุนก็ไม่ควรมีการต่อสัญญา ซึ่งผมก็เห็นด้วย แต่อย่างไรก็ 

ตามอำานาจในการต่อสัญญาก็ไม่ใช่อำานาจของผู้ว่าฯ กทม.

ผู้ว่าฯ กทม.ก็ต้องบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาล 

เพราะงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ดังน้ัน รักใครชอบใครก็เป็นเสรีภาพของผู้ท่ีมีทะเบียนบ้าน

อยู่ในกรุงเทพฯ สำาหรับผมไม่มีสิทธิ์

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.ก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสหลังสงกรานต์ ท่ีถ้าไม่สามารถ

ควบคุมได้จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสนับแสนคนต่อวัน เรื่องนี้หมอใหญ่

ออกมาให้ความเห็นว่า ผู้ท่ีติดเช้ือไวรัสสายพันธ์ุโอไมครอนแล้ว

หาย จะสามารถติดเชื้อไวรัสได้อีกภายใน ๑  เดือน เพราะเป็น

ไวรัสต่างสายพันธุ์

ดังนั้น ตัวเต็งก็อาจจะเป็นตัวเกร็ง ม้ามืดอาจจะเข้าวิน.

แมวขาว 

 

ผมเป็นคนเมืองนนท์ครับ อดเลือกเหมือนกัน แต่ถ้ามี

สิทธิ์เลือกก็คงจะปวดหัวไม่น้อย เพราะไม่รู้จะเลือกใครดี  ใช่

ว่าตัวเลือกเยอะนะครับ แต่ยังไม่มีตัวเลือกต่างหาก ฮ่าๆๆๆ

ส่วนเรื่องโควิด ไม่มีทางเลือกแล้วครับ อยู่กับมันให้ได้  การ์ด

อย่าตก ทำาให้ตัวเองปลอดภัยนานท่ีสุดเท่าท่ีจะนานได้  ฮ่าๆๆๆ.

ของแพงเพราะคนไทยช่วยกันทำาให้แพง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ความคิดเห็นเรื่องนี้เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวมาก 

กว่ารับรู้จากสังคม ผมเป็นคนตลาดล่าง ซื้ออาหารสดมาประ 

กอบเป็นอาหารสำาหรับรับประทานภายในครอบครัว (สองคน                                                                            

ตายาย) ผมมีประสบการณ์การเดินตลาดสดมากว่าคร่ึงศตวรรษ 

วันนี้ผมก็ยังเดินตลาดสดเพื่อหาซื้ออาหาร พบว่าร้านค้าส่วน

ใหญ่ปิดบริการ เหลือแต่แม่ค้ารายย่อย วันวานผมต้องการซ้ือ

ฟักมาต้มจืดท่ีไม่ต้องใส่หมูบะช่อหรือซ่ีโครงไก่ ใส่แต่ซุปผักก้อน 

น้ำาปลาดี พริกไทย ก็อร่อยไม่คาว ก่อนที่หมูจะแพงขึ้น ราคา

ฟักลูกหนึ่งที่ไม่โตนักก็ซื้อได้ในราคาลูกละ ๒๐ บาท แต่เมื่อหมู

ขึ้นราคาแม่ค้าฟักก็ขึ้นราคาตามเป็นลูกละ ๓๐ บาททันที ทั้งๆ 

เป็นฟักรุ่นเดียวกันที่ยังขายไม่หมด 

วันน้ีอยากจะซ้ือมะละกอดิบ ก่อนของแพงราคามะละกอลูก

วิบากกรรมเวทีจี 20

ความอร่อย แต่ความสะอาด ความปลอดภัยกินขาด

ผมไม่ได้กินอาหารนอกบ้านมานานกว่ายี่สิบปี เพราะเมื่อ

ยังรับราชการก็ยังตื่นเช้าประกอบอาหารง่ายๆ คดใส่ปิ่นโตไป

เป็นอาหารกลางวัน ดังนั้นผมจึงไม่เดือดร้อนกับราคาอาหาร

ตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว เพราะฟัก ๓๐ บาทผมยังทำาต้มจืดได้ตั้ง ๓ 

ครั้ง เฉลี่ยแล้วมื้อละ ๑๐ บาทเท่านั้น ที่เขียนบทความชิ้นนี้ก็

เพื่อชี้ให้เห็นว่า ของแพงทั้งแผ่นดินมิใช่เพราะอหิวาต์แอฟริกา

ในสุกรอย่างเดียว.

 พ่อบ้านสูงวัย

 

ใครพอมีที่มีทางปลูกพืชผักกินเองได้ก็ควรจะปลูกครับ  

นอกจากไม่ต้องไปซื้อแล้ว ยังปลอดภัยจากสารเคมีอีกต่างหาก 

แต่หากไม่สามารถปลูกเองได้ก็ต้องเดินตลาด ของจะแพงจะถูก

ก็ว่าไปตามฤดูกาล คนซื้ออยากได้ของถูก คนปลูกอยากขายได้

ราคา พ่อค้าคนกลางแทบไม่เคยขาดทุน มันเป็นแบบนั้นจริงๆ.

บาง ส.ส. (หญิง)

 * “ผ้าอนามัย” ใช้ซับรับเลือดเปื้อน 

ที่เรียกว่า “ประจำาเดือน” ของเพื่อนหญิง

เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจประวิง

“วันมามาก” ของสิ่งที่ว่านี้

 * “เรือดำาน้ำา” เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์

ไว้ปกป้องผู้ราญรอนทุกถิ่นที่

สองฟากฝั่งทะเลไทยไม่ให้มี

ศัตรูมาย่ำายี “อธิปไตย”

 * อีกปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลที่ดื่นดาษมิอาจให้

กรายได้ดังใจ

กับ “สมบัติ” ของไทยในทะเล

 * แต่วันหนึ่ง(บาง) “ส.ส.หญิง” ติงออกมา

ด้วย “ความโง่” เต็มประดานึกว่าเท่

ให้นำา “งบประมาณ” การทั้งเพ

ซื้อ “เรือดำาน้ำา” ให้มาเทซื้อ “ผ้าอนามัย”

 * แจกผู้หญิงคนไทยในประเทศ

จะวิเศษคุ้มค่ากว่าไหนไหน

งบฯ “หมื่นล้าน” ผลาญซื้อ “เรือดำาน้ำา” ไย

ซื้อ “ผ้าอนามัย” แจกคุ้มค่ามากกว่าครัน

 * ถุย...นี่หรือ “ส.ส.” พ.ศ.นี้

“โง่-บัดซบ” สิ้นดีรู้ไหมนั่น

ผ้าซับ “ระดู” สู้เห็นเป็นสำาคัญ 

กว่า “เรือดำาน้ำา” ป้องกันประเทศ

(แม่ง)....”ทุเรศ” ว่ะ.

สมโชค พลรักษ์

อายุนดา ฟาซา มาวดียา

ข้

ดู



สังคมเศรษฐกิจเริ่มด้วยเรื่องดีๆ กับ บมจ.เงินติดล้อ หรือ 

TIDLOR ที่นำ�โดย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

คว้�ร�งวัล 2022 Thailand’s Most Admired Brand ในฐ�นะ

แบรนด์ซึ่งผู้บริโภคให้ก�รยอมรับและไว้ว�งใจม�กที่สุดในกลุ่ม

ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ยินดีด้วย

ค่��� ...•

ม�ที่ สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

หรือ สสว. ผนึกเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เสริมศักย

ภ�พเอสเอ็มอี ชวนฟังสัมมน�ออนไลน์ “SME Unlock : ปลดล็อก

อน�คต SME ด้วยก�ร Reskills & Upskills” ผ่�น Facebook Live 

CPALL เพื่อช่วยติดอ�วุธด้�นคว�มรู้เสริมศักยภ�พ SME ไทยให้

ส�ม�รถเติบโตได้อย่�งแข็งแกร่งและยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 

เมษ�ยน 2565 เวล� 13.30-16.00 น. ผู้สนใจส�ม�รถรับชมได้ฟรี 

เพียงสแกน QR Code เพื่อร่วมง�น หรือรับชมผ่�น https://www.

facebook.com/cpall7 ...•

เตรียมพร้อมผู้ถือหุ้น บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น 

(SUPER) เตรียมพร้อมยกมือโหวตรับปันผลง�มๆ ในก�รประชุม

ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 ของ SUPER ในวันที่ 22 เม.ย.นี้ ใน

รูปแบบออนไลน์ เวล� 10.00 น. ง�นนี้ CEO จอมทรัพย์ โลจ�ยะ  

ประก�ศชัดยังคงมุ่งมั่นในก�รสร้�งผลประกอบก�รเติบโตต่อเนื่อง  

พร้อมจับต�ดีลร่วมลงทุน - M&A เติมพอร์ตโรงไฟฟ้� ...•

ปิดท้�ยด้วย บัตรเครดิตทีทีบี มอบสิทธิพิเศษให้นักช็อปเต็ม

อิ่มกับก�รซื้อสินค้�ที่ซูเปอร์ม�ร์เก็ตและซูเปอร์ม�ร์เก็ตออนไลน์ชั้น

นำ�ที่ร่วมร�ยก�รม�กกว่� 20 แห่ง พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 

2,500 บ�ท และแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ตั้งแต่วันนี้-30 

มิ.ย.2565 สิทธิพิเศษ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บ�ท เมื่อ

มียอดใช้จ่�ยต�มเงื่อนไขที่ธน�ค�รกำ�หนด และสิทธิพิเศษ 2 แลก

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% โดยบัตรเครดิตทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท 

และทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ ใช้คะแนนสะสมเท่�ยอดใช้จ่�ยแลก

รับเครดิตเงินคืน 15% สำ�หรับบัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนช�ต 

ประเภทที่มีคะแนน ใช้คะแนนสะสมเท่�ยอดใช้จ่�ยแลกรับเครดิต

เงินคืน 12% สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 

1428 ...•

ไทยโพสต์ • ศุภ�ลัยโชว์แกร่ง 

Q1/65 ยอดข�ยแนวร�บทำ�นิว                                                        

ไฮครั้งใหม่ 6,328 ล้�นบ�ท เพิ่ม                                                  

ขึ้น 39% พร้อมเปิดเกมรุก ไตร 

ม�สที่ 2 เปิดอีก 7 โครงก�ร

น�ยไตรเตชะ ตั้งมติธรรม 

กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ.ศุภ�ลัย                                             

หรือ SPALI เปิดเผยว่� ในไตร                                

ม�ส 1/65 ยอดข�ยสินค้�แนว

ร�บในกลุ่มสินค้�บ้�นเดี่ยว บ้�น                                   

แฝด และท�วน์ โฮม ทั้ง

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่�ง

จังหวัด ที่เติบโตแบบก้�วกระโดด

ทำ�นิวไฮครั้งใหม่ม�กถึง 6.32 พัน

ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบ

กับไตรม�ส 4/65 ท่ีผ่�นม� ซ่ึง

ทำ�เลท่ีได้รับคว�มนิยมม�กท่ีสุดคือ 

กรุงเทพฯ โซนเหนือและตะวันออก

รวมถึงในจังหวัดชลบุรี  

ระยอง และภูเก็ต อีกทั้งคอนโด 

มิเนียมที่เปิดใหม่และสร้�งเสร็จ

พร้อมอยู่ยังส�ม�รถทำ�ยอดข�ย

อย่�งต่อเนื่อง อยู่ที่ 2.52 พันล้�น

บ�ท เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปี 64 และเพิ่ม

ขึ้น 28% เมื่อเทียบกับไตรม�ส 

4/65 ส่งผลให้บริษัทมียอดข�ยรวม 

ไตรม�ส 1/65 อยู่ที่ 8.85 พัน

ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบ

กับยอดข�ยรวมในไตรม�ส 1/64 

ที่ 7.22 พันล้�นบ�ท

อย่�งไรก็ต�ม ในช่วงไตร 

ม�ส 1/65 ที่ผ่�นม�นั้น บริษัทได้

เปิดตัวโครงก�รใหม่แล้วทั้งหมด 

6 โครงก�รในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ                                              

ต่�งจังหวัด ซึ่งเป็นโครงก�รแนว

ร�บ 5 โครงก�ร และโครงก�ร

คอนโดมิเนียม 1 โครงก�ร 

มูลค่�รวม 1.1 หมื่นล้�นบ�ท 

และไตรม�ส 2/65 เตรียมเปิด                               

โ ค ร งก�ร ใหม่ ทั้ ง ก รุ ง เ ทพฯ 

ปริมณฑล และต่�งจังหวัด รวม 

7 โครงก�ร มูลค่� 9.7 พันล้�น

บ�ท

น�ยไตรเตชะกล่ �วว่ �                                                   

จ � ก ค ว � ม ขั ด แ ย้ ง ร ะ ห ว่ � ง

รัสเซียและยูเครนส่งผลกระทบ

ทำ�ให้ต้นทุนค่�ก่อสร้�งเพิ่มขึ้น

ประม�ณ 4% ซึ่งมองภ�พรวม                                          

ตล�ดแล้ว ในระยะส้ันผู้ประกอบ                                                      

ก�รต่�งๆ อ�จจะยังไม่ปรับร�ค�                                                

ข�ยเพิ่มขึ้น เพร�ะต้นทุนที่ดิน                                                        

ของผู้ประกอบก�รอสังห�ริม 

ทรัพย์ยังเป็นต้นทุนเดิมที่คงที่  

แต่ในระยะย�วโครงก�รใหม่ๆ ที่

เปิดม�อ�จจะเห็นก�รปรับร�ค�

ขึ้นร�ว 2%.
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6

�รเติบโตของดิจิทัลทำ�ให้ก�รใช้บริก�รแพลตฟอร์มเพิ่ม

ขึ้นอย่�งรวดเร็ว ไม่ว่�จะเป็นก�รซื้อข�ยสินค้� ด้�นคว�ม

บันเทิง ซึ่ง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ หรือ กสทช. ร�ย 

ง�นว่� ในปี 2564 ผู้ให้บริก� OTT หรือ Over-the-Top หรือบริก�ร

ที่ให้เร�ส�ม�รถรับชมภ�พยนตร์, ซีรีส์, Content ต่�งๆ ผ่�นท�ง

แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตมีทั้งรูปแบบที่จ่�ยค่�บริก�รร�ยเดือน ร�ย

ปี ทุกประเภทในไทยมีร�ยได้เพิ่มขึ้น 8 เท่�เมื่อเทียบกับช่วงแรกของ

ก�รเข้�ม�ทำ�ตล�ดไทยปี 2557

โดยเฉพ�ะในกลุ่มบริก�รประเภท Subscription Video on 

Demand (SVoD) ที่เก็บค่�สม�ชิก อย่�งเช่น Netflix, Disney Plus, 

Amazon Prime Video มีสม�ชิกม�กถึง 13.29 ล้�นบัญชี สอดคล้อง

กับ Statista Advertising and Media Outlook ประเมินว่� มูลค่�

ตล�ด OTT ของประเทศไทยจะยังเติบโตอย่�งต่อเนื่องและจะเพิ่ม

ถึงประม�ณ 877 ล้�นเหรียญสหรัฐในปี 2568 ขณะที่จำ�นวนผู้ใช้

บริก�ร OTT ในไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.1 ล้�นร�ยในปี 2566

นอกจ�กนี้ ผลสำ�รวจทิศท�งอุตส�หกรรมสื่อและบันเทิง

ทั่วโลกระหว่�งปี 2562-2566 หรือ Global Entertainment and 

Media Outlook 2019-2023 ของ บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮ�ส์คู

เปอส ์หรือ พีดับบลิวซี หรือ PwC ยังพบว่� มูลค่�ก�รใช้จ่�ยผ่�น

สื่อและบันเทิงในประเทศไทยจะเติบโตเฉลี่ยต่อปีในอีก 5 ปีข้�ง

หน้�อยู่ที่ 5.05% โดยเฉพ�ะคว�มต้องก�รเสพสื่อและบันเทิงแบบ

ส่วนบุคคลจะยิ่งม�กขึ้น ทั้งก�รเข้�ม�ของ 5G จะยิ่งทำ�ให้ผู้บริโภค

หันไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลม�กขึ้น PwC ค�ดว่�บริก�รวิดีโอผ่�น

อินเทอร์เน็ตจะเติบโตเร็วที่สุด โดยจะโตกว่� 2 เท่�ในปี 2566 เป็น 

6.08 พันล้�นบ�ท คิดเป็นก�รเติบโตต่อปีที่ 16.64% จ�กปี 2561 อยู่

ที่ 2.81 พันล้�นบ�ท

ดังนั้น ผู้ประกอบก�รโทรคมน�คมในปัจจุบันต้องประสบ

ภ�วะที่ย�กต่อก�รแข่งขันกับผู้เล่นดิจิทัล ซึ่งมีด้วยกัน 9 ข้อ ที่ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในทุกภ�คส่วนต้องนำ�ไปคิดทบทวนและห�ท�งออก

ประกอบด้วย 1.ค่�ใบอนุญ�ตค่�คลื่นที่ผู้ให้บริก�รเดิมต้องจ่�ย แต่

ผู้ให้บริก�รในรูปแบบดิจิทัลจ�กต่�งประเทศไม่ต้องจ่�ย เช่น ไลน์    

เฟซบุ๊ก Skype เป็นต้น 2.ผู้เล่นโทรคมน�คมในปัจจุบันต้องเสียภ�ษี 

เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในขณะที่ผู้ให้บริก�รดิจิทัลส่วนใหญ่มีสำ�นักง�น

อยู่ต่�งประเทศ นอกจ�กไม่ต้องจ่�ยภ�ษีแล้ว ยังไม่ต้องเคร่งครัดใน

ก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบของประเทศไทย

3.ก�รใช้ง�นด�ต้�ที่เพิ่มม�กขึ้น ลูกค้�จ่�ยค่�โทรศัพท์ ค่�

ด�ต้�เท่�เดิม และมี กสทช.ควบคุมร�ค� ในขณะที่บริษัทดิจิทัลไม่มี

หน่วยง�นรัฐควบคุม และไม่ต้องจ่�ยค่�ก�รใช้ด�ต้�ให้กับผู้ให้บริก�ร

โทรคมน�คมเดิม 4.อุปกรณ์มือถือรุ่นใหม่รวมถึงแอปพลิเคชันไลน์ 

เฟซบุ๊ก มีก�รปิดกั้นข้อมูลผู้ใช้ง�น ทำ�ให้บริษัทโทรคมน�คมเดิมรู้จัก

ลูกค้�น้อยลง

5.ผู้เล่นดิจิทัลจ�กต่�งประเทศเตรียมเปิดให้บริก�รโทรศัพท์ 

ไร้ซิมในอีกไม่เกิน 3 ปีข้�งหน้� ทำ�ให้ก�รโทร.ออกทั้งหมดผ่�นด�ต้� 

และทำ�ให้เกิดก�รสูญเสียร�ยได้ ทำ�ให้ทั้งเอไอเอส ทรู และดีแทค

ต้องหันม�ให้บริก�รโทร.ผ่�นด�ต้�แข่งกับไลน์ มิเช่นน้ันร�ยได้ค่�โทร. 

จะลดลงอย่�งม�ก

6.ก�รเข้�ม�ของโทรศัพท์ผ่�นด�วเทียมซึ่งไม่ได้ใช้เครือข่�ย                         

สัญญ�นมือถือเดิม ล่�สุด SpaceX ได้ทดลองให้บริก�รสื่อส�รที่

ฟิลิปปินส์ โดยฟิลิปปินส์มีอัตร�ผู้เข้�ถึงอินเทอร์เน็ต 74 ล้�นคน 

และมีอัตร�ผู้ใช้ง�นอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยจะมีก�ร

ยิงด�วเทียมจ�กทั่วโลก ทำ�ให้ผู้เล่นเดิมมีโอก�สหลุดออกจ�กธุรกิจ

จ�กก�ร Disruption ดังนั้นต้องสนับสนุนให้บริษัทโทรคมน�คมไทย

ปรับตัว ไม่ใช่ควบคุมให้ทำ�ธุรกิจแบบเดิม

7.โทรคมน�คมไทยมีเพียงเอไอเอสที่ทำ�กำ�ไรต่อปีสูงพอที่

จะลงทุนเพิ่มเพื่อแข่งขันกับผู้เล่นดิจิทัล ในขณะที่ผู้เล่นที่เหลือใน

อุตส�หกรรมมีกำ�ไรไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนเพ่ิม ดังน้ันก�รควบรวมและ 

ปรับโครงสร้�งจะเป็นก�รลดต้นทุนที่ซ้ำ�ซ้อน เพิ่มจำ�นวนเครือข่�ย

ให้ลูกค้�ได้รับบริก�รที่ดีขึ้น และมีคว�มส�ม�รถทัดเทียมในก�รแข่ง 

ขัน ซึ่งจะเกิดผลดีกับลูกค้�ม�กกว่�ก�รมีผู้นำ�เดี่ยวเพียง 1 ร�ย

8.ผู้เล่นดิจิทัลมีลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจแบบ Start Up ปรับ

ตัวง่�ยและเร็วกว่� ส�ม�รถเพิ่มทุน ลงทุน ควบรวมได้ โดยไม่มีก�ร

ถูกบังคับ ในขณะที่ผู้เล่นในโทรคมน�คมเดิม กฎระเบียบภ�ครัฐที่

ข�ดคว�มชัดเจน ในขณะที่กฎหม�ยเดียวกัน CAT และ TOT ควบ

รวมกิจก�รเกิดเป็นบริษัท NT ทำ�ให้ในอน�คตจะยิ่งเหลือผู้เล่นน้อย

ร�ย โดยเฉพ�ะห�กทรูและดีแทคไม่ส�ม�รถควบรวมสำ�เร็จ

9.รูปแบบก�รให้บริก�รสมัยใหม่ที่จ่�ยค่�โทรศัพท์มือ                                                          

ถือเป็นร�ยเดือน ทำ�ให้แบรนด์ โทรศัพท์มือถือจะเก็บเงินลูกค้�แบบ                                                                                       

subscription และมีบทบ�ทในก�รดูแลลูกค้�แทนผู้ให้บริก�รโทรศัพท์ 

มือถือแบบเดิม ทั้งยังมีรูปแบบธุรกิจที่หล�กหล�ยกว่�โดยไม่ถูกควบ 

คุม

ทั้งหมดนี้คือ 9 เหตุผลที่ห�กธุรกิจในอุตส�หกรรมเดิมไม่

ปรับตัวก็ย�กที่จะแข่งขันกับผู้เล่นดิจิทัลจ�กบริษัทชั้นนำ�ระดับโลก                                                                               

ประเทศไทยจะเป็นเมืองขึ้นท�งเทคโนโลยี ซึ่งหน่วยง�นรัฐที่เกี่ยว 

ข้องต้องเข้�ม�สนับสนุนอย่�งจริงจัง ห�ใช่ก�รกำ�กับเพื่อให้ร�ยใด

ร�ยหนึ่งเป็นผู้นำ�เดี่ยวในตล�ด. 

ต้องปรับตัวรับก�รเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจ

ก

ศุภ�ลัยแกร่งยอดข�ยทำ�นิวไฮ

ส่งมอบ • น�ยตัน ชุน ฮิน กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ธน�ค�รยูโอบี ประเทศไทย เป็นตัวแทนส่งมอบ

ชุดแรกรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำ�เป็น จำ�นวน 3,000 ชุด ให้แก่ผู้

ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้�รับก�รรักษ�ตัวในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ 3 แห่งในเขตส�ทร คลองเตย และ

ภ�ษีเจริญ โดยชุดแรกรับประกอบด้วยหน้�ก�กอน�มัย เจลแอลกอฮอล์ขน�ดเล็ก เจลอ�บน้ำ� ย�สีฟัน 

แปรงสีฟันและน้ำ�ดื่ม.

เปิดตล�ดหลังสงกร�นต์ผ่�นไปตล�ดหุ้นยังดูซึมอยู่

ม�ก เห็นได้จ�กวอลุ่มก�รเทรดอยู่ต่ำ�แค่ 64,433.01 ล้�น

บ�ท ต่�งจ�กปกติที่นักลงทุนอยู่กันพร้อมหน้�จะมีก�รเทรด

ม�กกว่� 8 หมื่นล้�นบ�ท เมื่อกลับไปดูนักลงทุนแต่ละกลุ่ม                                                                               

จะพบว่�ส่วนม�กยังมีก�รชะลอก�รลงทุนอยู่ โดยท�งกอง 

ทุนยังข�ยเหมือนเดิมแต่ข�ยไม่ม�กเหมือนเดิม ว�นนี้ข�ย

ออกแค่ 518.95 ล้�นบ�ท ในขณะที่ท�งโบรกเกอร์กังวลกับ

ตัวเลขดัชนีตล�ดค่อนข้�งม�ก เมื่อพบว่�ตล�ดยังไม่มีแรง

ซื้อม�กพอที่จะหนุนให้ตล�ดเดินหน้�ได้ ก็มองว่�ตล�ดคงจะ

ต้องอ่อนตัวลง จึงข�ยเพื่อลดคว�มเสี่ยงออก จึงกล�ยเป็น

นักลงทุนที่ข�ยม�กที่สุดว�นนี้ (18 เม.ย.65) ข�ยไป 689.45 

ล้�นบ�ท เป็นก�รเล่นในลักษณะเก็งกำ�ไรโดยตรง

ส่วนท�งด้�นนักลงทุนต่�งช�ติก่อนเทศก�ลสงกร�นต์

ก็ได้ซื้อหุ้นไประดับหนึ่งแล้ว ว�นนี้แม้จะมีก�รข�ยออกบ้�ง

ก็ข�ยไม่ม�ก ข�ยแค่ 164.62 ล้�นบ�ท ไม่มีนัยสำ�คัญอะไร 

แต่ที่น่�จับต�คือ แม้นักลงทุนร�ยใหญ่ทั้ง 3 กลุ่มจะข�ยหุ้น                                                                               

ก็ต�ม ก็ไม่ทำ�ให้นักลงทุนทั่วไปเกิดคว�มวิตกแต่อย่�งใด 

มองเป็นจังหวะที่ดีในก�รลงทุนม�กกว่� ว�นนี้นักลงทุนทั่ว                                                                                 

ไปจึงเข้�รับซ้ือหุ้นท่ีข�ยออกม�ท้ังหมด รวมซ้ือไปถึง 1,373.02 

ล้�นบ�ท เป็นก�รซื้ออย่�งต่อเนื่องม�เป็นวันที่ 5 แล้วก็อย่�

ไปคิดว่�จะหมดเงินซื้อ เพร�ะนับจ�กต้นปีม�ถึงว�นนี้แม้นัก

ลงทุนทั่วไปจะกลับม�รับซื้อหุ้นเข้�พอร์ตไปม�กก็ต�ม แต่

ก็ยังมีเงินที่ข�ยหุ้นออกเมื่อต้นปีเหลือเงินอยู่ในมืออีกเกือบ 

2.2 หมื่นล้�นบ�ท ซึ่งพร้อมที่จะซื้อหุ้นพื้นฐ�นดีในร�ค�ต่ำ�

ได้ต่อไป

แต่ห�กตล�ดมีก�รดีดกลับขึ้นแรง นักลงทุนทั่วไป

ก็คงพร้อมที่จะข�ยทำ�กำ�ไรบ�งส่วนได้เช่นกัน ก็เป็นก�ร

แสดงออกให้รู้ว่�ยังพร้อมที่จะลงทุนต่อไปเรื่อยๆ ไม่วิตก

กังวลกับปัจจัยลบต่�งๆ ที่เข้�ม�กดดันตล�ด เนื่องจ�กยัง

มองออกว่�ร�ค�หุ้นส่วนใหญ่ในตล�ดยังมีร�ค�ต่ำ� และ

หล�ยตัวยังมีร�ค�ต่ำ�กว่�มูลค่�แท้จริงม�ก ทำ�ให้ก�รซื้อ

ลงทุนมีคว�มเสี่ยงต่ำ�ม�ก ตล�ดยังมีแนวโน้มดีม�ก นัก

ลงทุนที่ใช้หลักพื้นฐ�นในก�รลงทุนจะมองเป็นจังหวะที่ดี

ม�กกว่�

ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังน่�มอง ในกลุ่มพลังง�นด้วยร�ค�

น้ำ�มันที่ยังยืนระดับสูงกว่� 100 ดอลล�ร์ ธุรกิจจะมีกำ�ไรดี                                                              

จึงน่�มองที่ ETC, GPSC และ TOP กลุ่มอ�ห�รภ�วะเงิน   

เฟ้อที่สูงแสดงว่�ธุรกิจยังเติบโตได้ม�ก จึงน่�มองที่ ASIAN, 

CPF และ TKN กลุ่ม                                      

อสังห�ริมทรัยพ์ยัง

คงมีก�รฟื้นตัวม�ก

ขึ้น ยิ่งมีก�รเปิดประ                       

เทศ เศรษฐกิจโตสูง                       

ธุ รกิ จจะฟื้ นตั ว ได้

ม�ก จึงน่�มองท่ี BRI,                                      

J และ SPALI กลุ่ม

ข น ส่ ง ยั ง ค ง เ ป็ น

ธุรกิจที่จะเติบโตสูง

ต่อไป โดยเฉพ�ะ

ไทยที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ส่ วน

เกี่ยวข้องกับสงคร�ม 

ธุรกิจก็จะดำ�เนินก�ร

ได้ดี น่�มองที่ KEX, 

PRM และ TTA หุ้น

ร�ยตั วที่ น่ �มองมี  

PTTGC, KTC และ 

STPI เป็นต้น

ตล�ดอ่อนตัว                           

เป็ นจั งหวะที่ ดี ใน

ก�รทยอยเลือกลง 

ทุน จะได้ไม่ต้องไป

วิ่งไล่ร�ค�เมื่อตล�ด

คึกคัก.

‘ธปท.’ห่วงศก.ไทยยังเสี่ยง
Q2เงินเฟ้อพีกจ่อทะลุ5%ลุ้นใช้จ่�ยเอกชนหนุน
ไทยโพสต์ • “แบงก์ช�ติ” ชี้ระยะสั้นเศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง หวั่น

ปัญห� global supply disruption แรงกว่�ค�ด ค่�ครองชีพทะย�น

กระทบก�รบริโภครับไตรม�ส 2-3 เงินเฟ้อจ่อพุ่งสูงกว่� 5% หลังร�ค�

พลังง�นขยับไม่หยุด ลุ้นปล�ยปี 65 ถึงต้นปี 66 ทุเล�

น�ยสักกะภพ พันธ์ย�นุกูล 

ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยเศรษฐกิจ

มหภ�ค ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) กล่�วว่� ก�รขย�ยตัว

ของเศรษฐกิจไทยยังมีคว�มเสี่ยง

ระยะสั้นช่วง 6 เดือนสูงขึ้น ส่วน

หนึ่งม�จ�กปัญห� global supply 

disruption ที่อ�จรุนแรงกว่�ค�ด, 

ผลกระทบจ�กค่�ครองชีพที่สูง

ขึ้นม�กจนกระทบต่อก�รบริโภค

ภ�คประช�ชน, ก�รระบ�ดของโค

วิด-19 ส�ยพันธุ์ใหม่ แต่ยังพอจะ

มีปัจจัยที่อ�จทำ�ให้เศรษฐกิจไทย

ขย�ยตัวได้สูงกว่�กรณีฐ�น คือ 

ก�รใช้จ่�ยภ�คเอกชนที่เพิ่มม�ก

ขึ้น หลังจ�กที่ชะลอก�รใช้จ่�ยใน

ช่วงก่อนหน้� (pent-up demand)

สำ�หรับอัตร�เงินเฟ้อทั่วไป

ในปี 2565 จะปรับตัวขึ้นสูงกว่�ที่

ค�ด ที่ระดับ 4.9% และปีหน้�ที่ 

1.7% โดยค�ดว่�ในช่วงไตรม�ส 

2-3/2565 อ�จสูงกว่� 5% ก่อน

จะปรับลดลงม�ในช่วงไตรม�ส 

4/2565 ถึงต้นปี 2566 จ�ก

สถ�นก�รณ์ร�ค�พลังง�นที่ปรับ

สูงม�กและก�รส่งผ่�นต้นทุนใน

หมวดอ�ห�รเป็นหลัก โดยค�ดว่�

อัตร�เงินเฟ้อจะทยอยลดลงและ

เข้�สู่กรอบเป้�หม�ยที่ 1-3% ใน

ปีหน้�

น�ยสุรัช แทนบุญ ผู้อำ� 

นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยนโยบ�ยก�ร

เงิน ธปท. กล่�วว่� ก�รดำ�เนิน

นโยบ�ยก�รเงินนั้นจะให้น้ำ�หนัก                                                 

กับก�รฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจม�ก 

กว่� โดยส�ม�รถมองข้�มผ่�น

อัตร�เงินเฟ้อที่เร่งสูงขึ้นในช่วง

นี้ ได้ แต่ก็จำ�เป็นต้องสื่อส�รที่        

ม�ของอัตร�เงินเฟ้อที่สูงขึ้นให้

ส�ธ�รณชนได้เข้�ใจ โดยปัจจัย

ที่ต้องติดต�มในระยะต่อไปคือ 

พัฒน�ก�รของเงินเฟ้อ เช่น ก�ร

ส่งผ่�นต้นทุนของผู้ประกอบก�ร 

แรงกดดันค่�จ้�ง อัตร�เงินเฟ้อ

ค�ดก�รณ์ และเครื่องชี้แนวโน้ม

เงินเฟ้อ รวมทั้งแนวโน้มก�รฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจไทยที่ค�ดว่�จะ

ได้เห็นชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของ

ปี 2565

“ยังไม่เห็นร�ค�ที่สูงขึ้นใน

หมวดสินค้�อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

หมวดอ�ห�รสดและร�ค�พลังง�น 

เป็นก�รส่งผ่�นปกติ ขณะเดียวกัน

ข้อมูลล่�สุดชี้ว่�โมเมนตัมของ 

relative price changes ที่สำ�คัญ

บ�งตัว เช่น อ�ห�รสำ�เร็จรูป เริ่ม

ชะลอลง” น�ยสุรัชกล่�ว

น�ยปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้

สักกะภพ พันธ์ย�นุกูล

บุญช่วย ค้ายาดี

ยังชะลอก�รลงทุน

18/4/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,488.27  5,007.22  -518.95
 5,536.18  6,225.63  -689.45
 29,652.30  29,816.92  -164.62
 24,756.25  23,383.23  1,373.02

64,433.01
-6.28

 1,668.06

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.19 33.91
ยูโร 35.68 36.71
ปอนดสเตอรลิง 42.98 44.36
เยน (100 เยน) 26.03 27.00
หยวนจีน 4.96 5.36
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,600 31,700
ทองรูปพรรณ 31,032 32,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ดวยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ของ

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) เม� อวันจันทรที่ 

4 เมษายน 2565 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานป 2564 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ                                                                    

1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค) คิดเปนเงินทั้งสิ้น 

1,329,849,624 บาท โดยกําหนดวันอังคารที่ 15 มีนาคม 

2565 เปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน และจาย

เงินปนผลในวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2565

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)

943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)

17 เมษายน 2565

ประกาศ

เร� อง การจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานป 2564

ดวยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ของ

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน) เม� อ                  

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ไดมีมติอนุมัติใหจาย

เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 ใหแก                             

ผูถือหุนในอัตราหุนละ 4.00 บาท (สี่บาท) คิดเปนเงิน                

ทั้งสิ้น 143,816,720 บาท โดยกําหนดวันพุธที่ 9 มีนาคม 

2565 เปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน และจาย

เงินปนผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)

90 ถนนศรีราชานคร 3 ตําบลศรีราชา

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)

17 เมษายน 2565

ประกาศ

เร� อง การจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานป 2564

ทิสโก้ โชว์กำ�ไรโตเฉียด2%

ttbปันผลหุ้นละ0.038บ�ท

ว่�ก�ร ส�ยนโยบ�ยก�รเงิน ธปท. 

กล่�วว่� ประเมินว่�ในช่วงครึ่ง

หลังของปี 2566 ตัวเลขจีดีพีไทย

จะกลับม�ขย�ยตัวได้ใกล้เคียงกับ

ช่วงก่อนเกิดก�รระบ�ด โดยใน

ช่วงนี้ยังต้องมีก�รพิจ�รณ�ข้อมูล

คว�มเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเพิ่มเติม.

ไทยโพสต์ • น�ยศักดิ์ชัย พีชะ

พัฒน์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

กลุ่มทิสโก้ เปิดเผยว่� ไตรม�ส 

1 ปี 2565 กลุ่มทิสโก้มีกำ�ไรสุทธิ 

1,795 ล้�นบ�ท เติบโต 1.8% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อนหน้� จ�กก�รปรับลดค่�ใช้

จ่�ยผลข�ดทุนด้�นเครดิตที่ค�ด

ว่�จะเกิดขึ้น ด้วยระดับ NPLs 

ที่ลดลงกว่� 571 ล้�นบ�ท ม�

อยู่ที่ 2.15% ต่อสินเชื่อรวม จ�ก 

2.44% เมื่อสิ้นปี 2564 โดยสิน

เชื่อกลับม�ขย�ยตัวได้อีกครั้ง

ในรอบ 2 ปีจ�กก�รฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจภ�ยในประเทศ หนุน

ให้เกิดคว�มเชื่อมั่นในก�รขย�ย

สินเชื่อเพื่อก�รอุปโภคบริโภคให้

แก่ลูกค้�ร�ยย่อยเพิ่มม�กขึ้น

อย่�งไรก็ต�ม เศรษฐกิจ

ไทยในช่วงไตรม�สแรกของปี

นี้แม้จะฟื้นตัวได้อย่�งชัดเจน

ขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักม�                                        

จ�กก�รจับจ่�ยใช้สอยของประ 

ช�ชนในประเทศ จ�กก�รที่ประ  

ช�ชนเร่ิมปรับตัวคุ้นชินกับโควิด-                                                      

19 แต่ภ�พโดยรวมของเศรษฐกิจ

ยังเป็นก�รฟื้นตัวที่ ไม่แข็งแรง

และไม่ทั่วถึง

น�ยปิติ ตัณฑเกษม ประ                                    

ธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ทีเอ็มบี 

ธนช�ต (ttb) กล่�วว่� ที่ประชุม

ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 

มีมติอนุมัติให้ธน�ค�รจ่�ยเงิน  

ปันผลจ�กผลก�รดำ�เนินง�นปี 

2564 ในอัตร� 0.038 บ�ทต่อ

หุ้น และอนุมัติก�รออกใบสำ�คัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของ                                      

ธน�ค�ร หรือวอร์แรนท์ TTB- 

W1 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิด

มูลค่� มีกำ�หนดขึ้นเครื่องหม�ย 

XD และ XW ในวันที่ 21 เมษ� 

ยน 2565 นี้. 
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กฟผ.ลุยแก้วิกฤตพลังงาน
รับซื้อไฟจากผู้ผลิตรายเล็ก

นำาเข้าแอลเอ็นจีแทนน้ำามัน

เอสซีจีซีเปิดตัวนวัตกรรมรักษ์ โลก

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี เปิดเผย

ว่าได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์

พลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในหลากหลายมิติ โดยมุ่ง

แก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย

ล่าสุดได้เปิดตัว “นวัตกรรมสารเคลือบชั้นฟิล์มป้องกันการซึม

ผ่านของอากาศ” (Barrier Coating Technology) ช่วยให้บรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหารแช่เย็น 

อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง และซองบรรจุภัณฑ์ชนิดเติมสำาหรับ

ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและน้ำายาทำาความสะอาด สามารถนำาไป

รีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

GUNKUL ส่งมอบช่อดอกกัญชง พ.ค.นี้

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า ต้นเดือน

พฤษภาคมนี้ “จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง” บริษัทย่อยพร้อมตัดช่อ

ดอกกัญชงล็อตแรกที่ อ.ห้วยบง จ.นครราชสีมา ส่งเข้าโรงสกัด

ทำาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำาในส่วนของบริษัท และส่งมอบให้ลูกค้าได้                                                                         

ตามกำาหนด รวมถึงเริ่มรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาส 2/65 พร้อม

ยืนยันช่อดอกกัญชงคุณภาพสมบูรณ์มาก ไร้สารปนเป้ือน เพราะ

ปลูกในโรงเรือนแบบปิด โดยใช้ระบบ Hydroponic ที่ได้มาตร 

ฐาน มั่นใจได้กัญชงคุณภาพดีเยี่ยม 

ส่งทีมปฏิบัติการเช็กอุปกรณ์กู้ชีพบนเรือ

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้าน

ปลอดภัย เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานกำากับดูแล

ความปลอดภัยในการเดินเรือ ได้ออกมาตรการเชิงรุก พร้อม

ส่งทีมปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยบนเรือ

โดยสารและเรือบริการท่องเที่ยว เช่น ชูชีพ เสื้อชูชีพ บอร์ด

ชูชีพ ให้มีเพียงพอต่อจำานวนผู้ โดยสารของเรือ ทั้งในเรือบริการ

ในแม่น้ำาและเรือโดยสารทางทะเล เป็นการเตรียมความพร้อม

การให้บริการทางน้ำาและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศ ที่มีการเปิดให้

มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สามารถเดินทางท่องเที่ยว

ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

 PLANET จับมือ AKR ผุดปั๊มชาร์จอีวี

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย หรือ  PLANET จับ

มือ บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม หรือ AKR ลงนามบันทึกความเข้าใจ 

(MOU) ทำาธุรกิจติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) 

หวังรองรับตลาดรถยนต์ EV ที่กำาลังมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมาก

ขึ้น เตรียมร่วมกันนำาเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) มาใช้ 

โดยเน้นการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มั่นใจ

โครงการนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ EV และช่วย

ผลักดันให้การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศเติบโตขึ้น.

กิตติ เพ็ชรสันทัด

นายกิตติ เพ็ชรสันทัด รอง 

ผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใน                         

ฐานะประธานศูนย์ติดตามสถาน 

การณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานของ 

กฟผ. เปิดเผยว่า เนื่องจากสถาน 

การณ์วิกฤตพลังงานโลกยังทวี

ความรุนแรง และส่งผลกระทบ                   

ต่อความมั่นคงด้านพลังงานของ                          

ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง กฟผ. 

ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดู                               

แลรักษาความม่ันคงระบบไฟฟ้า 

ของประเทศ จึงได้ดำาเนินการตาม                                      

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ

สถานการณ์ดังกล่าว ตามระเบียบ 

คณะกรรมการกำากับกิจการพลัง 

งาน (กกพ.)

ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้า

ระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์

ฉุกเฉินด้านพลังงาน พ.ศ.2565 

โดยเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2565 กฟผ.                                                     

ได้ ออกประกาศรั บซื้ อ ไฟฟ้ า

ระยะสั้นจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

(SPP) เฉพาะรายที่ไม่มีสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า ซ่ึงเป็น                                         

ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

จึ งถื อ เป็นความร่ วมมืออันดี

ระหว่างภาครัฐและผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชนที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การแก้ ไขวิกฤตพลังงานของ

ประเทศครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยลด

การนำาเข้าเชื้อเพลิงสำาหรับผลิต

ไฟฟ้าจากต่างประเทศลงได้ และ

ยังช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่

เกิดจากการเผาเศษชานอ้อย

นอกจากน้ี กฟผ.จะเร่งนำา

เข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รูป

แบบตลาดจร (Spot) จำานวน 2 

ลำาเรือ ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.65 

ตามมติ กกพ. ในการประชุมคร้ังท่ี 

16/2565 เมื่อวันท่ี 5 เม.ย.ท่ีผ่าน

มา โดยมีปริมาณนำาเข้าประมาณ 

65,000 ตันต่อลำาเรือ เพื่อใช้ทด                                               

แทนเช้ือเพลิงน้ำามันดีเซลและ

น้ำามันเตาสำาหรับผลิตไฟฟ้า เนื่อง 

จากปัจจุบันราคาน้ำามันในตลาด

โลกปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง

และสูงสุดในรอบ 7 ปี บวกกับการ

คาดการณ์ความสามารถในการจัด

ส่งน้ำามันของผู้ค้าน้ำามันมาตรา 7 

ของกรมธุรกิจพลังงาน

“คาดการณ์ว่า ในเดือน 

พ.ค.น้ี จะมีปริมาณน้ำามันไม่เพียง

พอต่อความต้องการใช้ในการผลิต

ไฟฟ้าประมาณ 5 ล้านลิตรต่อวัน 

ซ่ึงการจัดหา LNG คร้ังน้ี จะช่วย

เสริมความม่ันคงระบบพลังงาน

ของประเทศ และทำาให้ต้นทุนค่า

เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลง

ประมาณ 500 ล้านบาท เมื่อเทียบ

ไทยโพสต์ • กฟผ.ลุยรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากผู้ผลิตรายเล็ก 

พร้อมเดินหน้านำาเข้า Spot LNG 2 ลำาเรือ ตามมติ กกพ. ภายใน

เดือน เม.ย.-พ.ค.65 ทดแทนน้ำามันดีเซลและน้ำามันเตาในการผลิต

ไฟฟ้าช่วงราคาน้ำามันพุ่ง

ดูกาลผลไม้เจ้าเสน่ห์ของเมืองไทยมาถึงแล้ว หน้าร้อน         

มีหลายชนิดที่มีให้เลือกกินตามที่หลงใหล ชอบชนิดไหนกิน

ได้จุใจ เมืองไทยใหญ่อุดมจริงๆ มีกินกันทั้งปี หมุนเวียน

กันในแต่ละพื้นที่ เหนือ ใต้ ออก ตก  

หนึ่งในบรรดานี้คือ “มะม่วง” ที่ทะลักออกมาพร้อมกัน 

ในฤดูกาลนี้ ข่าวเก่าบ้าง ใหม่รึเปล่า ยังไม่แจ้ง ที่ชาวสวนนำา

ออกมาเททิ้งนับร้อยตัน....ส่งความน่าเห็นใจกับผู้เสพข่าวยิ่ง 

นัก....

คุณชลธิชา ช่างประดิษฐ ์วัย 58 ประธานกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนชาวสวนมะม่วงวังน้ำาบ่อ อำาเภอเนินมะปราง จังหวัด

มะม่วง....ยิ้ม

ฤ

พิษณุโลก ฟังเธอเล่าแล้ว ประเทศชาติ 

เกษตรกรไทย พอมีความหวัง หากมีผู้นำาที่

เข้มแข็ง และเห็นส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ชุมชน

ได้ เราได้....  

เป็นลูกคนโตของบ้าน มีน้องอีก 6 

คน พี่สาวคนนี้จึงเสียสละที่จะเรียนชั้น 

ปวส. และช่วยส่งน้องๆ เรียนจนจบปริญญา

ตรีทุกคน

เข้าไปทำางานในเมืองหลวง มี

ครอบครัว เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว มีลูกสาว

หนึ่งเดียว เติบโตและมีครอบครัวเป็นของ

เธอเอง คุณแม่จึงต้องวางแผนกลับบ้านเกิด 

โดยมีคุณแม่ของเธอ-คุณยายของลูกสาว 

ปลูกมะม่วงไว้รอ บนพื้นที่กว่า 70 ไร่

โบกมือลาเมืองหลวงกลับบ้าน     

เกิดในปี 2558 และมะม่วงเริ่มเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้แล้ว รู้ว่าหากจะขายได้ราคา       

ต้องส่งออก หากจะส่งออกได้ ต้องได้รับมาตรฐาน GAP  

รู้ข่าวว่ามหาวิทยาลัย

นเรศวรเปิดคอร์สอบรมเรื่องนี้ 

จึงรีบไปเรียนในสองวันสุดท้าย 

หาข้อมูลเรียนรู้ด้วยตัวเอง จน

ผ่านได้รับ GAP สมใจ และส่ง

ออกได้ ด้วยราคาขาย 70 บาท

ต่อกิโลกรัม ฮือฮา...ทั้งตำาบล 

ชาวสวนรายอื่นๆ จึงแวะเวียน

มาถามไถ่  คุยกันไปมาจึงสบ

ช่องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะ

ช่วยเกษตรกร จดทะเบียนเป็น

วิสาหกิจชุมชน   เป็นเกษตร

แปลงใหญ่ มีสมาชิก 40 คน 

รวมแปลงกันได้  676 ไร่ 

จากข้อมูล การปลูก

มะม่วงของภาคเหนือตอนล่าง มี

พื้นที่ปลูกมะม่วงรวมราว 3 แสน

ไร่ เฉพาะจังหวัดพิษณุโลก ปลูกราว 9 หมื่นไร่ และที่เนินมะปราง

• ลืมบทของ “ผู้ว่าฯ คนยาก” ไปจนสิ้นแล้ว เพราะ

รายงานบัญชีทรัพย์สิน มียอดรวมกับภรรยามากกว่าร้อยล้าน

บาท ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

และรับตำาแหน่งเป็นโฆษกกระทรวง.. เม็ดคำาที่พูด จึงแผ่วไป 

ถนัดใจ...• 

• อาหารคนขายดี เมื่อคนอยู่บ้าน ทำางานแบบ work 

from home น้องหมา น้องแมว จึงได้อานิสงส์แสนรักของทาส

หมาทาสแมวเช่นกัน ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ขายอาหารสัตว์

เลี้ยง จึงมียอดทะลุเป้า จาก 540 ล้าน พุ่งเป็น 1,200 ล้านบาท                           

แบบนิ่มๆ...•  

• เป็นซีอีโอที่ไม่ได้สูบ “ซิการ์” แต่หุ้นวิ่งเตลิด แถมมีการ

จัดปาร์ตี้ฉลองชัย กำาไรเทรดหุ้น ทะลุ 100 ล้าน ส่งกันว่อนในโลก

ออนไลน์ ศุภกิจ งามจิตรเจริญ จะรอดจากหน่วยงานกำากับการ

ซื้อขายอย่าง ก.ล.ต. ไหมล่ะนี่ ยุคนี้หูตาเขาว่องนะ ขอบอก...• 

• ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้

อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ที่ได้รับมอบรางวัลแห่งมิตรภาพ “The 2021 Chinese 

Government Friendship Award” จากรัฐบาลจีน ในฐานะที่เป็น

ผู้บริหารองค์กรที่ตระหนักถึงคุณูปการสำาคัญต่อความร่วมมือของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรไทย...• 

ณัฐ  วรา 

าสุดผลการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกด้านของการ

ปฏิบัติทางคลินิกเวชศาสตร์อย่าง “BMC 

Medicine” ได้รายงานเกี่ยวกับการลดความ

เสี่ยงต่อมะเร็ง โดยการศึกษาใช้ข้อมูลจากผู้ใหญ่ชาว

อังกฤษมากกว่า 470,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 40 ถึง 

70 ปี โดยเฉลี่ยแล้ว พวกเขาใช้เวลาประมาณ 11 ปี

ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยการกินและสุขภาพ

โดยรวมของตน ไปยังธนาคารวิจัยข้อมูลสุขภาพของ

คนอังกฤษ UK Biobank หลังจากพิจารณาเงื่อนไขที่

มีอยู่ก่อนแล้วร่วมด้วย เช่น โรคเบาหวาน ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจและสังคม และไลฟ์สไตล์ โดยนักวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดพบว่า “ความเสี่ยงมะเร็งโดย

รวมลดลง 14% ในกลุ่มมังสวิรัติ (กินผักและผลิตภัณฑ์

จากสัตว์บางชนิดเช่น นม ไข่) และกลุ่มของวีแกน หรือ

ผู้ที่กินผักอย่างเดียว และไม่กินเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์

จากสัตว์ทุกชนิด เมื่อเทียบกับผู้ที่กินเนื้อสัตว์มากกว่า 5 

ครั้งต่อสัปดาห์”  

แต่คุณไม่จำาเป็นต้องเลิกกินเนื้อสัตว์อย่างที่คุ้น

เคยแบบทันทีทันใด เพื่อดูผลลัพธ์บางอย่าง เพราะผู้เข้า

ร่วมที่กินเนื้อสัตว์ 5 ครั้ง หรือน้อยกว่านั้นต่อสัปดาห์ 

ยังคงมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลดลง 2% ในขณะ

ที่ผู้ที่กินปลา แต่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่มีความ

เสี่ยงลดลง 10% นักวิจัยยังได้ศึกษามะเร็งบางชนิดด้วย 

และพบว่าผู้ชายที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ หรือเป็น

ปลูกกันราว 6 หมื่นไร่ โดยมีผลผลิตมะม่วงน้ำาดอกไม้สีทองออก

สู่ตลาดราว 300 ตัน มะม่วงพันธุ์อื่นๆ อีกราว 200 ตัว  

การเป็นชาวสวนมะม่วงเป็นสิ่งที่อาจคาดไม่ถึง แต่โชค

ดี ที่เธอมุ่งมั่นที่จะนำาประสบการณ์ของตัวเองมาช่วย “คนบ้าน

เรา” ให้ทำางานอย่างมีความสุขอยู่ที่บ้านเรา

ท่านประธานมีเป้าหมายว่าจะยกระดับให้สมาชิกทุกสวน

ได้รับ GAP เพื่อการส่งออก ทำาตลาดในประเทศ มีการแปรรูป 

เสริมด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

แต่พบว่ามีบางเรื่องที่ต้องวางแผนเชิงสังคมคือ สมาชิก

เป็นผู้สูงวัย งานนี้จึงเป็นงานหนักของเธอ ที่ต้องเที่ยวชวนคนรุ่น

ลูกหลานกลับมาทำางานบ้านเรา และกลับมาช่วยคิด ช่วยทำา อยู่

บ้านเรามีความสุขที่สุดแล้ว ขอบอก.... 

เป็นความโชคดีที่หน่วยงานราชการหลายแห่งเข้าไปช่วย

ในหลายโครงการ เมื่อเห็นความตั้งใจของเธอ และเชื่อมั่นว่า

เธอจะเป็นผู้นำาให้สมาชิกทำางานอย่างมีความสุข อยู่ท่ามกลาง

บรรยากาศสวนมะม่วง ต้นมะม่วงทุกต้นคงยิ้มได้....   

         

	 ดาวเต็มฟ้า

ชาววีแกนอย่างเต็มตัว มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

ลดลง 31% (ผู้ที่กินแต่ปลาเท่านั้นยังพบว่ามีความเสี่ยงลดลง 20%) 

นอกจากนี้ การกินเนื้อสัตว์สัปดาห์ละ 5 ครั้งหรือน้อยกว่านั้น ช่วย

ลดความเสี่ยงของมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนักได้ 9% ซึ่งช่วย

สนับสนุนการวิจัยก่อนหน้านี้ ที่เชื่อมโยงการบริโภคเนื้อแดง กับ

ความเสี่ยงที่สูงขึ้นสำาหรับมะเร็งลำาไส้ใหญ่ 

นักวิจัยยังพบว่าสตรีวัยหมดประจำาเดือนที่รับประทาน

อาหารมังสวิรัติ มีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมลดลง 18% ซึ่งนัก

วิจัยคิดว่าสามารถเชื่อมโยงกับผู้รับประทานมังสวิรัติโดยทั่วไป ที่

จะมีดัชนีมวลกายหรือ BMI ต่ำากว่าได้ (แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า BMI 

ต่ำาเกินไป ไม่ใช่ตัวบ่งชี้สุขภาพที่ดีจริงๆ ตามการวิจัยที่ใหม่กว่า

ระบุเอาไว้) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีรูปแบบการกินใดที่สามารถ

ป้องกันมะเร็งได้ทั้งหมด แต่ก็มีหลักฐานนอกการศึกษานี้ว่าการรับ

ประทานอาหารเพื่อสุขภาพ สามารถช่วยจำากัดหรือลดความเสี่ยง

ในการเป็นมะเร็งได้ ในปี 2560 สถาบันวิจัยโรคมะเร็งแห่งอเมริกา

ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า “มีหลักฐานชัดเจนว่าแต่ละคนสามารถ

ทำาตามขั้นตอนข้างต้นได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้ 

เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็ง 4 รายในทุก 10 ราย สามารถป้องกันได้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงอาหาร ควบคุมน้ำาหนัก และการออกกำาลังกาย” 

จากการศึกษาอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าอาหารจากพืช โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น พืชตระกูลถั่ว ผลเบอร์รี่ และถั่ว 

มีส่วนสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของโรคมะเร็ง ดังนั้น ให้ลอง

เปลี่ยนการกินเนื้อสัตว์น้อยลง และหันไปหาแหล่งโปรตีนจากพืช                                                                           

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น เมล็ดคีนัว เต้าหู้ ถั่วเลนทิล และถั่ว

อื่นๆ จะช่วยเพิ่มรูปแบบการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพของ

คุณได้.  

านไป 1 ไตรมาสของปี 2565 เร็วแค่กะพริบตาจริงๆ 

หลังสงกรานต์นี้ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล น่า

จะเริ่มกลับมาคึกคักอีกรอบ ซึ่งปีนี้เราเห็นเป็นปกติของช่วง

เทศกาลที่ตลาดมักจะเงียบๆ ยกเว้นที่ผ่านมา 2 ปีในช่วง

ล็อกดาวน์ 2563 และ 2564 ที่สงกรานต์ไปเที่ยวไหนกันลำาบาก 

เลยกลายเป็นตลาดอสังหาฯ คึกคัก เพราะคนกลับมาเดินมองหา

บ้าน-คอนโดฯ กัน 

เมื่อสัปดาห์ก่อน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ หรือ REIC จัดทำารายงานที่น่าสนใจมาก คือ

การสรุปผลการสำารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัย

ที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2564 ในพื้นที่กรุงเทพฯ–

ปริมณฑล ปรากฏว่าภาพรวมพบว่าในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาผู้

ประกอบการยังคงชะลอการเปิดโครงการใหม่  ส่งผลให้จำานวนที่อยู่

อาศัยเสนอขายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจำานวนหน่วย

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ -6.5 โดยมีจำานวน 

197,089 หน่วย มูลค่า 952,329 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -11.3 

ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่ก็ยังคงลดลงเช่นกัน  

โดยมีจำานวนหน่วยขายได้ใหม่ 32,138 หน่วย ลดลงร้อยละ                   

-7.0 คิดเป็นมูลค่า 153,729 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -6.8 แต่มี

สัญญาณที่ดีเพราะจำานวนหน่วยเหลือขายก็ลดลงด้วยเช่นกัน โดย

มีจำานวนรวม 164,951 หน่วย ลดลงร้อยละ -6.4 มูลค่ารวมกว่า 

798,600 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -12.2 ส่งผลให้อัตราดูดซับทรงตัว

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 หรืออยู่ที่ร้อยละ 2.7  

แต่จากการประเมินทิศทางตลาดในปี 2565 คาดการณ์ว่า

ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลในปี 2565 

การลงทุนพัฒนาโครงการ

ใหม่โดยเฉพาะโครงการ

อาคารชุด จะกลับมา

เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจาก

ที่ชะลอตัวต่อเนื่องมาถึง 

2 ปี โดยคาดการณ์ว่าจะ

มีการเปิดตัวโครงการใหม่

ประเภทโครงการอาคารชุด

เพิ่มขึ้นร้อยละ 111.5 หรือ

จำานวน 44,519 หน่วย คิด

เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 

184.7 หรือจำานวน 177,246 ล้านบาท และโครงการบ้านจัดสรร 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2 หรือจำานวน 39,089 หน่วย คิดเป็นมูลค่า

เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7 หรือจำานวน 209,511 ล้านบาท  และคาด

การณ์ว่าจำานวนหน่วยขายได้ใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยโครงการ

อาคารชุดขายได้ใหม่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.1 หรือจำานวน 41,756 

หน่วย คิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.0 หรือจำานวน 165,544 

ล้านบาท และโครงการบ้านจัดสรรขายได้ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 

หรือจำานวน 35,466 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 หรือ

จำานวน 180,845 ล้านบาท  

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำานวย

การศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ยังได้เปิดเผยถึงทำาเลเด่นหรือพ้ืนท่ีท่ี

มีศักยภาพในการขาย ท่ีอยู่อาศัยเด่นๆ 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 

1.โซนลำาลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ อันดับ 2.โซนบางพลี-

บางบ่อ-บางเสาธง อันดับ 3.โซนเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-

พระสมุทรเจดีย์ อันดับ 4.โซนบางใหญ่-บางบัวทอง-บางกรวย-

ไทรน้อย และอันดับ 5.โซนหลักส่ี-ดอนเมือง-สายไหม-บางเขน  

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2565 คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมี

โครงการเปิดตัวใหม่เข้าสู่ตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จำานวน 

83,608 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.2 

มูลค่า 386,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 76.6 ในจำานวนดังกล่าว

เป็นการเปิดตัวโครงการใหม่ประเภท

โครงการบ้านจัดสรรจำานวน 39,089 

หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2 มูลค่า 

209,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

33.7 เป็นประเภทโครงการอาคาร

ชุดจำานวน 44,519 หน่วย เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 111.5 มูลค่า 177,246 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 184.7 

ภาพโดยรวมทั้งหมดส่งผลให้การขายที่อยู่อาศัยในพื้นที่

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีอัตราดูดซับร้อยละ 3.5 โดยอัตราดูดซับ

โครงการบ้านจัดสรรจะอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ขณะที่โครงการอาคารชุด

มีอัตราดูดซับร้อยละ 4.4 ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งหลัง

ปี 2563-2564 

ซึ่งจากการที่เราได้เห็นแผนงานประจำาปีและประกาศเปิดตัว

โครงการของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายตั้งแต่ต้นปีแล้ว 

เชื่อว่าปีนี้เราจะได้เห็นการฟาดฟันกันทางตลาดที่จะสนุกและคึกคัก

กว่า 2 ปีที่ผ่านมาแน่นอน แต่ด้วยปัจจัยลบหลายๆ อย่างที่ยังรุม

เร้า ทั้งน้ำามันขึ้นราคา วัสดุก่อสร้างราคาสูงขึ้น แรงงานหายากขึ้น 

แต่ตัวเลขเศรษฐกิจกลับยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไร ปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้ 

หรือผู้ชนะ ย่อมเลือดตาแทบกระเด็นทั้งนั้น. 

ความหวังตลาดครึ่งปีแรก

ผ่

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ลดกินเนื้อสัตว์-เพิ่มจานผัก..ป้องกันมะเร็งได้

ล่

 

กับราคาน้ำามันในตลาดโลกท่ีพุ่งสูง

ข้ึน” นายกิตติกล่าว.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

ฐานทัพชนะหวิวเทนนิสอาชีพที่เชียงราย 

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 รายการ “ไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย 

ครั้งที่ 3” ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

483,900 บาท และ “ไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 3” 

ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 483,900 

บาท ที่สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ประเภท

ชายเดี่ยว ระหว่างนักเทนนิสไทย ฐานทัพ สุขสำาราญ วัย 20 ปี 

ดีกรีทีมชาติไทย มือ 1,752 ของโลก พบ ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณ์ อายุ 

22 ปี ปรากฏว่า สู้กันได้สนุกถูกใจกองเชียร์ ชนิดที่ต้องตัดสิน

ด้วยซูเปอร์ไทเบรก และเป็นฐานทัพที่เฉือนชนะไปอย่างหวุดหวิด 

สรุป ฐานทัพชนะ 2-1 เซต 5-7, 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 

ทะยานสู่การคัดเลือกรอบสุดท้าย พบ อิสเซอิ โอคามุระ จากญี่ปุ่น 

ที่ชนะ ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย 6-4, 6-2 ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว วรรษชล 

สวัสดี นักเทนนิสไทย มือ 1,122 ของโลก โชว์ฟอร์มมือวางอันดับ 

4 ของรอบคัดเลือก ใช้เวลา 47 นาที หวดเอาชนะ คาวิยา บา

ลาสุบรามาเนียน วัย 22 ปี จากอินเดีย ได้ 2 เซตรวด 6-0, 6-1 

วรรษชลฉลุยสู่การคัดเลือกรอบสุดท้าย พบ เมดิสัน ฟราห์น จาก

ออสเตรเลีย ที่ชนะ มิลาน คริช จากออสเตรเลีย 7-5, 6-3 

เอฟลุยชิงแชมป์โลกชน “ฮิกกินส์” 19 พ.ค.นี้ 

ลอนดอน • การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก ประจำาปี 

2022 ซึ่งเป็นปีที่ 46 ในการดวลคิวแบบ “โมเดิร์น สนุกเกอร์” 

ที่สังเวียนศักดิ์สิทธิ์ครูซิเบิล เธียเตอร์ เมืองเชฟฟิลด์ อังกฤษ 

ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 เมษายน ไปจนถึง 2 พฤษภาคมนี้ ชิงเงิน

รางวัลรวมถึง 2,395,000 ปอนด์ ในการดวลคิววันอังคารนี้ รอบ

แรก หรือ 32 คนสุดท้าย “เอฟ นครนายก” เทพไชยา อุ่นหนู 

มือ 53 วัย 36 ปี ที่เข้าครูซิเบิลเป็นสมัยที่ 4 จะดวลกับ “พ่อ

มดวิสกี้” จอห์น ฮิกกินส์ แชมป์โลก 4 สมัย จอมเก๋าตกเกล็ด

จากสกอตแลนด์ ที่ปัจจุบันยังเป็นมือ 6 ของโลก จะแข่งขันใน

เซสชั่นแรก ค่ำาวันอังคารที่ 19 เมษายน เวลา 20.30 น. ต่อด้วย

เซสชั่นที่ 2 เย็นวันพุธที่ 20 เมษายน เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นการ

รีแมตช์การพบกันในครูซิเบิล ปี 2018 ซึ่งครั้งนั้นเอฟเข้าแข่ง

หนแรก และแพ้ไป 7-10 เฟรม สำาหรับสถิติของเอฟในการเล่น

รอบสุดท้ายที่ครูซิเบิล 3 สมัย ประกอบด้วย แพ้ จอห์น ฮิกกินส์ 

ปี 2018 ไป 7-10, แพ้ จัดด์ ทรัมป์ ปี 2019 ด้วยลูกปาดหน้า

หลุมกลาง 9-10 และพบ รอนนี โอ’ซุลลิแวน ปี 2020 ขาดลอย 

1-10 โดยเส้นทางสู่ครูซิเบิล เธียเตอร์ ปีนี้เอฟลงเล่นรอบคัด

เลือก รอบ 2 ชนะ แอนดรูว์ พาเก็ตต์ จากเวลส์ 6-4, รอบคัด

เลือก รอบ 3 ชนะ เจค โจนส์ จากเวลส์ 6-5 และรอบ 4 ชนะ 

แมทธิว เซลท์ จากอังกฤษ 10-7 รับเงินการันตีในการเข้ารอบไป

แล้ว 20,000 ปอนด์ หรือประมาณ 880,000 บาท ก่อนหน้านี้

เอฟพบกับฮิกกินส์มาแล้ว 7 ครั้ง ปรากฏว่าเอฟชนะ 2 ครั้ง และ

ฮิกกินส์ชนะไป 5 ครั้ง 

137 สวิงร่วม ไทยแลนด์มิกซ์ฯ สนาม 3 ชิง 3 ล้าน

ระยอง • การแข่งขันกอล์ฟผสมชาย-หญิง “ไทยแลนด์ มิกซ์ โฮสต์

บาย ทรัสต์กอล์ฟ สนามที่ 3” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ 

สนามระยองกรีนวัลเลย์ คันทรี คลับ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง แข่งขัน

ระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค.นี้ แมตช์นี้ “โปรพราว” ชเนตตี 

วรรณแสน สาวเชียงใหม่เจ้าของแชมป์ 2 สนามแรกของซีซั่น 

ตอบรับร่วมแข่งขันด้วย รายการนี้จัดการแข่งขันโดยทรัสต์กอล์ฟ 

ศูนย์ฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพการตีกอล์ฟด้วยเทคโนโลยีระดับ

โลกที่ทันสมัย ด้วยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และกระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬาและภาคเอกชน สำาหรับนักกอล์ฟที่ได้สิทธิ์เข้าร่วม

การแข่งขัน ประกอบด้วย 1.รับเชิญจากการแข่งขันนานาชาติ 

อาทิเช่น พีจีเอทัวร์ 2021, ยูโรเปียนทัวร์ 2021, เจแปน กอล์ฟ

ทัวร์ 2021, เอเชียนทัวร์ 2021, พีจีเอทัวร์ ออสเตรเลีย 2021, ซัน

ไชน์ทัวร์ 2021, แอลพีจีเอทัวร์ 2021, เลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ 2021, 

เจแปน แอลพีจีเอทัวร์ 2021, เคแอลพีจีเอทัวร์ 2021, เอแอล

พีจีเอทัวร์ 2021 และไชน่า แอลพีจีเอทัวร์ 2021, 2.แชมป์เก่า 

ไทยแลนด์ มิกซ์ 2021, 3.แชมป์เก่า ไทยแลนด์ มิกซ์ 2022,                           

4.แชมป์ระดับสมัครเล่นในศึกไทยแลนด์ มิกซ์ 2022, ท็อป 60 

ในอันดับทรัสต์กอล์ฟ ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต 2021, ท็อป 

20 ในอันดับทรัสต์กอล์ฟ ทัวร์ ออเดอร์ ออฟ เมอริต 2022, 

7.นักกอล์ฟรับเชิญจากสปอนเซอร์, 8 นักกอล์ฟสมัครเล่นจาก

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย โดยรายการนี้มีนักกอล์ฟชาย-

หญิงเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 137 ราย โดยเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 

117 ราย และนักกอล์ฟสมัครเล่น 20 ราย. 

หัวหมาก • ทัพนักเตะ “ชบาแก้ว” ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดเตรียม

ล่าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่เวียดนามเดือน พ.ค.นี้ เข้าเช็ก

ความพร้อมของร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา หัวหมาก “ไหม” 

ธนีกานต์ แดงดา นักฟุตบอลหญิงจอมเก๋าทีมชาติไทย ตั้งเป้าคว้าเหรียญ

ทองให้ได้ โดยนัดแรก 10 พ.ค. ชบาแก้วลงสนามดวลกับสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่อาคารศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย มิโยะ โอกาโมโตะ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พร้อมด้วยทีมงานสตาฟฟ์

โค้ช นำานักกีฬาเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายและตรวจร่างกาย

ครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิง ใน

มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-

23 พฤษภาคม 2565

โดยการทดสอบร่างกายดังกล่าว ประกอบไปด้วย ทดสอบ

ความเร็ว, แรงกระโดด, ความยืดหยุ่น, ความคล่องตัว, ความรวดเร็ว, 

พละกำาลัง และความทนทานของกล้ามเนื้อ

หลังการทดสอบ ธนีกานต์ แดงดา นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 

กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ซ้อมอะไรหนักมาก เน้นไปที่การ

ฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาเป็นหลัก เนื่องจากที่ผ่านมาเรามีการแข่งขัน

ไทยวีเมนส์ลีก ซึ่งโปรแกรมค่อนข้างถี่ รวมถึงเรื่องการเดินทางด้วย โค้ช

จึงพยายามฟื้นฟูร่างกายของพวกเราให้มากที่สุดเพื่อเรียกความสมบูรณ์

กลับมาค่ะ”

“การที่น้องๆ ขยับขึ้นมาชุดใหญ่ ต้องมองเป็น 2 ด้าน คือน้องๆ 

ชบาแก้วตั้งเป้าคว้าอันดับหนึ่งซีเกมส์กลับบ้าน

ไมอามี • เจย์สัน เททัม ขึ้น

เลย์อัปในเสี้ยววินาทีสุดท้ายพา 

บอสตัน เซลติกส์ เปิดบ้านเฉือน

ชนะ บรูกลิน เน็ตส์ 115-114 ใน

เกมเปิดเอ็นบีเอเพลย์ออฟ ซีรีส์

รอบแรก ของฝั่งอีสเทิร์น คอน

เฟอเรนซ์  เมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่

ผ่านมา

เกมนี้ เจย์สัน เททัม ทำาไป

ทั้งหมด 31 คะแนน มากที่สุดของ 

บอสตัน เซลติกส์ ซึ่งสามารถเอา

ตัวรอดจากการไล่กดดันอย่างหนัก

ในควอร์เตอร์สุดท้ายของ บรูกลิน 

เน็ตส์ ก่อนออกนำาซีรีส์ดีที่สุดใน 7 

เกมไปก่อน 1-0

ทางด้าน “แชมป์เก่า”  มิล

วอกี บักส์ และไมอามี ฮีต ทีมวาง

อันดับ 1 ของฝั่งอีสเทิร์น คอน

เฟอเรนซ์ ต่างก็เปิดซีรีส์เพลย์ออฟ

รอบแรกของพวกเขาด้วยการคว้า

ชัยชนะได้เช่นเดียวกัน

มิลวอกี บักส์ ซึ่งนำาทีมโดย 

ยานนิส อันเตโตคูมโป หนึ่งในผู้

เล่นที่ลุ้นรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็นบีเอเอ็มวีพีเอาชนะ ชิคาโก 

บูลล์ส 93-86 และไมอามี ฮีต ต้อน แอตแลนตา ฮอว์กส์ 115-91

เกมที่บอสตัน เททัม ยังทำาไปอีก 8 แอสซิสต์ และ 2 บล็อก 

ขณะที่ เจย์เลน บราวน์ ช่วยไปอีก 23 คะแนน และอัล ฮอร์ฟอร์ด 

และมาร์คัส สมาร์ท ทำาไปคนละ 20 คะแนน ให้กับเจ้าบ้านเซลติกส์ 

ซึ่งออกนำา 96-85 ก่อนเข้าควอร์เตอร์สุดท้าย แต่ช่วงไม่ถึงนาทีจะหมด

เวลาโดนไล่เหลือเพียง 114-111

ทางด้าน ไครี เออร์วิง อดีตผู้เล่นของเซลติกส์ที่โดนแฟนบอสตัน

โห่ตลอดทั้งเกม เนื่องจากไม่พอใจที่ย้ายไปเล่นให้บรูกลิน โดยเออร์วิงทำา

ไป 39 แต้ม มากที่สุดของเน็ตส์ ขณะที่ เควิน ดูแรนต์ เป็นอีกคนที่ทำา

มีทักษะ เทคนิคที่ดี น้องๆ เองก็จะขยับขึ้นมาเป็นอนาคตของทีมชาติ

ในอนาคต ไม่อยากให้น้องๆ มองว่าการที่มีชื่อติดชุดใหญ่คือการเข้ามา

หาประสบการณ์ เพราะว่าทุกคนสามารถเล่นร่วมกับรุ่นพี่ได้ดีและช่วย

พัฒนาทีมได้เยอะ  อยากให้น้องๆ เต็มที่ทุกครั้ง”

“แต่ถ้ามองในอีกมุม น้องๆ เองก็ยังขาดเรื่องของประสบการณ์

และหัวจิตหัวใจที่ต้องเจออะไรอีกค่อนข้างเยอะ แต่ส่วนตัวเชื่อว่าเรื่อง

แบบนี้น้องๆ สามารถปรับและพัฒนาได้แน่นอน”

“เป้าหมายของเราในปีนี้ทุกคนต้องการเหรียญทอง เราไม่ได้มา 2 

ปีแล้ว ดังนั้นปีนี้เราต้องพร้อมให้มากขึ้น เพราะคู่แข่งของเราก็เตรียมทีม

มาดีมากๆ ก็อยู่ที่โค้ชว่าจะเตรียมการไว้อย่างไรบ้าง ในส่วนของนักกีฬา

เองเราก็จะทำาให้เต็มที่ที่สุด เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือคว้า

เหรียญทอง”

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

ทีมชาติไทยอยู่กลุ่มบี ร่วมกับเมียนมา, สปป.ลาว, สิงคโปร์ มีโปรแกรม

การแข่งขัน ดังนี้ (รอบแบ่งกลุ่ม)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ทีมชาติไทย พบ ทีม

ชาติสิงคโปร์ สนามในศูนย์ฝึกพีวีเอฟ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ทีมชาติไทย พบ ทีม

ชาติเมียนมา สนามในศูนย์ฝึกพีวีเอฟ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. สปป.ลาว พบ ทีม

ชาติไทย สนามในศูนย์ฝึกพีวีเอฟ ประเทศเวียดนาม

ขณะที่รอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

และรอบชิงเหรียญทองกับชิงเหรียญทองแดง จะแข่งขันในวันที่ 21 

พฤษภาคม 2565 ที่สนามคัมภา.

กรุงเทพฯ • “กัปตันเติ้ล” จีระประภา ทับสุริย์ กัปตันทีมฟุตซอล

หญิงทีมชาติไทย เชื่อว่าทีมจะได้ประโยชน์ชั้นดีจากการอุ่นเครื่องใน

ศึกเอ็นเอสดีเอฟ วีเมนส์ ฟุตซอล แชมเปียนชิพ 2022 ก่อนที่จะลุย

ศึกซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนาม

สำาหรับฟุตซอลหญิงไทย 

โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ปลั่งดี ทำา

หน้าที่ผู้จัดการทีมฟุตซอลหญิง

ไทย และสุรพงษ์ พลายอยู่วงษ์ ทำา

หน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน มีโปรแกรม

แข่งขันรายการดังกล่าวร่วมกับทีม

อย่างทีมออลสตาร์ ฟุตซอลหญิง

ไทย, ทีมเซาธ์ เพิร์ธ ฟุตซอลคลับ 

(ออสเตรเลีย), ฟุตซอลหญิง ทีมชาติ

อินโดนีเซีย ชุดเตรียมซีเกมส์ 2021 

และฟุตซอลหญิงทีมชาติเมียนมา 

ชุดเตรียม ซีเกมส์ 2021 ที่อาคาร

กรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก (สนามกีฬาในร่มเมือง

พัทยา) จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 2565 นี้

ก่อนการแข่งขัน “เติ้ล” จีระประภา ทับสุริย์ กัปตันฟุตซอล

หญิงทีมชาติไทย กล่าวว่า “มองว่ารายการนี้เป็นโอกาสชั้นดีของฟุต

ซอลหญิงทีมชาติไทย ที่จะได้นำาสิ่งที่เราร่วมฝึกซ้อมกันมาทดสอบ

ในสถานการณ์จริง หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็มีการอุ่นเครื่อง แต่

บรรยากาศ รวมถึงความกดดันมันก็จะแตกต่างออกไป”

“ต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติ (เอ็นเอสดีเอฟ) และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดทัวร์นาเมนต์                              

นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการทดสอบทีม ซึ่งเรามีทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และมี

ประสบการณ์ เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อทีม ในการลุยศึกซีเกมส์ ที่พวกเรา

มีเป้าหมายที่จะคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้อีกครั้ง”

“สุดท้ายก็ฝากแฟนฟุตซอลเป็นกำาลังใจให้แฟนฟุตซอลหญิง

ทีมชาติไทยทั้งในรายการนี้ รวมถึงซีเกมส์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ”

สำาหรับการแข่งขันรายการดังกล่าวจะถ่ายทอดสดผ่านแฟน

เพจ Futsal Thailand - ฟุตซอลไทยแลนด์ทุกนัด คือวันพุธที่ 20 เม.ย.

2565 ไทย พบ เมียนมา ชุดเตรียมซีเกมส์ 2021 เวลา 16.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย.2565 ไทย พบ เซาธ์ เพิร์ธ ฟุตซอล 

คลับ (ออสเตรเลีย) เวลา 16.00 น.

วันอาทิตย์ท่ี 24 เม.ย.2565 ไทย พบ ทีมออลสตาร์ เวลา 16.00 น.

วันอังคารที่ 26 เม.ย.2565 ไทย พบ อินโดนีเซีย ชุดเตรียม

ซีเกมส์ 2021 เวลา 16.00 น.

โดยหลังจากทัวร์นาเมนต์น้ี ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะเตรียม

ตัวต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการแข่งขันฟุตซอลหญิงในมหกรรม

ซีเกมส์ 2021 ท่ีเวียดนาม ระหว่างวันท่ี 10-19 พฤษภาคม 2565 ซ่ึง

ไทยเป็นเจ้าของแชมป์เหรียญทองซีเกมส์ 4 สมัย ทุกคร้ังท่ีมีการแข่งขัน

ฟุตซอลซีเกมส์ ปี 2007, ปี 2011, ปี 2013 และล่าสุดปี 2017.

แต้มเป็นเลขสองหลัก โดยจบเกมที่ 

23 คะแนน

เซลติกส์ซึ่งโดนกดดันอย่าง

หนักในช่วงท้ายเกม แต่หลังจาก

ดูแรนต์ชู้ต 3 แต้มพลาด มาร์คัส 

สมาร์ท ก็ส่งบอลมาให้เททัมขึ้นไป

เลย์อัปในช่วงท้ายเกมเฉือนชนะไป

แบบหวุดหวิด

“ตอนที่เขาเลี้ยงบอลขึ้นมานั้น

เราสบตากัน และเขาก็ส่งบอลได้

อย่างยอดเยี่ยมที่ทำาให้ผมสามารถ

ขึ้นไปเลย์อัปได้” เททัมกล่าวถึงการ

เลย์อัปในเสี้ยววินาทีสุดท้าย

“ความดุดันในการเล่นของ

เรานั้นยอดเยี่ยมมาก” อีเม อูโด

กา หัวหน้าโค้ชของเซลติกส์กล่าว

ถึงผลงานของทีมในควอร์เตอร์ 3 

“มันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากช่วง

ครึ่งแรก มันเหมือนเกมรุกของพวก

เราได้เคาะสนิมออกไปอย่างในช่วง

ครึ่งแรก”

ดูแรนต์กล่าวว่า บรูกลิน เน็ตส์                                            

สามารถปรับปรุงได้ก่อนที่เกม 2 จะ

เปิดฉากขึ้นในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่น

สหรัฐอเมริกา “เห็นได้ชัดว่าการเล่นครั้ง

สุดท้ายมีความสำาคัญมาก แต่ก็ยังมีอีก

หลายเพลย์ที่สำาคัญ หนทางยังอีกไกล 

ตอนนี้พวกเราตั้งหน้าตั้งตารอคอยเกมต่อ

ไปแล้ว”

เกมที่มิลวอกี ยานนิส อันเตโตคูม

โป ทำาไป 27 คะเแนน กับ 16 รีบาวด์ 

พาเจ้าบ้านบักส์คว้าชัยชนะมาครองสำาเร็จ แม้ปัญหาจากการฟาวล์จะ

ทำาให้เขาต้องออกมานั่งข้างสนามเป็นส่วนมากในช่วงควอร์เตอร์สุดท้าย

ก็ตาม 

นิโกลา วูเซวิช เซ็นเตอร์ชาวมอนเตเนโกรทำาผลงานดีที่สุดของ 

ชิคาโก บูลล์ส กดไป 24 คะแนน กับ 17 รีบาวด์ แต่ชู้ตพลาด 2 ครั้ง

ติดต่อกันในช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขัน

ในช่วงครึ่งแรก มิลวอกี บักส์ เป็นฝ่ายนำา 16 แต้มอยู่

หลายครั้ง กว่าที่ ชิคาโก บูลล์ส จะขึ้นนำาเป็นครั้งแรกของ

เกมต้องรอถึงช่วงไม่ถึง 3 นาทีสุดท้ายของควอร์เตอร์ที่ 3 

แต่สุดท้ายก็ต้านไม่ไหว

เกมที่ไมอามี ดันแคน โรบินสัน ตัวสำารองของเจ้า

บ้านฮีตเกมนี้กดไป 27 คะแนน มากที่สุดในอาชีพในการ

เล่นในรอบเพลย์ออฟ บวกกับเกมรับที่โดดเด่นช่วยให้เจ้า

บ้านฮีตไล่ต้อน แอตแลนตา ฮอว์กส์ ไป 115-91

โรบินสันชู้ตทำาแต้มลงไป 10 ครั้ง จากความ

พยายามทั้งหมด 9 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการชู้ตจากระยะ 3 แต้ม 

9 ครั้ง ที่ลงห่วงไปถึง 8 ครั้ง ขณะที่ จิมมี บัตเลอร์ ช่วยทำา

ไปอีก 21 คะแนน และ พีเจ ทักเกอร์ กดไปอีก 16 คะแนน

ให้ไมอามี

ทางด้าน เทร ยัง การ์ดระดับสตาร์ของ แอตแลนตา 

ฮอว์กส์ ต้องเจอค่ำาคืนอันแสนเศร้าในการเจอกับเกมรับที่ยอด

เยี่ยมของ ไมอามี ฮีต

ตลอดเกมยังชู้ตไป 12 ครั้ง ลูกลงห่วงไปเพียงครั้ง

เดียว ส่วนการชู้ตจากระยะ 3 แต้ม 7 ครั้ง ไม่ลงห่วงแม้แต่

ครั้งเดียว ก่อนจบเกมได้ไปเพียง 8 คะแนน ย่ำาแย่ที่สุดใน

ฤดูกาล

“คุณเพียงต้องพยายามกดดันเขาให้ได้ตลอดทั้งเกม 

ท้าทายเขาในทุกช็อต และพยายามบังคับให้เขาต้องส่งบอล

ให้เพื่อน” บัตเลอร์กล่าวถึงแผนการหยุดเกมของยัง “เขา

สามารถทำาสกอร์ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำา และพวกเราไม่

ต้องการให้เขาทำาอย่างนั้น”.

เททัมหยอดท้ายเกมพาเซลติกส์เฮ

แต้มเพื่อชนะ • เจสัน เททัม ผู้เล่นของ บอสตัน เซลติกส์ ขึ้นไปเลย์อัปทำ�สกอร์ในช่วงท้�ยเกมพ�ทีม

เฉือนชนะ บรูกลิน เน็ตส์ 115-114 ในเกมแรกของซีรีส์รอบแรกของเกมเพลย์ออฟฝั่งอีสเทิร์น คอน

เฟอเรนซ์ ที่ทีดี ก�ร์เดน ในบอสตัน

ยานนิส อันเตโตคูมโป 

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 18 เม.ย.65 ที่ห้องประชุม 222 โซนอี สนาม

ราชมังคลากีฬาสถาน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าว “มีท เดอะเพรส กีฬาซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31” ซึ่งจัดระหว่าง 12-23 พ.ค.65 ที่ประเทศเวียดนาม โดย

มี นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่ง

ประเทศไทย พร้อมด้วยอีก 7 ผู้แทนจากสมาคมกีฬาร่วมแถลงความ

พร้อม

นายจักรพันธ์ นาคลดา เลขาธิการสมาคมกีฬาคูราชแห่ง

ประเทศไทย แถลงความพร้อมเป็นสมาคมกีฬาแรกว่า กีฬาคูราชจัด

ในซีเกมส์หนแรก เมื่อปี 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ หนนั้นไทยคว้า

มาได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง มาในครั้งนี้

ชิงทั้งหมด 9 เหรียญทอง และเราส่งแข่งครบ 9 รุ่น ครั้งนี้ทีมคูราช

ไทยเตรียมตัวมาอย่างดีและเต็มที่ จากการแข่งขันรายการล่าสุดที่                                              

ทาจิกิสถาน นักกีฬาไทยสามารถคว้ามาได้ถึง 3 เหรียญทอง โดยคู่

แข่งสำาคัญยังคงเป็นเจ้าภาพเวียดนาม ที่การสร้างพื้นฐานและการ

พัฒนาค่อนข้างใกล้เคียงไทยเรามาก อย่างไรก็ดี ยังเชื่อว่าทัพคูราช

ไทยจะทำาผลงานได้ดีกว่าซีเกมส์ครั้งที่แล้ว คาดหวัง 3 เหรียญทอง 

จากทั้งผู้ชายและผู้หญิง

ด้าน นายวิสุทธิ์ ตั้งวาริธร นายกสมาคมกีฬามวยปล้ำาฯ เผย

ว่า ตอนนี้ทัพนักกีฬาเก็บตัวกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ทั้งทีมหญิงและทีมชาย ทีมละ 12 คน ซึ่งกำาลัง

เก็บตัวซ้อมกันอย่างเข้มข้น แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีอุปสรรคในเรื่อง

ของงบประมาณจากทางภาครัฐที่ค่อนข้างล่าช้า ก็คงต้องรอทางการ

กีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ทัพนักมวย

ปล้ำาไทยก็ยังพร้อมสู้เต็มที่ และคาดหวังไว้ที่ 2 เหรียญทองจาก

นักกีฬาชายประเภทฟรีสไตล์ รุ่น 74 กก. และประเภทเกร็กโกโรมัน 

รุ่น 97 กก. ส่วนนักกีฬาหญิงความเป็นไปได้ยัง 50-50

ส่วน น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกฯ 

เผยว่า ซีเกมส์หนนี้ยิมนาสติกจัดชิงชัย 21 เหรียญทอง จึงถือเป็นกีฬา

ที่สามารถตัดสินเจ้าเหรียญทองได้เลย โดยผลงานในซีเกมส์ครั้งที่แล้ว 

เราคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ซึ่งอัน

ที่จริงทางสมาคมมองว่า 5 เหรียญเงินนั้นควรเป็น 5 เหรียญทองด้วย

ซ้ำา มั่นใจถึงความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้น เพราะเนื่องด้วยกีฬายิมนาสติก

เป็นกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตา แต่ครั้งนี้เราก็เก็บข้อผิดพลาดจากครั้งที่

แล้วนำามาแก้ไข และเชื่อว่าจะทำาได้ดีกว่าเดิม โดยขอตั้งเป้าเอาไว้ที่ 

1 เหรียญทอง

ขณะที่ ร.ต.หญิง พัชรี พิไชยแพทย์ ผู้ฝึกสอนทีมยูโด เผยว่า 

ในซีเกมส์ 2019 ที่ฟิลิปปินส์ ทีมยูโดไทยทำาได้ถึง 7 ทอง มาคราวนี้

เวียดนามตัดรุ่นที่เราได้เหรียญทองออกเกือบหมด แล้วทำาการบรรจุ

รุ่นที่ไม่มีในโอลิมปิกเกมส์เข้ามา ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยาก

ขึ้นกับการรักษาความหวังเหรียญทองของเราเอาไว้ โดยหนนี้ทีมส่ง

นักกีฬา 17 คน แบ่งเป็นประเภทเดี่ยว 10 คน เป็นนักกีฬาหน้าใหม่

7สมาคมกีฬาคาดหวังรวม18เหรียญทอง 

เกือบครึ่งทีม ซึ่งก็จะมีทีมผสมชิงชัยเป็นครั้งแรกด้วย โดยเป้าหมาย

ของเราตั้งเอาหวังไว้ที่ 3 เหรียญทอง จากทั้งหมด 13 เหรียญทอง

ด้าน พล.อ.อ.ระพีพัทธ์ หลาบเลิศบุญ ประธานเทคนิคสมาคม

กีฬามวยสากลฯ เผยว่า ต้องยอมรับว่าเจ้าภาพเวียดนามที่มาเก็บ

ตัวฝึกซ้อมอยู่กับเรา ทำาให้เราได้เห็นเทคนิคและฝีมือพัฒนาขึ้นมา

อย่างรวดเร็วมากๆ โดยหนนี้มวยสากลมีชิงชัยรวม 13 รุ่น แต่ไทย

ส่งแข่งได้แค่ 11 รุ่น แบ่งเป็นชาย 7 รุ่น และหญิง 6 รุ่น ถึงเวลานี้

นักกีฬาของเรามีความพร้อมที่จะลงทำาการแข่งขันและตั้งเป้าเอาไว้ที่ 

5 เหรียญทอง โดยชาติที่เป็นคู่ต่อกรคือฟิลิปปินส์ ซึ่งมวยชายแข็งแรง 

และเวียดนามที่มีมวยหญิงแข็งแกร่ง ลึกๆ ยังเชื่อว่า 11 รุ่นที่ไทยส่ง

แข่งขันจะได้เหรียญติดมือครบทุกคน 

ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูฯ เผยว่า 

ซีเกมส์ครั้งที่แล้วทัพยูยิตสูไทยคว้ามาได้ 2 เหรียญทอง ครั้งนี้เจ้าภาพ

เวียดนามจัดชิงชัย 6 เหรียญทอง จาก 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท

เนวาซา 4 ทอง และประเภทโนกิ 2 ทอง ซึ่งต้องบอกว่าเจ้าภาพเปิด

ชิงชัยในประเภทที่ค่อนข้างเข้าทางประเทศตนเอง และส่วนใหญ่ไม่ได้

เป็นประเภทสากลที่ทางสหพันธ์กีฬายูยิตสูนานาชาติเปิดจัดแข่งทั่วไป 

อย่างประเภทโนกินั้นไม่ได้อยู่ในสหพันธ์อยู่แล้ว ส่วนประเภทเนวาซา

ที่เปิดแข่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้แข่งในสหพันธ์

“อีกประเด็นคือเรื่องของการที่ประเทศฟิลิปปินส์ส่งนักกีฬาไป

เก็บตัวถึงสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร์ส่งนักกีฬาไปเก็บตัวที่

บราซิล จุดนี้อาจมีผล แต่ก็ยังเชื่อว่าการที่ทัพยูยิตสูไทยเก็บตัวภายใน

ประเทศ เน้นพัฒนาเด็กในประเทศ ไม่ใช้ลูกครึ่ง ก็ยังน่าจะสร้างผล

งานที่ดีออกมาได้ ตั้งเป้ารักษามาตรฐานซีเกมส์ครั้งที่แล้วไว้ก่อนที่ 2 

เหรียญทอง จากนักกีฬาหญิงทั้ง 2 รุ่นของประเภทเนวาซา ได้แก่ กัญ

จุฑา ภัทรบุญซ่อน ในรุ่น 48 กก. และอรภา เสนาธรรม ในรุ่น 63 กก. 

แต่จริงๆ เราก็หวังทุกรุ่นที่ส่งไป ก็อยากฝากแฟนๆ กีฬาไทยส่งกำาลัง

ใจมาเชียร์ลูกหลานคนไทยด้วยกันเยอะๆ”

ด้าน นายธนัช อัศวนภากาศ รองเลขาธิการสมาคมกีฬา

แบดมินตัน เผยว่า แบดมินตันซีเกมส์มีชิง 7 ทอง จากทีมชายและทีม

หญิง รวมถึงประเภทบุคคลอีก 5 ประเภท ภาพรวมนักกีฬาชุดนี้จะ

ใช้ชุดเอกับบีผสมกัน ทีมหญิงที่เราเป็นแชมป์ 4 สมัยติดต่อกัน น่าจะ

ป้องกันแชมป์ได้ ส่วนหญิงเดี่ยวที่มี “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นำาทัพ 

เป็นความหวังของเราอีกเหรียญ เช่นกันกับชายเดี่ยว ที่มี “วิว” กุล

วุฒิ วิทิตศานต์ ก็เชื่อว่าหากอยู่ในห้วงเวลาที่เข้าฟอร์ม ก็มีโอกาสได้

แชมป์เช่นกันกับหญิงคู่ โดยรวมเชื่อว่าแบดมินตันไทยในซีเกมส์น่าจะ

มี 2 เหรียญทองจากทีมหญิงและหญิงเดี่ยว

“สรุปครั้งแรกของการแถลงมีทเดอะเพรส กีฬาซีเกมส์ ครั้ง

ที่ 31 ทั้ง 7 สมาคม ตั้งเป้ารวม 18 เหรียญทอง แบ่งเป็น คูราช 3 

เหรียญทอง, มวยปล้ำา 2 เหรียญทอง, ยิมนาสติก 1 เหรียญทอง, ยูโด 

3 เหรียญทอง, มวยสากล 5 เหรียญทอง, ยูยิตสู 2 เหรียญทอง และ

แบดมินตัน 2 เหรียญทอง”.

‘กัปตันเติ้ล’เชื่อฟุตซอลหญิงได้ประโยชน์

นัดอุ่นแข้งก่อนป้องกันแชมป์ที่เวียดนาม



0

6

3

9

1

7

4

10

2

8

5

10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

First Voter สงเสียงเมืองศิลปะถึงผูวาฯ กทม.

หอศิลปกรุงเทพฯ ชวนคนรุนใหมรวมกันออกมาสงเสียง

แสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาเมืองถึงผูวาฯ กทม.คนตอไป 

ผานคําถามอยากเห็นผูวาฯ คนใหมทําอะไรเพ� อใหกรุงเทพฯ 

มุงสูความเปน “เมืองศิลปะ: เมืองสรางสรรค” สงความเห็นมา

ที่ inbox fb: Bacc 

หอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหา

นคร ตั้งแตวันนี้-

20 เม.ย.65 BACC 

จะคัดสรร 5 ความ

คิดเห็นโดนใจเพื่อ

เชิญมาเปนตัวแทน

เพ� อนๆ เขารวมเวที 

“ฟงเสียงกรุงเทพ” 

สะทอนภาพกรุงเทพฯ ในฝนสูความเปนอารตซิตี้ ในวันที่ 

13 พ.ค. ขอสงวนสิทธิ์กิจกรรมนี้สําหรับผูที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผูวาฯ 

ครั้งนี้เปนครั้งแรกเทานั้น (First Voter)

‘วิจิตรสมัย’ หนังเการอยเรียงภาพกรุงเทพฯ

หอภาพยนตร (องคการมหาชน) จะจัดกิจกรรมฉาย

ภาพยนตรใตรมพระบารมี 240 ป กรุงรัตนโกสินทร วันที่ 20-

24 เม.ย.นี้ เวลา 10.30-12.00 น. ณ หองออดิทอเรียม หอศิลป

รวมสมัยราชดําเนิน พรอมชม “วิจิตรสมัย ภาพยนตรความ

เรียง” ซึ่งรอยเรียงภาพของกรุงรัตนโกสินทรจากยุค 2470 

จนถึงยุคปจจุบัน เปนภาพหายากในประวัติศาสตร โดยใช

ภาพจากคลิปขาว

และภาพยนตร

หลายเร� อง เชน 

พระราชพิธี 150 ป 

กรุงเทพมหานคร, 

ก รุ ง เ ท พ เ มื อ ง

หลวงของเรา, รถ

ร า ง วั น สุ ดท า ย , 

น้ําทวมกรุงเทพฯ 

และภาพยนตร

สุดคลาสสิก เชน 

สวรรคมืด, หวง

รักเหวลึก, ปกธง

ไชย, เศรษฐีอนาถา 

สถานที่ เดียวกัน 

เวลา 14.00-16.00 น. มีการเสวนาทางวิชาการ เชน “เสภา

รัตนโกสินทร” เลาประวัติและรูปแบบการขับเสภา ตลอดจน

คุณูปการของพระมหากษัตริยราชวงศจักรีที่มีตอพัฒนาการ

ของเสภารัตนโกสินทร และกิจกรรม Revitalizing Bangkok 

ฟนชีวิตกรุงเทพฯ.

งผาจก ผาแพรวา ผามัดหมี่ ผาไหมเกาะหรือ

ลวง ผายก ผาซิ่นตีนจก ผาบาติก ชนิดของผา

ที่ใชก็มีทั้งผาไหม ผาฝาย และอีกมากมาย ถูก

รวมเรียกวา “ผาไทย” ซึ่งเปนศิลปะและภูมิปญญาใน

แตละทองถิ่นที่สอดแทรกเทคนิคการทอและลวดลาย

อันเปนเอกลักษณของแตละภาคไวตั้งแตอดีต และได

รับการสืบทอดตอกันมาถึงปจจุบัน

แตสิ่งที่ผาไทยตอสูกับกระแสโลกสมัยใหม

มาอยางยาวนานนั้นก็คือ การทําใหผาไทยไดรับการ

ยอมรับในวงกวาง หรือมีผูนิยมสวมใสผาไทยในโอกาส

ตางๆ มากมายในกลุมผูคนหลากหลายกลุม ไมไดจํากัด

เฉพาะผูสูงอายุ หรือกลุมขาราชการเทานั้น

การปรับตัวเพ� อใหผาไทยยืนหนึ่งในอาภรณที่ควร

คาแกการสวมใส และลบภาพมายาคติวาเปนผาของผูสูง

อายุ คนเกาคนแกออกไป ทําใหปจจุบันการออกแบบผา

ไทยไดถูกพัฒนาขึ้นอยางไมหยุดยั้ง รวมถึงการสรางสรรค

ไอเดียเพ� อประยุกตใหผาไทยสามารถใสไดในทุกชวงวัย 

ไมวาจะใสทํางาน หรือใสเที่ยว เกิดการผสมผสานกัน

ระหวางวิถีดั้งเดิมและวิถีแบบรวมสมัย นับเปนการขับ

เคล� อนวัฒนธรรมไทยและสรางรายไดใหชุมชน เปดทาง

ใหผาไทยโบยบินไปสูระดับสากลไดอีกดวย

ลาสุด กระทรวงวัฒนธรรม โดยสํานักงานศิลป

วัฒนธรรมรวมสมัย ไดเปดตัวโครงการประกวดออกแบบ

เครื่องแต่งกายร่วมสมัย (Contemporary Fashion 

Competition 2022) ภายใตแนวคิด “ไทยใสสบาย” พรอม

กับลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ 6 สถาบัน

การศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร เพ� อพัฒนาความรวมมือดานศิลปะรวมสมัย 

สาขาการออกแบบเคร� องแตงกาย สรางการรับรูและ

ตระหนักถึงคุณคาของผาไทยที่ใสไดในทุกโอกาส

โกวิท ผกามาศ ผูอํานวยการสํานักงานศิลป

วัฒนธรรมรวมสมัย กลาววา จุดประสงคในการจัดการ

ประกวดการออกเคร� องแตงกายรวมสมัย ในแนวคิด 

ไทยใสสบาย เพ� อเปนการสนับสนุนทุนทางวัฒนธรรม

ของแตละชุมชนในประเทศไทยที่มีเอกลักษณผาไทย

ที่งดงาม อีกทั้งผาไทยและการออกแบบแฟชั่นถือเปน

หนึ่งในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรคที่สําคัญ 

เพราะบงบอกไดถึงความเปนไทย และยังเปนการ

ถายทอดสืบสานภูมิปญญาการทอผาใหแกคนรุนหลัง 

ดังนั้นผูเขาประกวดทุกคนจะตองนําผาไทยมาเปน

วัตถุดิบในการออกแบบ ใสไดทุกกลุมวัย

“ในโอกาสนี้ยังเปนการใหผูประกอบการเกี่ยวผา

ไทยไดนําเสนอถึงความพิเศษ เสนใย กรรมวิธีในการ

ผลิต สีสัน และลวดลาย ในอนาคตมีแนวคิดในการ

ขยายกลุมเปาหมายไปยังกลุมคนทํางานวัย 30-40 ป 

หรือกลุมผูบริหาร เพ� อใหผาไทยเขาถึงทุกกลุมวัยมาก

ขึ้น สําหรับในปนี้นอกจากกลุมนิสิตนักศึกษาแลว 

กลุมนักออกแบบเคร� องแตงกาย และประชาทั่วไปก็

สามารถเขารวมการประกวดไดดวย เพ� อใหเห็นความ

คิดสรางสรรคที่ ไมจํากัด เพ� อคัดเลือกใหเหลือเพียง 

12 คนที่จะเขาไปสูในรอบตัดสิน” โกวิทกลาว

บัญชา ชูดวง ดีไซเนอรและที่ปรึกษาโครงการ

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยด้านคณะ

กรรมการ กลาววา ในปนี้อยากจะเห็นผูเขาประกวด

ทุกคนในการนําเสนอแนวคิดใหมีความแตกตางจาก

ปที่ผานมา รวมไปถึงการเลือกใชผา การดีไซน และ

การเขาถึงชุมชนใหมๆ ที่ยังไมเคยมีการหยิบนําผาของ

ทั้

ประกวด‘ผาไทยใสสบาย’

สลัดมายาคติเกา-เขาถึงคนทุกวัย

ชุมชนนั้นมาออกแบบ เพราะปนี้ ไมจํากัดพื้นที่การใชผา 

สามารถเลือกผาไทยไดจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

ศิริชัย ทหรานนท เจาของแบรนดเธียเตอร 

(THEATRE) กลาววา เน� องจากคอนเซ็ปตการประกวด

ในปนี้คือ ไทยใสสบาย ดังนั้นการออกแบบผาไทยก็จะ

เนนสวมใสไดจริง มีความคลองตัว และสบาย เหมาะ

สําหรับการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน สิ่งสําคัญ เวที

นี้เปนอีกหนึ่งการแสดงศักยภาพของดีไซเนอรรุนใหมที่

จะเติบโตในวงการดีไซเนอร

ธีระ ฉันทสวัสดิ์ เจาของแบรนด T-RA กลาว

เสริมวา การออกแบบผาไทยในบางครั้งอาจจะดูมีขั้น

ตอน หรือมีการดีไซเนอรซับซอนเยอะไปหมด แตทั้งนี้ก็

ขึ้นอยูกับการสวมใสแตละวาระโอกาส ผูเขาประกวดจึง

ตองตีโจทยในปนี้ใหแตกและสรางสรรคผลงานออกมา

ใหใสไดจริง และยังคงมีความสวยงามของผาไทย แฝง

ดวยเอกลักษณของดีไซเนอร

เอก ทองประเสริฐ เจาของแบรนด EkThong-

prasert ไดแสดงความเห็นวา ผาไทยนั้นมีความสวยงาม

อยางมาก และในแตละพื้นที่ก็จะมีความแตกตางกัน ดัง

นั้นสิ่งที่ตองใสใจคือเร� องโครงสรางของชุด เพราะบาง

ครั้งดีไซเนอรอาจจะมีการออกแบบโครงสรางชุดแบบ

ตะวันตก ซึ่งผูเขาประกวดอาจจะตองตีความหมายและ

คําจํากัดความของผาไทยรวมสมัย ไมวาจะเปนการ

ลงพื้นที่ไปศึกษาผาไทยที่สนใจ ศึกษาจุดเช� อมโยงของ

ชุมชนและความเปนมาของผาชนิดนั้น เพ� อจะไดเขาใจ

และหลุดออกจากกรอบเดิมๆ ของการดีไซน และไดชุด

ที่น�าสนใจมากยิ่งขึ้น

อยางไรก็ตาม นิสิตนักศึกษา นักออกแบบ และ

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถสงผลงานแบบรางได

ทาง www.ocac.go.th ตั้งแตวันนี้-6 พฤษภาคม 2565 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2209-3753.

โกวิท ผกามาศ ผอ.สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และผูแทนทั้ง 6 สถาบันการศึกษา เหลาคณะกรรมการเชิญชวนดีไซเนอรเขารวมประกวด

สลัดมายาคติเกา-เขาถึงคนทุกวัย

ผลงานการดีไซนผาไทยจากผูเขาประกวดในปที่แลวผูชายก็ใสผาไทยไดเทๆ

ดี ไซนรวมสมัย 

ใสไปเที่ยวได

ผูหญิงยิ่งใสผาไทย ยิ่ง

ดูมีสไตล

ศึกษาธิการ • ศธ.กําชับใหสถานศึกษาย้ําผู

ปกครองกวดขันดูแลเด็กในชวงปดภาคเรียน

นี้เปนพิเศษ ไมใหไปรวมตัวในสถานที่เสี่ยง

โควิด “โฆษก” ชี้เพ� อใหเปดเทอมจะไดเรียน

ออนไซตมากที่สุด สวนฉีดวัคซีนนักเรียน 

12-18 ปทําไปได 80% คาดไดรับเข็ม 2 ครบ 

100% กอนเดือน พ.ค. แตเด็กเล็กยังน�าเปน

หวง ผูปกครองไมยินยอมใหฉีด

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลาววา ตาม

ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) มีความเปนหวงกลุมนักเรียนชวง

ปดภาคเรียน เพราะเสี่ยงที่เด็กจะไปรวม

ตัวทํากิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะรานเกม

และตูเกม ซึ่งจะทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น ใน

ประเด็นดังกลาว นางสาวตรีนุช เทียน

ทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) ไดรับทราบขอมูลนี้แลว และ

มีความเป็นห่วงเรื่องนี้อย่างมากเช่นกัน 

ซึ่งไดสั่งการใหหน�วยงานที่เกี่ยวของไม

วาจะเปนสํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได

กําชับใหสถานศึกษาย้ําไปถึงผูปกครองให

กวดขันดูแลนักเรียนในชวงปดภาคเรียนนี้

เปนพิเศษ พรอมแจงใหหลีกเลี่ยงการไป

รวมตัวในสถานที่ที่เสี่ยง เน� องจากอยาก

ใหการเปดภาคเรียนใหมในปการศึกษา 

2565 นักเรียนและครูมีความพรอมในการ

เรียนแบบออนไซตมากที่สุด เพราะที่ผาน

มาสถานการณ โควิดสงผลใหการเรียนใน

รูปแบบออนไลนเติมคุณภาพของผูเรียนได

ไมเต็มที่เทาที่ควร  

รองปลัด ศธ.กลาวอีกวา สําหรับ

ขอมูลการจัดฉีดวัคซีนตานเชื้อโควิด-19 

ใหกับนักเรียนอายุ 12-18 ป และครูและ

กรุงเทพฯ • ทปอ.พบนักเรียนไมฝนชุด

ขอสอบ GAT/PAT 983 ราย ขอแสดงความ

เสียใจ เพราะถือวาไมไดคะแนน ไมสามารถ

ชวยได สวนนักเรียนมาสอบ แตถูกระบุวา

ขาดสอบ ดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยแลว

นายชาลี เจริญลาภนพรัตน ผูจัดการ

ระบบสอบ TCAS 65 ที่ประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย (ทปอ.) กลาววา ขณะนี้ 

ทปอ.ไดประกาศผลสอบความถนัดทั่วไป 

(GAT) การสอบความถนัดดานวิชาการ 

(PAT) และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา เสร็จ

เรียบรอยแลว เบื้องตนพบวามีนักเรียน

จํานวนหนึ่งไมไดฝนชุดขอสอบมีจํานวน 

983 คน ซึ่งทาง ทปอ.ตองขอแสดงความ

เสียใจกับนักเรียนกลุมดังกลาว เน� องจาก

ไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงคะแนนได 

นอกจากนี้ยังมีกลุมนักเรียนที่เขาสอบ แต

เม� อประกาศผลแลวมีขอความระบุวาขาด

สอบนั้น หมายถึงวากระดาษคําตอบของ

นักเรียนกลุมดังกลาวอาจจะตกหลน ใน

กรณีนี้นักเรียนไมตองเปนหวง เพราะ 

ทปอ.ไดดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยแลว 

และจะมีการอัปเดตคะแนนใหในภายหลัง

ตอไป อยางไรก็ตาม แมวาการประกาศ

ผลครั้งนี้จะดําเนินการไดกอนระยะเวลาที่

มีการกําหนดไว แตการย� นของตรวจสอบ

กระดาษคําตอบก็ยังคงสามารถดําเนินการ

ไดในวันที่ 21 เมษายนเชนเดิม โดยการ

ตรวจสอบกระดาษคําตอบจะมีกระดาษคํา

ตอบเฉลยขึ้นมาคูกับกระดาษคําตอบของผู

เขาสอบ ใหผูเขาสอบดําเนินการตรวจสอบ

สําหรับความคืบหนาการตรวจสอบ

กรณีภาพขอสอบวิชา PAT1 ความถนัดทาง

คณิตศาสตร สอบเม� อวันเสารที่ 12 มีนาคม 65 

เวลา 13.00-16.00 น. และภาพขอสอบวิชา 

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร สอบเม� อ

วันที่ 13 มีนาคม 65 เวลา 08.30-11.30 น. 

จํานวน 8 ขอ ไปปรากฏในแอปพลิเคชัน

หนึ่งนั้น ขณะนี้ ทปอ.ไดดําเนินการ 3 แนว 

ทาง คือ 1.ติดตอใหเจาของแอปพลิเคชัน

ที่มีการเผยแพรภาพดังกลาวใหเปดเผยขอ

มูล 2.ใหฝายกฎหมายของ ทปอ.ดําเนินการ

ของหมายศาลบริษัทแอปพลิเคชันดังกลาว

เปดเผยขอมูล และ 3.ตรวจสอบกระดาษ

คําตอบและขอสอบทั้งหมดจํานวน 2 รอบ 

ซึ่งคาดวาจะไดผลการตรวจสอบภายใน 2 

สัปดาหนี้ เพราะการตรวจสอบดําเนินไป

ถึงรอยละ 80-90 แลว

เม� อผูส� อขาวถามถึงการเปดเผยขอ 

สอบวา ทาง ทปอ.จะมีการดําเนินการเชน

เดียวกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง

ชาติ (สทศ.) หรือไม นายชาลีกลาววา ขณะ

นี้ที่ประชุม ทปอ.ยังไมมีมติใหดําเนินการ

ในลักษณะดังกลาว แตทาง ทปอ.ไดมีการ

จัดทําคลังขอสอบของตัวเองอยูแลว เพ� อ

รองรับระบบการสอบผานคอมพิวเตอรใน

อนาคต เพราะในอนาคตเราวางแนวทาง

ที่จะทําใหระบบการทดสอบเขาศึกษาตอ

ในมหาวิทยาลัยสามารถทําไดหลายครั้ง

เหมือนกับการสอบ Toefl.

สาธารณสุข • จักษุแพทยหวงสายตาเด็ก ใชเวลา

สองคอมพิวเตอร แท็บเล็ต สมารทโฟน เฉลี่ยวันละ 7 

ชั่วโมง กระทบสติปญญา การพัฒนาทางอารมณและ

สังคม ตั้งใจเรียนที่โรงเรียนลดลง กิน นอนผิดเวลา เกิด

โรคอวนตามมา หรือมีปญหาปวดศีรษะ ปวดตา ตาแหง 

เคืองตา ตามัว และเสี่ยงสายตาสั้นกอนเวลาอันควร  

นพ.ไพโรจน สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการ

แพทย กลาววา ปจจุบันคอมพิวเตอร แท็บเล็ต 

สมารทโฟน เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมาก

ขึ้น หลายคนอาจเคยประสบปญหาในอาการเหลานี้ 

เชน ทําใหปวดเม� อยตา ตาแหง ตาลา แสบตา เคือง

ตา ตาพรามัว โฟกัสไดชาลง ตาสูแสงไมได ปวด

กระบอกตา ปวดศีรษะ หรือบางครั้งมีอาการปวด

หลัง ปวดไหล หรือปวดตนคอรวมดวย และสงผล

ตอการนอนหลับได หากมีอาการที่กลาวขางตนรวม

กับการใชงานจากหนาจอติดตอกันเปนเวลานานใน

แตละวัน และหากแบงเวลาการทํางานหรือเวลา

เรียนออนไลน ไมเหมาะสม ก็จะสงผลตอสุขภาพ

ได โดยเฉพาะดวงตาที่ตองรับภาระจากการจอง

หนาจอคอมพิวเตอรหรือจอมือถือเปนเวลานานๆ 

จึงอาจเปนปญหาตอดวงตาที่พบจากการใชอุปกรณ

เหลานี้ ไดแก ปวดศีรษะ ปวดตา ตาแหง เคืองตา 

ตามัว หากเกิดอาการเหลานี้ควรพบจักษุแพทย

นพ.อภิชัย สิรกุลจิรา ผูอํานวยการโรงพยาบาล

เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) กลาวเพิ่มวา เด็กเปน

กลุมเปาหมายหนึ่งที่สําคัญ จากการที่สมารทโฟนและ

แท็บเล็ตใชงานไมยาก มีซอฟตแวรน�าใช ดึงดูดสายตา

เด็ก นอกจากนี้ผูปกครองยังนิยมใชเปนส� อหนึ่งในการ

เพิ่มทักษะตางๆ ใหแกเด็ก หรือเพ� อใหเด็กไมรบกวน 

โดยอาจขาดความรูเทาถึงตอโทษที่จะตามมา โดย

เฉพาะปญหาสุขภาพตา พบวาเด็กมักใชเวลาวันละ

ประมาณ 7 ชั่วโมงไปกับส� อ เอนเตอรเทน อีกดาน

ของสติปญญา การพัฒนาทางอารมณและสังคม พบ

วาการใชส� อตางๆ เปนเวลานานสงผลตอความตั้งใจ

เรียนที่โรงเรียนลดลง พฤติกรรมการกิน การนอนผิด

ไป และเกิดโรคอวนตามมา ปญหาทางตาที่พบจากการ

ใชส� ออุปกรณเหลานี้ ไดแก ปวดศีรษะ ปวดตา ตาแหง 

เคืองตา ตามัว และเสี่ยงสายตาสั้นกอนเวลาอันควร  

พญ.พันธราภรณ ตั้งธรรมรักษ จักษุแพทย 

กลาวเสริมวา นอกจากนี้ยังมีแสงสีฟาที่เปนแสงที่พบ

ไดจากแสงแดด มือถือ แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร แสง

สีฟามีความกระเจิงแสงทําใหเกิดความไมสบายตาใน

การมอง และมีผลตอการนอนหลับยากขึ้น ปจจุบันยัง

ไมมีงานวิจัยรองรับวาแสงสีฟากอโรคตอดวงตาชัดเจน 

เพราะฉะนั้นแวนตาตัดแสงสีฟาอาจจะมีประโยชนใน

แงชวยใหมองภาพสบายตามากขึ้น มีคําถามวาลูกนอย

ควรใชเวลาหนาจอเทาไหรตอวัน จักษุแพทยแนะวา

หากเด็กเล็กอายุนอยกวา 1 ป ไมควรใชเวลาหนาจอ

เลย สวนเด็กอายุ 1-2 ปใชเวลาหนาจอเพียงเล็กนอย

เทานั้น และในชวงอายุ 3-4 ปใชเวลาหนาจอไมเกิน 1 

ชั่วโมงตอวัน และในชวงมากกวา 5-13 ปใชเวลาหนา

จอไมควรเกิน 2 ชั่วโมงตอวัน

นอกจากนี้มีคําแนะนําในการดูแลลูกนอย

ในขณะใชหนาจอคือ 1.ควรพักสายตาเม� อลูกนอย

ใชหนาจอ โดยใชหลัก 20-20-20 โดยพักจากหนา

จอทุก 20 นาที พักสายตาโดยมองวัตถุที่ ไกลออก

ไปประมาณ 20 ฟุต และพักเปนเวลาอยางนอย 

20 วินาที 2.ปรับแสงสวางใหเพียงพอ วางหนาจอ

คอมพิวเตอรหางประมาณ 25 นิ้ว ปรับหนาจอความ

เขม ความสวางใหพอดี 3.การใชน้ําตาเทียมอาจมี

ประโยชนสําหรับกรณีมีอาการตาแหงรวมดวย และ 

4.ควรพบจักษุแพทยหากลูกนอยมีอาการกะพริบตา

บอย มองภาพไมชัด มีตาเข ปวดศีรษะ แตทั้งนี้เพ� อ

สุขภาพกายที่ดี ลดความเสี่ยงสายตาสั้น และเพ� อให

เกิดการพัฒนาของสติปญญา ทางจิตใจ อารมณ และ

สังคม แนะนําใหเด็กๆ มีกิจกรรมกลางแจงหรืออาน

หนังสือ และที่สําคัญสมองเด็กมีพัฒนาการที่เร็วมาก

ในชวงอายุ 2-3 ขวบปแรก จึงควรใหเด็กๆ ไดเรียนรู

จากการมีปฏิสัมพันธกับพอแมดีกวาจอคอมพิวเตอร 

วิธีสังเกตถาเด็กในปกครองมีอาการ เชน เด็กอาจจะ

บนปวดตา หรือแสบตา ตาแดง กะพริบตาบอย หรือ

เอามือขยี้ตา ควรรีบพบจักษุแพทยทันที.

ศธ.หวงปดเทอมเด็กไปที่เสี่ยงติดโควิด

ทปอ.พบนักเรียนไมฝนชุดขอสอบGAT/PAT983ราย

กําชับผูปกครองกวดขันหวังเปดเรียนออนไซตไมสะดุดสวนฉีดวัคซีน12-18ปคาดครบ2เข็มกอนพ.ค.

บุคลากรทางการศึกษานั้น ในสวนของ

นักเรียนอายุ 12-18 ป ขณะนี้มีการดําเนิน

การจัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ใหกับนักเรียนไป

แลวกวารอยละ 80 ที่เหลือสวนใหญเปน

กลุมนักเรียนที่มาลงช� อเพ� อขอรับการฉีดใน

ภายหลัง จึงทําใหการฉีดใหเด็กกลุมนี้ยัง

ไมครบ 100% แตคาดวากอนเปดเทอมใน

เดือนพฤษภาคมนี้ นักเรียนกลุมนี้จะฉีดเข็ม

ที่ 2 เกือบครบทั้ง 100% แน�นอน ซึ่งในสวน

ของเด็กกลุมนี้เราไมคอยหวง เน� องจากเปน

เด็กโตไดระดมฉีดวัควีนแลว แต ศธ.เปน

หวงกลุมเด็กเล็กที่มีอายุ 5-11 ปมากกวา 

ซึ่งในเด็กกลุมนี้ผูปกครองสวนใหญยังไมให

ความยินยอมในการฉีดวัคซีน ดังนั้นจะเปน

หนาที่ของ ศธ.ที่จะตองเรงทําความเขาใจ

และประชาสัมพันธขอมูลใหผูปกครองรับ

ทราบตอไป สวนการฉีดวัคซีนใหแกครู

และบุคลากรทางการศึกษานั้นจะเหลือ

การฉีดเข็มบูสเตอร ซึ่งจากขอมูลเบื้องตน

ฉีดไปแลวเกือบรอยละ 50 ขณะนี้ตนกําลัง

สํารวจตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้ง. 

เยาวชนสองจอคอมพมือถือ

เฉลี่ยมากถึงวันละ7ชั่วโมง

หวั่นมีผลกระทบรอบดาน

วีระ แข็งกสิการ
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11บันเทิง

ขาว่า..คนกรุงเทพฯ อารมณ์ (การเมือง) อ่อนไหวง่าย

ก็..อยากกระตุกทั้งสื่อ ทั้งนักวิชาการ ทั้งนักการเมือง 

ทั้งทนายความ ว่า กรณีฉาวของ “นายปริญญ์ พา

นิชภักดิ์” ที่อื้ออึงอยู่ขณะนี้นั้น..

เป็นเรื่อง “รสนิยม” ส่วนตัว-ส่วนบุคคลโดยแท้!

ส่วน ดร.เอ้ สุชัชวีร์ และพรรคประชาธิปัตย์ แม้จะ

มีความเกี่ยวข้อง-ผูกพัน แต่ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่า.. “ไม่

ปกป้องคนผิด ต่อต้านคุกคามทางเพศ ขอตำารวจเร่งดำาเนิน

คดี”!

ฉะนั้น..หากคิดจะขยี้แผล กระทืบซ้ำา ก็ให้เอากันแค่

พอเหมาะพอควรตามกระแส ปล่อยให้กฎหมายดำาเนินการ

ไป แต่ถ้ามากเกิน-ล้นไป..

เกรงว่า นายปริญญ์นี่แหละ จะช่วยฉุดให้ ดร.เอ้พลิก

กลับขึ้นแซงหน้าเข้าวินเอาได้ ด้วยนิสัยคนไทยขี้สงสาร-

ชอบเชียร์มวยรอง..คอยดูละกัน!

ส่วนคุณ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ที่โพสต์.. “พรรคนี้มีแต่

เรื่องแปลกๆ บอกว่าต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ แต่กลับ

ร่วมหัวจมท้าย เริงร่าอ้าซ่าอล่างฉ่าง

ผู้ใหญ่พรรคก็ไปขโมยเมียเพื่อนมาครอง ที่ได้เป็นตัว

เป็นตนก็ทอดทิ้ง แล้วนี่ยังมีเรื่องข่มขืนลวนลามอีกนับสิบ 

เรียงคิวกันมาแจ้งความเป็นแถว

จริยธรรมไม่มี จริยเพศไม่สน มีแต่เรื่องพัวพันใต้

สะดือ จิ๋มกับจู๋ มั่วกันไปหมด บอกแล้วไง เวรกรรมไม่ช้าก็

เร็ว มันมาในหลายรูปแบบ ทำาหน้าได้งงๆ ซื่อๆ ตามสไตล์ 

ผู้ใหญ่พรรคสอนเอาไว้

นี่หากผู้หญิงเขาไม่เจ็บใจ ไม่แบกหน้ามาแจ้งความ

หรอกครับ เรื่องพรรค์นี้กับพรรคอย่างนี้ คงรู้ตัว ต้องโดน

ตัดหางปล่อยวัดตามฟอร์ม

กว่าตำารวจจะใจถึงยื่นศาลขอออกหมายจับ เจ้าตัวคง

หายงง ตั้งหลักได้ โต้เป็นฉากๆ พรรคนี้เก่าแต่ชื่อ แต่ของ

พรรค์นี้ ไม่เก่าเลย

น่ีหากเป็นลูกชาวบ้านตาสีตาสา ป่านน้ีได้เอาไปน่ัง

แถลงข่าวแล้ว อย่าคิดไปเปลี่ยนเลยกรุงเทพฯ เปลี่ยน

สันดานคนในพรรคให้ได้ก่อนเถอะครับ”

ถ้าสมัยยังเป็น “เจ้าพ่ออาบอบนวด” ผมก็คงตะโกน

เชียร์.. “เอาเลยชู เอาเลยชู” แต่ตอนนี้เป็นทั้งนักการเมือง 

สวมทั้งบทบาทสื่อ-วิเคราะห์ข่าวหน้าจอโทรทัศน์

คุณชูวิทย์น่าจะสำารวมปาก-สำารวมใจให้มากกว่าน้ี ต่อ

ให้หมั่นไส้ เกลียดแค้นแค่ไหน-อย่างไร ก็ไม่ควรด่าสาดเสีย

เทเสียเข้าไปในบ้านคนอื่นเค้า

“จริยธรรมไม่มี จริยเพศไม่สน มีแต่เรื่องพัวพันใต้

สะดือ จิ๋มกับจู๋ มั่วกันไปหมด” นั่นเหมาะกับปาก “เจ้าพ่อ

อ่าง” แล้วมันเป็นจริง-เป็นหมดทั้งพรรคหรือเปล่าล่ะชู?

เห็นด้วย-ถูกต้อง.. “อย่าคิดไปเปลี่ยนเลยกรุงเทพฯ 

เปลี่ยนสันดานคนในพรรคให้ได้ก่อนเถอะครับ” แต่ชูก็ควร

บอกกับทุกพรรค ไม่เว้นกระทั่งพรรครักประเทศไทย!

ที่ประเทศชาติฉิบหายวายป่วงอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะ 

“สันดาน” นักการเมืองที่ไม่ยอมเปลี่ยนนี่แหละ บางคนเข้า

คุกออกมาก็ยังมีวัตรปฏิบัติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง!

พอเสียทีเถอะคำาพูด “ลูกตาสียายสา” น่ะ มันโบราณ

คร่ำาครึไปแล้ว เพราะยุคนี้จะลูกเต้าเหล่าใคร จะรวย-จน

ก็ตาม ลองทำาผิด-ทำาชั่วสิ คุกเปิดประตูรับหมดอย่างเท่า

เทียม..

ดูชูไง..ลูกตาสีตาสาเสียท่ีไหน เป็นถึงอดีตเจ้าพ่อ

อ่างทองคำา เป็นหัวหน้าพรรค แต่ก็ยังได้ไปใช้ชีวิตในน้ันเลย!

เออ..ว่าแต่ ถ้าเรื่องน้ีเป็นคดีของลูกตาสียายมา นักการ

เมืองอย่างชู จะละเลงเล่นด้วยรึเปล่าล่ะ แต่ผมว่าไม่นะ 

เพราะเล่นไปก็ไม่ได้แสงหรือเด่นดังอะไร

อ้อ..ที่คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย คนในบ้าน (ประชา 

ธิปัตย์) โพสต์.. “ชูวิทย์” ไม่ควรวิจารณ์คนอื่นเรื่อง “จริย

เพศ??” ตักน้ำาใส่ “อ่าง” ชะโงกดูเงาตัวเองก่อน!!!!

ขอโทษนะ..เห็นด้วยครับ!.

เปลี่ยนสันดานคนในพรรค?

เ

• ละครสืบสวนสอบสวน

สายลับสายฮา “เขาวานให้หนูเป็น

สายลับ” จัดเต็มเอาใจสายมูอีกครั้ง 

กับ “ส้วม” สาวห้าว ปากจัด สู้ชีวิต 

แห่งสำานักทรงกลางชุมชนแออัด รับ

บทโดย เก้า-สุภัสสรา ธนชาต และ 

“ดนุรุจ” รองผู้กำากับฯ หนุ่ม เกรท- 

วรินทร ปัญหกาญจน์ ที่ต้องกระโดดขึ้นรับภารกิจลับ

จับโจรร่วมกันในฐานะสามี-ภรรยาจำาเป็น ภารกิจลับ

และภารกิจรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน 

“เขาวานให้หนูเป็นสายลับ” จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.50-

19.00 น. เริ่ม 21 เมษายนนี้ ทางช่อง 3 กด 33

• คุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างในวงการนาง

แบบเซ็กซี่ สำาหรับ แคท-กิติยา หอมชื่น สาวสวย

จาก RUSH Sassy Club 2017 ล่าสุดเจ้าตัวมีผล

งานภาพยนตร์เรื่อง “เดอะคลีนเนอร์ ล่า ล้าง บาป” 

(THE CLEANER !) ของ “MONO ORIGINALS” 

(โมโน ออริจินอลส์) ในเครือโมโน เน็กซ์ แฟนๆ ที่

อยากเห็นบทบาทการทำางานเป็นนักแสดงเต็มตัวของ

เธอก็ไปชมทาง “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้นำาดู

หนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือโมโน เน็กซ์  

• หลังจากที่ Charlie 

Puth (ชาร์ลี พุธ) ปล่อย “Light 

Switch” ซิงเกิลแรกจากอัลบั้ม

ใหม่ ‘CHARLIE’ ให้ได้ฟังกัน

ไปตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่าน

มา และได้รับการตอบรับอย่าง

อบอุ่นจนขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต

เพลงป๊อปของ iTunes มียอดสตรีมกว่า 211 ล้าน

ครั้งทั่วโลก ล่าสุดปล่อยเพลงใหม่ “That’s Hilarious” 

เพลงที่เจ้าตัวบอกว่าทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้จะย้อน

กลับไปนึกถึงช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่ตนต้องผ่านให้ได้ 

จากการแยกทางที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมื่อปี 2019

• หน้าใสจนใครๆ ก็แซว สำาหรับคู่จิ้นสายวาย

แห่งยุค ซี-พฤกษ์ พานิช และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศ

พิริยะวงศ์ จนล่าสุดได้นั่งแท่นพรีเซนเตอร์คู่แรกของ 

Dr.Belmeur Vita 11 Tone - up Cream จาก The 

Face Shop ที่งานนี้สร้างขึ้นเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ที่

ใส่ใจการดูแลตัวเองโดยเฉพาะ เรียกว่าแค่เห็นพรี

เซนเตอร์ก็หน้าใสกันจนอดใจไม่ไหวแล้ว.

มักเกิ้ล

กร้องหนุ่มนักแสดงเจ้าเสน่ห์ ปีเตอร์ 

คอร์ป ไดเรนดัล เปิดเผยแบบหมด

เปลือกทุกเรื่องราวของชีวิต ว่ากว่า

จะมาเป็นปีเตอร์ที่ทุกคนรู้จักในวันนี้เส้นทางไม่ได้

โรยด้วยกลีบกุหลาบเลย พร้อมยังเปิดใจครั้งแรก

ในช่วงที่หายตัวไป และเผยถึงสถานะหัวใจที่ตอน

นี้กำาลังเริ่มต้นเป็นสีชมพูอีกครั้ง ในรายการ Club 

Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561

“เริ่มต้นเข้าวงการ ถ้าถ่ายแบบที่เมืองไทย

เพื่อนๆ ที่เดนมาร์กคงไม่รู้หรอก แถมเงินก็เอากลับ

ไปซื้ออะไหล่มอเตอร์ไซค์ได้ อะ ลองดูก็ได้ ก็เลย

ได้เริ่มถ่ายแบบตั้งแต่ตอนอายุ 17 ปี ตอนเกือบๆ 

19 ปีก็มีคนโทร.มาตามบอกว่าอยากให้กลับมา

ถ่ายโฆษณา เขาก็บอกเราว่าได้เงินแสนกว่าบาท

เลย เราก็อุ้ย ได้เงินมาซื้ออะไหล่เยอะเลย แต่ตอน

นั้นผมทำางาน Part Time ไปด้วยเรียนไปด้วย อยู่

บริษัททนาย แต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่มีเวลาทำาใน

สิ่งที่เราอยากทำาเพราะเราทำางานไปด้วยเรียนไป

ด้วย ผมก็เลยกะว่าเบรกสัก 1 ปี ผมก็ไปคุยกับทาง

โรงเรียน ทางโรงเรียนก็บอกว่าได้เลยคุณจะเบรก

สัก 1-2-3 ปีได้เลยเพราะเกรดของคุณ 3 มาตลอด 

ถ้าอย่างนี้ผมก็มาถ่ายโฆษณาได้เงินก้อน ซึ่งพอได้

เงินก้อนผมก็จะเอาเงินก้อนนั้นมา Start up แล้วก็

อยู่สัก 1 ปีเก็บเงินแล้วกลับไปเรียนต่อโดยไม่ต้อง

ทำางาน แต่สรุปก็ไม่ได้กลับไปครับ เพราะว่าพอผม

มาได้สักประมาณ 6 เดือนก็มีคนติดต่อ ผมก็เข้าไป

ลองเทสต์เสียงนู่นนี่ เสร็จก็ได้เซ็นสัญญากับแกรม

มี่ก็เลยยาวเลย ตอนนั้นก็ได้เข้าเป็นศิลปินฝึกหัด 

ผมย้ายมาประมาณ 2 ปีกว่ากว่าจะได้ออกอัลบั้ม

ช่วงนั้นชีวิตก็ลำาบากอยู่เหมือนกัน ผมจำา

ขึ้นใจเลย พี่ๆ ทุกคนบอกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวาน 

คือ งานของผมกำาลังฮอตเลย ถ่ายโฆษณามาเสร็จ

ก็เป็นจุดเปลี่ยนหนี่งที่ทำาให้คนรู้จักผมมากขึ้น งาน

ถ่ายแบบก็เข้ามาเยอะ งานโฆษณาก็เข้ามา แต่ทุก

คนก็จะบอกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวาน แปลว่าอย่า

เพิ่งรับงานแต่เขาก็ไม่ได้เชิงห้ามนะ แต่อย่าเพิ่งรับ

ดีกว่า กว่าจะได้ออกอัลบั้มจริงๆ คือ 2 ปี จนไม่มี

กิน เชื่อไหมตอนนั้นผมเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องติด

กับลีโอ พุฒ มีอยู่วันหนึ่งที่อีกวันจะเข้าไปรับเช็ค

แล้วต่างคนต่างก็เงินหมด ช่วงนั้นถ้าผมมีผมก็เลี้ยง

เพื่อน ถ้าเพื่อนมีก็เลี้ยงผม ซึ่งอีกวันจะไปรับเช็ค 

แต่วันนี้เงินหมดแล้วรถที่ซื้อมาน้ำามันเหลือน้อย

มากแล้วผมก็ไม่มีเงินเติมน้ำามันแล้ว แต่พรุ่งนี้ต้อง

ขับรถไปรับเช็ค เราสองคนทำายังไงรู้ไหมครับ เราก็

รื้อโซฟาทั้งสองห้องที่เราอยู่ เก็บเหรียญแล้วก็เดิน

ไปซ้ือพายไก่ 1 ช้ิน 20 บาท แล้วแบ่งกันทานคนละ

คร่ึง ส่วนน้ำามันท่ีเหลือติดรถอยู่ผมก็ขับไปลุ้นไปว่าจะ

ถึงหรือเปล่า ปรากฏว่าถึงครับ ซ่ึงครอบครัวของผม

ไม่ได้อยู่ท่ีไทยแล้ว ศักด์ิศรีของลูกผู้ชายผมจะไม่ขอ

เงินพ่อแม่ เราจะต้องเล้ียงดูตัวเองให้ได้

กับข่าวที่มีการประกาศตามหาว่า ปีเตอร์

หายไปไหน ตอนนั้นมันก็มีหลายอย่างนะครับ ก็

เป็นปัญหาครอบครัวนั่นแหละ ซึ่งวันนี้ผมก็ขอไม่

พูดถึงรายละเอียดนะ จริงๆ แล้วถ้า

ผมจะพูดผมพูดไปตั้งนานแล้ว แต่

มันก็ไม่ใช่แนวทางผม แต่ก็พอเล่า

ให้ฟังคร่าวๆ ได้ จริงๆ แล้วมันก็มี

ปัญหาอยู่แล้วแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็น

อะไรที่ว่า พอมันอยู่ด้วยกันแล้วมัน

เป็นเรื่องที่มันไม่ดี มัน

มีเรื่องที่ทะเลาะกัน

บ่อยอยู่พอสมควร 

แล้วทะเลาะกันผม

รู้สึกว่าจริงๆ แล้ว

ผมเป็นคนไม่ชอบ

ทะเลาะ แต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเหมือนใครที่โดนจี้

จุดอยู่นานๆ ในที่สุดต่างคนต่างก็ขึ้น ผมก็พยายาม

ถอยก่อนเดี๋ยวพอเย็นๆ แล้วค่อยคุยกันต่อไหม ผม

ก็ใช้วิธีว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนแล้วกัน เดี๋ยว

ไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นข้างนอกอย่างนี้ เพราะว่าขี่

มอเตอร์ไซค์มันเป็นอะไรที่ต้องใช้สมาธิในการขับขี่ 

มันก็จะไม่นึกถึงเรื่องอื่น พอไม่นึกถึงเรื่องที่เรา

ทะเลาะกันอย่างนี้มันก็จะใจเย็นลงแล้วก็ค่อยกลับ

ขวัญใจขอนแก่น • เมื่อค่ำ�คืนท่ีผ่�นม� หนูดี-อรปรีย� เนซ่� ม�มูด้ี มิสแกรนด์อ่�งทอง สวย

ครบท้ัง 3B (Beauty Body Brain) โดนใจกรรมก�รคว้�มงกุฎเวทีมิสแกรนด์ขวัญใจขอนแก่น 

เฉือนชนะอิงฟ้� วร�หะ มิสแกรนด์กรุงเทพมห�นครไปแบบฉิวเฉียด ฟ�กมิสแกรนด์ขอนแก่น 

มิสแกรนด์น่�น และมิสแกรนด์ชลบุรี ได้ตำ�แหน่งรองอันดับ 2 หลังจ�กน้ีต้องลุ้นกันต่อไปว่�ส�ว

ง�มจังหวัดใดจะได้ครองมงกุฏทอง พร้อมตำ�แหน่ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์คนท่ี 10 ของไทย

นั

อเรน สเปน

เซอร์-สมิธ” 

ศิลปินนักร้อง

นักแต่งเพลงดาวรุ่ง แจ้งเกิด

จากผลงานเพลงอกหักแห่ง

ปี “Fingers Crossed” ที่มี

คนดูคลิป TikTok ของเธอ

มากกว่า 25 ล้านครั้ง จน

กลายเป็นเพลงติดกระแสที่

สะกดแฟนเพลงทั่วโลก ตอน

นี้กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ 

“Flowers” เพลงบัลลาดที่พูด

ถึงการเติบโต สะท้อนเรื่อง

ราวอกหักและการเยียวยา ที่

มีการโชว์เสียงอันทรงพลังทั้ง

เสียงต่ำาและเสียงสูง เต็มไป

ด้วยอารมณ์ที่กลั่นออกมาจาก

เรื่องราวส่วนตัว 

ลอเรน สเปนเซอร์-

สมิธ พูดถึงซิงเกิล “Flowers” 

ไว้ว่า “มันเกี่ยวกับการมอง

กลับไปในอดีตและทำาให้รู้สึก

ว่าตัวเราเองคู่ควรมากกว่านี้ 

ฉันอยากให้ทุกคนตระหนักถึง

สถานการณ์ของตัวเองที่กำาลัง

เผชิญเรียนรู้จากมัน และ

เยียวยาความรู้สึกเหล่านั้นถ้ามันจำาเป็น และคุณไม่

ได้ต้องต่อสู้มันคนเดียวและทุกอย่างมันจะดีขึ้น”

ส่วนวิธีการแต่งเพลงของเธอนั้น สาวลอเรน 

บอกว่า “มันมักจะถูกแต่งขึ้นมาจากมุมมองของ

ตัวฉันเอง ฉันมักจะคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ว่า

คนอื่นจะรู้สึกอย่างไร? พวกเขาจะชอบอะไร? ฉัน

อยากจะฟังเพลงและรู้เลยว่ามันเกี่ยวกับอะไร นั่น

เป็นเหตุผลที่ฉันได้แต่งเพลงจากเรื่องราวในชีวิต

ของฉัน แต่ฉันก็คิดเสมอว่าแฟนๆ ของฉันจะรู้สึก

เหมือนกันรึเปล่า? ฉันต้องการที่จะให้ทุกคนที่ได้ฟัง

เพลงของฉันแล้วมีความรู้สึกร่วม”

เมื่อต้นปีนี้ ลอเรนปล่อยเพลง “Fingers 

Crossed” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวส่วนตัวของเธอและ

มันได้สะท้อนถึงเรื่องราวของผู้คนนับล้าน คลิป

เพลง Fingers 

Crossed ที่เธอ

โพสต์บน TikTok มี

ยอดวิวมากถึง 25 

ล้านครั้ง ก่อนที่

เพลงดังกล่าวจะ

พุ่งขึ้นชาร์ต และ

ในปัจจุบันเพลงนี้

ได้อยู่ในชาร์ต Top 

50 ของ Spotify 

ใน 23 ประเทศ 

Top 10 Global 

Chart อันดับ 1 ใน

ประเทศอังกฤษ และอันดับ 2 ในอเมริกา 

และยังคว้าอันดับที่ 1 บน iTunes 

Overall Top Songs US Chart และพีก

ที่อันดับ 1 บน Apple Music Global 

Chart ส่งผลให้ในปัจจุบันเพลงนี้มียอด

สตรีมทั่วโลกกว่า 170 ล้านครั้งเป็นที่

เรียบร้อย และในขณะนี้ลอเรนกำาลัง

ทำางานอยู่ในสตูดิโอเพื่อเตรียมพร้อมที่จะ

เปิดตัวโปรเจ็กต์อัลบั้มของเธอ

“ลอเรน สเปนเซอร์-สมิธ” นัก

ร้องและนักแต่งเพลงจาก Vancouver 

แคนาดา ได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ผ่าน

การร้องเพลงที่ปกติจะเป็นแค่เรื่องเล่า

ระหว่างเพื่อนเท่านั้น แต่เธอได้บอกเล่า

ความรู้สึกของเธอที่ได้เปล่ง

ออกมาพร้อมกับเสียงร้องอันน่า

ทึ่ง ผ่านเรื่องราวชีวิตที่ขึ้นๆ ลงๆ และ

สิ่งอื่นๆ ในระหว่างนั้นด้วยเนื้อเพลงและ

ท่วงทำานองที่เฉียบคม 

เธอมักจะโพสต์วิดีโอลงในโซเชียล                            

มีเดียเป็นประจำา วันหนึ่งเธอได้ร้องเพลง 

“Always Remember Us This Way” ของ 

Lady Gaga จากเรื่อง A Star Is Born ใน

รถบรรทุกของพ่อเธอ

ซึ่งคุณพ่อของเธอได้ถ่ายไว้ 

คลิปวิดีโอดังกล่าวมียอดวิวอย่างล้นหลามบน 

Facebook กว่า 10 ล้านครั้ง

จนทำาให้ 

American Idol ได้เชิญให้

เธอไปเข้าแข่งขันในซีซั่น

ปี 2020 นอกจากนี้เธอ

ยังได้คว้าอันดับ Top 20 

ของรายการ

ระหว่าง 

Lockdown เธอได้ฝึกฝน

ฝีมือร่วมกับโปรดิวเซอร์

ที่มีชื่อเสียงหลายคนใน

การสร้างสรรค์ผลงาน

เพลง โดยลอเรนได้ปล่อย

คลิปลง TikTok ของ

เธออย่างต่อเนื่องจนเธอ

ได้รับความสนใจจากแฟนๆ มากมาย รวมถึงการ

ทำา cover เพลงดังอย่าง “All I Want” ของ Olivia 

Rodrigo และเพลงต้นฉบับของเธอเองอย่าง “For 

Granted” และ “Back To Friends”

แต่ซิงเกิลที่ทำาให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักไปทั่ว

โลกและทำาให้ลอเรนกลายเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่

น่าจับตามองที่สุดเห็นจะเป็น “Fingers Crossed” 

เพลงรักอกหักแห่งปีที่ได้กระแสตอบรับอย่าง

ท่วมท้นจากแฟนๆ และได้รับการยกย่องจาก

สื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Billboard, Genius, 

Stereogum และอื่นๆ อีกมากมาย

แล้วเธอก็ได้แนะนำาตัวเกี่ยวกับซิงเกิลใน

ปี 2022 และการเปิดตัวอัลบั้มเต็มตัวของเธอผ่าน 

Island Records/Republic Records.

interthaipost69@gmail.com

“ล

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ไปคุยใหม่ แต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ดี ไม่ได้คลาย

สถานการณ์สักที แล้วมันก็จะถี่ขึ้นเรื่อยๆ 

ด้วยหลายๆ เหตุผล ซึ่งในที่สุดผมก็เลย

รู้สึกว่าผมต้องถอยห่างแล้วว่าจริงๆ แล้วคือ

ไม่ใช่อยู่ๆ ผมหายไปนะ แต่ผมคิดว่าคือ มัน

จำาเป็นต้องทำา หลายคนคิดว่าปีเตอร์ทิ้งลูก 

แต่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ทำาให้

ลูกไม่ต้องรับรู้ ไม่ต้องรับฟัง ไม่

ต้องรู้สึกอะไรที่เด็กไม่ควรรับ

รู้ ตอนแรกผมก็ยังมีความหวัง

ว่าออกมาสักพักแล้วกลับไป

คุยใหม่แล้วมันจะดีขึ้นไหม 

แต่ในที่สุดมันก็ไม่ได้เป็น

แบบนั้น ก็เลยในที่สุดก็เลย

แยกตัวออกไปก็เลย แยก

ยาวเลย

เรื่องหัวใจตอนนี้ก็

มีคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มคุยแต่ก็

ยังไม่นานมากครับ แต่ก็นาน

พอที่ได้รู้ว่าเขาน่ารักมาก ถ้า

ถามว่าเรื่องข่าวมีผลกับความ

สัมพันธ์ไหม ผมว่าทุกคน

รู้ครับ คือตอนแรกผม

ก็สงสัยนะ คือทุกอย่าง

เริ่มจากการเอ๊ะทำาไมคน

นี้น่าสนใจดี แล้วเขาก็คงจะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกัน 

แล้วพอได้คุยกันไปมามันจูนเข้ากันได้ดี จนถึงจุด

หนึ่งที่ผมก็ถามเลย คือผมก็รู้ตัวไงว่าประวัติของผม

เป็นอย่างไร ผมก็ถามเขาไม่สงสัยเหรอว่าอะไรเป็น

อะไร เพราะเขาไม่ถามอะไรเราเลย ซึ่งเขาก็บอก

ว่าไม่นะ คือเขาบอกว่าเขาจะเวททุกอย่างจากสิ่งที่

เป็นอยู่ตอนนี้ สิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้อะไรอย่างนี้ แต่

ผมก็ได้พูดคุยอธิบายอะไรบางอย่าง”

‘ปีเตอร์’เปิดหมดเปลือกเส้นทางชีวิต

พร้อมเผยสถานะหัวใจรับมีคนคุยแล้ว

‘ลอเรน สเปนเซอร์-สมิธ’

เจ้าของเพลงอกหักแห่งปี

ลงซิงเกิลใหม่‘Flowers’
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 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายลุค ไมเคิล ทิมมินส (Mr.Luke Michael Timmins) กับพวก อัน

ไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

จํานวน/ราคาประเมิน หมาย 

เหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๖๖๓๖ เลขที่ดิน ๑๒๘๔ ตําบล

หนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๑ งาน ๓๙ 

ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง 

- บริษัท ทิมมินส พร็อพเพอรตี้ 

จํากัด

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๒ รถยนต ยี่หอ MITSUBISHIรุน Pajero Sport สีดําหมายเลข

ทะเบียน ขอ ๒๖๗ ชลบุรี

๑ คัน ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด 

(มหาชน) / นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๖๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๓ รถจักรยานยนต ยี่หอ HONDAรุน Zoomer-X สีขาวดํา

หมายเลขทะเบียน ๑ กฬ ๘๖๑๖ ชลบุรี

๑ คัน นางสาวพัชราภรณ มีศรี ๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๔ เลสขอมือ (๑๘ เค) น้ําหนัก ๖๙.๗ กรัม ๑ เสน นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๙๙,๐๓๖ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๕ เลสขอมือ (๑๔ เค) น้ําหนัก ๒๕.๗ กรัม ๑ เสน นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins) 

๒๘,๘๒๙ บาท ( ณ 

วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๖ แหวนทอง ๙ เค (นาค) น้ําหนัก ๑๙.๖ กรัม ๑ วง นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๑๓,๗๔๑ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๗ เคร� องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ยี่หอ ACER มีเฉพาะตัว

เคร� องสภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๘ เคร� องคอมพิวเตอรแบบพกพา ยี่หอ ACER มีเฉพาะตัว

เคร� องสภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๙ เคร� องคอมพิวเตอรแบบพกพา ยี่หอ HP มีเฉพาะตัวเคร� อง

สภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๐ เคร� องคอมพิวเตอรแบบพกพา ยี่หอ HUAWEI มีเฉพาะตัว

เคร� องสภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๑ เคร� องคอมพิวเตอรแบบพกพา ยี่หอ TOSHIBA มีเฉพาะตัว

เคร� องสภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๒ เคร� องคอมพิวเตอรแบบพกพา ยี่หอ SAMSUNG มีเฉพาะตัว

เคร� องสภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๓ แท็บเล็ต พรอมซองหนังพรอมแปนพิมพและปากกามีเฉพาะ

ตัวเคร� องสภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๕๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๔ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ SAMSUNG มีเฉพาะตัวเคร� องสภาพ

ชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๑๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๕ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ BQ มีเฉพาะตัวเคร� อง สภาพชํารุดไมมี

อุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๖ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ HTC เฉพาะตัวเคร� อง สภาพชํารุดไมมี

อุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๗ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ SAMSUNG เฉพาะตัวเคร� อง สภาพ

ชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๘ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ AIS เฉพาะตัวเคร� อง สภาพชํารุดไมมี

อุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๙ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ i-STY เฉพาะตัวเคร� อง สภาพชํารุดไมมี

อุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๒๐ โทรศัพทมือถือ ไมทราบยี่หอ เฉพาะตัวเคร� อง สภาพชํารุด

ไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๒๑ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ SAMSUNG เฉพาะตัวเคร� อง สภาพ

ชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๑๐๐ บาท -

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

พัทยากลาง เลขที่บัญชี ๒๙๑๒๔๔๗๗๕๒ ช� อบัญชี นายลุค 

ไมเคิล ทิมมินส (Mr. Luke Michael Timmins)

- นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๓๐๕.๔๔ บาท(ณ วันที่ 

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๒ รายการ รวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ ๖,๗๗๕,๗๓๑.๔๔ บาท (หกลานเจ็ดแสนเจ็ดหม� นหาพันเจ็ดรอยสามสิบ

เอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(MR. LUKE MICHAEL TIMMINS) กับพวก

(นางสาวมนพร พันธุมชัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)             

ผูอํานวยการกองคดี ๒

เอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค) พรอมดอกผล

(นางสาวมนพร พันธุมชัย)

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๒ รายการ รวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ ๖,๗๗๕,๗๓๑.๔๔ บาท (หกลานเจ็ดแสนเจ็ดหม� นหาพันเจ็ดรอยสามสิบ

เอกลักษณของที่นอน Zinus ก็คือ

การจัดสงท่ีงายเพราะท่ีนอนจะถูกเก็บอยูในกลอง 

ทําใหการเคล� อนยายเปนไปไดอยางสะดวก

สบายและดวยวิวัฒนาการที่ล้ําสมัยนี้ทําให

สามารถยกที่นอน Zinus เขาไปในบานได

แมวาทางเขาบานของคุณจะแคบมากแค

ไหนก็ตาม

ท่ีนอน Zinus รุน Daniel รองรับนํ้าหนัก

ดวยระบบ iCoil ซึ่งเปนพ็อกเก็ตสปริง

คุณภาพสูงและมีการทํางานที่อิสระ ในคําวา

อิสระนั้นมีความหมายวาตัวสปริงจะไมเกี่ยว

รั้งกันทําใหตัวที่นอนสามารถรองรับน้ําหนัก

ไดมากและมีความยืดหยุนตามสวนเวาสวน

โคงของรางกาย ผูนอนที่มีคูจะนอนหลับได

ตลอดคืนแมคนขางตัวจะขยับหรือลุกออก

จากเตียง

รุน Daniel เสริมความนุมแน�นดวย 

Copper Memory มอบความผอนคลาย

ในยามค่ําคืน “หากคุณตองทรมานกับการ

ที่นอนแล้วปวดเมื่อยตามตัวอยู่บ่อยๆ”  

ปญหาพวกนี้จะถูกบรรเทาลงอยางแน�นอน 

โฟม BodyZense นวัตกรรมลาสุดของที่นอน 

Zinus ซึ่งถูกออกแบบมาใหมีรูระบายอากาศ

แบบเปด หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวาระบบ 

หลับสบายกับที่นอน Hybrid จากแบรนด Zinus รุน Daniel

Opened-Cell ขอดีที่เห็นไดชัดของระบบ

โอเพนเซลลก็คือที่นอนสามารถระบายความ

รอนออกไปไดอยางรวดเร็วทําใหผูนอนไมมี

เหง� อออกตามตัวจนตองต� นมากลางดึก

ผาหุม Intella-Zoft เปนนวัตกรรม

เสนใยพิเศษ มีการถักทอดวยความละเอียด 

สังเกตไดจากจากลายที่นอนที่มีทั้งรอนเล็ก

สลับรอนใหญ แตละจุดจะมีความหนาที่ ไม

เทากันนั่นเปนเพราะ Zinus ใหความสําคัญ

กับสรีระศาสตร ทําใหเวลาที่นอนลงไปจะให

ความรูสึกนุมแน�นและสบายตัว และเสนใย

ชนิดพิเศษนี้ยังช่วยระบายความชื้นเพื่อให้

อากาศไหลเวียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังชวยรักษาอุณหภูมิทําใหผูนอน

รูสึกเย็นสบายและหมดหวงเร� องภูมิแพไปได

เลย เพราะที่นอน Zinus รุน Daniel มีระบบ 

Built-in ของสาร Anti-dustmite ที่ชวยใน

เร� องของการระงับการเติบโตของไรฝุนและ

แบคทีเรีย

ที่นอน Zinus รุน  Daniel  มีใหเลือก 

3 ขนาดมาตรฐาน 6 ฟุต, 5 ฟุต และ3.5 ฟุต 

ฟรีคาจัดสงทั่วประเทศ (ยกเวน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตและขามเกาะ) พรอมรับโปร

โมชั่นพิเศษผอน 0% สนใจถติดตอสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต https://zinus.

co.th/th, Facebook Zinusthailand และ

ไลน @Zinusthailand  และทดลองสินคาไดที่ 

Mattresscity สาขา พระราม9 Mattresscity 

สาขา พัทยา SB 

สาขา ราชพฤกษ 

SB สาขา บางนา 

SB สาขา ปนเกลา 

SB สาขา รัชดา 

SB สาขา บางแค 

SB สาขา เวสเกต 

SB สาขา รังสิต 

SB สาขา CTW 

SB สาขา Homepro 

“หยาดน้ําเพ� อชีวิต” My King My 

Strength  เปนโครงการผลิตและเผยแพร

ภาพยนตรส้ัน ภาคตอจาก “หยาดนํ้าเพ� อชีวิต” 

ในหลวงคือแรงบันดาลใจ  ซ่ึงประสบความสําเร็จ 

ไดรับการตอบรับเปนอยางดีมาก  และครั้งนี้ 

ไดนําพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 มาเปนแรง

บันดาลใจ  เพ� อเปนการสืบสาน รักษา และ

ตอยอด

มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ผูดูแลโครงการ

“หยาดน้ําเพ� อชีวิต” My King My Strength 

ไดมอบหมายบริษัท มายดีวา จํากัด เปนผูผลิต

ภาพยนตรสั้นและเผยแพรประชาสัมพันธ  

โดย การนํา 10 ผูกํากับช� อดังหลากหลายสาขา 

มาสรางสรรคผลิตเปนภาพยนตรส้ัน รอยเรียง 

10 เร� องราว จาก 1 แรงบันดาลใจไดอยาง

ลงตัวที่สุด

สําหรับ 10 ผูกํากับ 10 ภาพยนตรส้ัน 

ที่ ไดเขารวมโครงการ “หยาดน้ําเพ� อชีวิต”  

My King My Strengthอาทิ นภัสรัญชน (ตั๊ก) 

มิตรธีรโรจน  “ดาราอั้ง cliffland สูแดนไทย” 

, ธนิตย (ปด) จิตนุกูล “ครูขางถนน” ,ประกิจ 

(เล็ก) โชติจรัสอาภรณ “เร� องเลาของพอ” 

,กฤษณ  (นอง) คอสุวรรณดี “ไตร “ , พัชรารัตน 

(บูม)  ตระกูลขจรศักด์ิ  “ลูกของพอ” ,  ชัชนันท 

(โฟมมอน) พบลาภ “เด็กชายกะทิ”, เผด็จ (เด็จ) 

ออนละฮุง “ความหวังของพอ”, สุเมธ  องอาจ 

“แสงสวางที่ปลายอุโมงค” ,เจน ดี “เมโลดี้

แหงชีวิต(Melody of life), วิทิตนันท (หนึ่ง)  

โรจนพานิช “รักตอรัก…ตอไป”

10 ผูกํากับช� อดัง เขารวมโครงการ “หยาดน้ําเพ� อชีวิต” 

สรางสรรค 10 ภาพยนตรสั้น จาก 1 แรงบันดาลใจ ชมฟรีในโรงภาพยนตรเมเจอรฯทั่วประเทศ

“หยาดน้ําเพ� อชีวิต” ภาพยนตรสั้น

ทั้ง 10 เร� อง พรอมฉายใหชมฟรี ในโรง

ภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ ทั่วประเทศ 

ดวยระบบดิจิตอล โดยจัดรอบกาลา ในวันที่ 

26 เมษายน ณ สยามภาวลัย รอยัลแกรนด 

เธียเตอร และฉายรอบปกติ เริ่มวันที่ 28 

เมษายน  ติดตามขาวสาร ความเคล� อนไหว

ของโครงการ “หยาดน้ําเพ� อชีวิต” ไดที่  

Facebook:10ผูกํากับ1 แรงบันดาลใจ

สังคมอายุยืน แอปโก จัดสัมมนาพิเศษ  

“APCO for Senior”  ใหความรูเพ� อการดูแล

สุขภาพมิติใหม คือใหรางกายแข็งแรง โดย

เร่ิมท่ีระดับโครโมโซมกันเลย พรอมเสริมสราง

ภูมิคุมกันไดทุกวัน ภายใตหัวขอ “อะฮา…

ยอนวัยระดับโครโมโซม” โดยศ.ดร.พิเชษฐ 

วิริยะจิตรา  ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท 

เอเชียนไฟย โตซูติคอลส จํากัด (มหาชน) 

หรือ แอปโก และหัวหนาทีมนักวิจัย Operation

BIM CEO นักวิทยาศาสตร ผูคิดคนนวัตกรรม

ภูมิคุมกันบําบัด และ นวัตกรรมวัฒนชีวา 

และ รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล ผูเชี่ยวชาญดาน

โภชนาการชะลอวัย และที่ปรึกษางาน

วิจัยแอปโก เราจัดให 2 ชองทาง ผานโปรแกรม 

ZOOM และเขารวมฟงบรรยายพรอมตอบ

ทุกคําถาม ที่บริษัท แอปโก ชั้น 30 อาคาร 

AIA ถนนรัชดาภิเษก ในวันเสารท่ี 23 เมษายน 

2565  เวลา 10.30น. -12.00น . โดยไมมีคา

ใชจาย และรับจํานวนจํากัด!!

สําหรับสัมมนาพิเศษ APCO for Senior 

คร้ังท่ี 1 หัวขอ “อะฮา…ยอนวัยระดับโครโมโซม” 

มุงใหคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผูที่กําลังเขาสู

ชวงสูงวัย เตรียมพรอมเขาสูสังคมอายุยืน 

ไดมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับเทโลเมียร หรือ

หมวกหุมปลายโครโมโซม  ซึ่งเปนกุญแจที่

สําคัญในการกําหนดใหเกิดการชราภาพ(แก) 

และการเกิดโรคเส� อมถอยตางๆ ตามอายุที่

เพิ่มขึ้น พรอมกับการรักษาสมดุลของระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย เพ� อนําไปใชในการดูแล

สรางเสริมสุขภาพ เรียนรูวิธีการลดละพฤติกรรม

แอปโก ติวเขมสุขภาพมิติใหมสังคมอายุยืน จัดสัมมนาฟรี!!    

“เคล็ดลับยอนวัยระดับโครโมโซม สุขภาพเลิศ ไร โรคราย”

ที่สงผลทําใหรางกายเส� อมถอย และสงเสริม

พฤติกรรมการใชชีวิตที่มีคุณภาพ

หัวขอท่ีเปนไฮไลท และเปนยอดปรารถนา

ของทุกคน คือ การชะลอวัย ยอนวัย และ

แข็งแรง  ซึ่งสัมมนาพิเศษ “APCO for 

Senior” นี้ ทุกคนจะไดรูจัก ความมหัศจรรย

ของเทโลเมียร หรือหมวกหุมปลายโครโมโซม 

ซึ่งปจจุบัน นักวิทยาศาสตรไทย ทีมคณะนัก

วิจัย Operation BIM ของ แอปโก ประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมวัฒน

ชีวา สารสกัดจากธรรมชาติพืชกินได 5 ชนิด 

เพ� อไปกระตุนการซอมสรางเทโลเมียร ทําให

เกิดการยอนวัย ลดอัตราเสี่ยงตอการเปนโรค

ตางๆ ที่มากับอายุที่เพิ่มขึ้น ลดอัตราเสี่ยงตอ

การติดเช้ือระบาดตางๆ ไร โรคราย เปนผูสูงวัย

ที่พึ่งพาตนเองไดอยางภาคภูมิใจ

ในการบรรยายคร้ังน้ี ผูเขารวมสัมมนา

พิเศษ APCO for Senior ยังจะไดความรู 

และคําแนะนําเรื่องโภชนาการชะลอวัย  

เพ� อการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม

กับวัยและปญหาสุขภาพของตนเอง  

สัมมนาพิเศษ “APCO for Senior”  

จัดขึ้นเปนรุนแรก ในวันเสารที่  23 เมษายน 

เวลา 10.30 น. -12.00 น . (ลงทะเบียนเขา

รวมงาน 10.00 น.) โดยไมมีคาใชจาย และ

รับจํานวนจํากัด!!

สนใจงทะเบียนจองสิทธิ์เขาฟงลวงหนา 

ไดที่Line@ https://lin.ee/56sOqyg หรือ โทร.

08-9922-1991 สําหรับผูเขารวมฟงบรรยาย

ท่ีสํานักงานใหญ บริษัท แอปโก จะตองตรวจ 

ATK และนําผลมาแสดงกอนเขารวมงาน  

และสําหรับผูสนใจนวัตกรรมวัฒนชีวา 

เทโลเมียร สามารถดูขอมูลลวงหนาไดที่ 

https://bit.ly/38sDv3B

บมจ. ชับบ ไลฟ ประกันชีวิต จัดกิจกรรมทาทาย ‘ทุกกาวของคุณ 

เพ� อกาวใหมของอีกคน’ ในแอปพลิเคชัน ชับบ ไลฟบาลานซ โดย

ทุกๆ กาวเดินของผูเขารวมกิจกรรมทุกทาน จะเปล่ียนเปนเงินบริจาค

มอบใหแกมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เพ� อสนับสนุนการจัดทําขาเทียมใหแกผูพิการขาขาดโดยไมคิดมูลคา

“เปาหมายของการออกกําลังกายของแตละคนนั้นตางกัน โดย

สวนใหญเพ� อดูแลและสงเสริมสุขภาพของตัวเองเปนหลัก ซึ่งเรามอง

วาจริงๆ แลวการออกกําลังกายนั้นสามารถชวยเหลือสังคมควบคูไปได

ดวย โดยกิจกรรม ‘ทุกกาวของคุณ เพ� อกาวใหมของอีกคน’ ที่บริษัทฯ 

จัดข้ึนมาน้ี ไดเปดโอกาสใหผูใชงานมีสวนรวมชวยเหลือผูพิการไปพรอมๆ 

กับการมีสุขภาพดี” นางสาวแองเจลา ฮันเตอร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บมจ. ชับบ ไลฟ แอสชัวรันซ กลาวถึงที่มาของกิจกรรมดังกลาว

สําหรับมูลนิธิขาเทียมฯ น้ัน ไดผลิต และมอบขาเทียมใหผูพิการ

ไปแลวกวา 30,000 ขา ซึ่งจากรายงานของสํานักขอมูลสถิติแหงชาติ

ไดระบุวา ในประเทศไทยมีผูพิการขาขาดประมาณ 50,000 คน และ

มีจํานวนผูท่ีตองถูกตัดขาเพ่ิมข้ึนประมาณปละ 3,500 คน โดยในจํานวนน้ี

มีผูพิการยากไรที่ขาดแคลน ทุนทรัพย และยังมีผูพิการอีกมากที่อาศัย

อยูในพ้ืนท่ีหางไกลทําใหไมสามารถเขารับการรักษาได กิจกรรม ‘ทุกกาว

ของคุณ เพ� อกาวใหมของอีกคน’ นี้ จัดขึ้นในระหวางวันที่ 9 เมษายน 

– 9 พฤษภาคม 2565 โดยทุกๆ 1,000 กาวเดินของผูเขารวมกิจกรรม

ทุกทาน จะเปลี่ยนเปนเงินบริจาค 10 บาท มอบใหแกมูลนิธิขาเทียม

ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยกําหนดยอดบริจาค สูงสุด

ไมเกิน 100,000 บาท

มารวมเปล่ียนกาวเดินของคุณใหเปนกาวใหมของอีกคน โดยสามารถ

เขารวมผานแอปพลิเคชัน ชับบ ไลฟบาลานซ ดาวน โหลดไดแลววันนี้

ที่ App Store และ Google Play

ชับบ ไลฟ ประกันชีวิต ชวนผูใชงาน ชับบ ไลฟบาลานซ

ชวยเหลือผูพิการ เปลี่ยนทุกกาวเดินเปนเงินบริจาคเขามูลนิธิขาเทียมฯ
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

ไฮเออร (ประเทศไทย) ฉลองความสําเร็จ 20 ป ในไทย จัดงานใหญ

 “Haier Thailand 20th Anniversary, Greetings from The Smart Future” 

จาง เจิ้งฮุย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต นําทีมผูบริหาร บริษัท ไฮเออร อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ (ประเทศไทย) ไดแก 

ธเนศร บินอาซัน รองประธานกรรมการบริหาร ติง กุยเจี้ยน ผูอํานวยการฝายกลยุทธองคกร  

หยงเฟย ผูอํานวยการฝายขาย วรลักษณ นพวงศ ณ อยุธยา ผูจัดการกลุมธุรกิจใหม “Yudee 

(อยูดี)” และ ปยะศักดิ์ ศรีบัว ผูอํานวยการฝายขาย จัดงานฉลองครบรอบ 20 ป ไฮเออร 

(ประเทศไทย) เปดตัวแคมเปญใหญ “Haier Thailand 20th Anniversary, Greetings from 

The Smart Future” ชวนสัมผัสอนาคตสุดแสนชาญฉลาดกับเทคโนโลยีลาสุดจากเคร� องใช

ไฟฟาแบรนดไฮเออร (Haier) ผูนําดานผลิตภัณฑและนวัตกรรมเคร� องใชไฟฟาระดับโลกและ

แบรนดเคร� องใชไฟฟาภายในบานอันดับ 1 ของโลกติดตอกัน 13 ปซอน พรอมเปดตัวโมเดล

ธุรกิจใหม Yudee (อยูดี) ที่มาพรอมคอนเซ็ปต “อยูดีมีสไตล อยูสบายแบบสมารท(Yudee Live 

Life Smarter)” โดยมี “บอย” ปกรณ ฉัตรบริรักษ แบรนดแอมบาสเดอรไฮเออร (ประเทศไทย) 

4 ปซอน ใหเกียรติรวมงาน ณ เพิรล แบงกค็อก 

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาล

หัวเฉียว รวมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “ปลูกตนกลา

พยาบาล 3 สถาบันฯ” ประจําปการศึกษา 

2565 รอบ 2 เพ� อสรางโอกาสทางการศึกษา

ใหแกนักเรียนท่ีเรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย 

ท่ีมีความตองการเปนพยาบาล ตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 13 ทุน ทุน

ละ 574,300 บาท และหอพักนักศึกษาฟรี 

เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 11 – 20 เมษายน 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต http://

admission.hcu.ac.th หรือสอบถามแผนก

รับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทร. 

0-2713-8100 ตอ 1711 – 1718

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม รวมกับ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“ความกาวหนาการขับเคล� อนงานตามบันได

ผลลัพธ” แผนงานกลไกจางงานคนพิการเขมแข็ง

และเตรียมความพรอมพนักงานสู การ

เกษียณแบบบูรณาการ วันที่ 20 เมษายน 

เวลา 8.30 น. ณ หองเจมินี่ โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น

กลายเปนหนึ่งในโรงภาพยนตรพิเศษ

ของ เอส เอฟ ท่ีประสบความสําเร็จจนหลายคน

ซ้ือบัตรไมทัน สําหรับ “The Bed Cinema 

by Omazz®” บอสใหญแหงโรงหนัง เอส เอฟ 

สุวัฒน ทองรมโพธิ์ ไมรอชาจับมือแบรนด

ที่นอนและเคร� องนอน Omazz® (โอมาซ) 

ขยายเพิ่มอีกสาขาใหชาวเลียบดวนได ใช

บริการสะดวกขึ้น คราวนี้ทางโอมาซขนเตียง

นอนไฟฟารุนใหมลาสุดมาประเดิมที่นี่เปน

ที่แรก พรอมเปดใหบริการตั้งแตวันที่ 13 

เมษายน เปนตนไปที่ เอส เอฟ เอ็กซ ซีเนมา 

เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา ที่สําคัญ

สาขาใหม เอส เอฟ ยังยกระดับบริการให

พรีเมียมมากขึ้นดวย

โรงพยาบาลเจาพระยา ขอเสนอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสําหรับผูที่เคยสัมผัส

เช้ือโควิด-19 "Fit&Firm Check Long Covid-19" 

เพ� อเช็กระบบการทํางานของอวัยวะสําคัญ

ภายในรางกายและตรวจระดับภูมิตานทาน

ตอเชื้อโควิด-19 พรอมคําแนะนําจากแพทย

ดานการดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวันอยาง

ถูกวิธี Program1 ราคา 3,590 บาท และ 

Program2 ราคา 6,099 บาท หมดเขตวัน

ที่ 31 ธันวาคม สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

โทร.0-2884-7000 หรือไลน @chaophya 

เอ-นนทกานต ทัพพะรังสี อึง ขอรวม

เปนสวนหนึ่งในการขอบคุณเหลาบุคลากร

ทางการแพทย ที่ไดอุทิศตนเองมาตลอดชวง

สถานการณ โรคระบาดระดับโลก โดย เมซอง 

แบรเช ปารีส (Maison Berger Paris) คอล

เลกชั่นพิเศษ Maison Berger Paris x 

Medecins Sans Frontieres ออกแบบโดย

ใชลายเสนที่เรียบงายสูภาพใบหนาหญิงสาว

อุทิศใหแกบุคลากรทางการแพทย รายได

ส่วนหนึ่งจากการจําหน่ายนําไปบริจาคเพื่อ

ชวยเหลือการดําเนินงานขององคการแพทย

ไรพรมแดน หรือ เอ็มเอสเอฟ (MSF - 

Medecins Sans Frontieres) ซึ่งสินคามี

จํานวนจํากัดเพียง 36 ชิ้น ในประเทศไทย 

เอ็กซคลูซีฟขนาดน้ี ตองคุณเอจัดใหเทาน้ันคะ

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ผนึก เปปซี่ จัด

แคมเปญคลายรอน “Movie Summer Splash 

2022” สาดความสุข ดูหนัง สนุกซา ทาลมรอน 

กับหนังชวงซัมเมอรหลากหลายแนวที่พรอม

เขาฉายใหไดเลือกชมแบบจุกๆ และคลายรอน

ในโรงหนังที่เย็นฉ่ํา อาทิ แดงพระโขนง, 

Sonic the Hedgehog 2 : โซนิค เดอะ เฮดจฮ็

อก 2, The Contractor : คนพิฆาตคอนแทรค

เตอร, Fantastic Beasts : The Secrets of 

Dumbledore : สัตวมหัศจรรย ความลับขอ

งดัมเบิลดอร, Doctor Strange in the Mul-

tiverse of Madness : จอมเวทยมหากาฬ 

ในมัลติเวิรสมหาภัย และ บั้งไฟ สไลเดอร 

เม� อซื้อบัตรชมภาพยนตรทุก 1 ที่นั่ง ตั้งแต

วันที่ 11 เมษายน-15 พฤษภาคม 2565 ที่

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ทุกสาขาทั่วประเทศ รับ

สิทธิ์ลุนรางวัลกวา 1 แสนรางวัล รวมมูลคา

กวา 5 ลานบาท ในชองทาง ดังนี้ ตูจําหน�าย

บัตรชมภาพยนตรอัตโนมัติ E-Ticket หรือ

ทางออนไลน App Major Cineplex, เว็บไซต 

www.majorcineplex.com แลวสแกนคิวอาร

โคดที่อยูบนตั๋วหนังที่ออกจากตู E-ticket โดย 

Log in ผาน Facebook เพ� อรวมสนุกลุนรับ

ของรางวัล อาทิ บัตรชมภาพยนตรฟรี 1 

ที่นั่ง, น้ําอัดลม ขนาด 32 ออนซฟรี 1 แกว, 

ปอปคอรน ขนาด 46 ออนซฟรี 1 กลอง, 

รับฟรีบัตรชมภาพยนตร 1 ที่นั ่ง เม� อซื้อ 1 

ท่ีน่ัง, รับฟรีนํ้าอัดลม ขนาด 22 ออนซ 1 แกว 

เม� อซื้อ 44 ออนซ 1 แกว, รับฟรีปอปคอรน

ขนาด 46 ออนซ 1 กลอง เม� อซื้อปอปคอรน 

ขนาด 85 ออนซ, สวนลดบัตรชมภาพยนตร 

50 บาท, สวนลด 30 บาท ซื้อน้ําอัดลมขนาด

ใดก็ได และสวนลดหองพักจาก Shopee 

มูลคา 100 บาท เม� อซื้อ Hotel Voucher 

ขั้นต่ํา 1,000 บาท

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เฟอรรารี่ 296 GTB  สุดยอดซูเปอรคารสายพันธุสปอรต

ขุมพลัง V6 ปลั๊ก-อิน ไฮบริดคันแรกของเฟอรรารี่

วรวุฒิ - นันทมาลี ภิรมยภักดี ผูบริหาร บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร ตัวแทนจําหน�าย 

และซอมบํารุงรถยนตเฟอรรารี่แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย จัดงานถายทอดสด (Live 

Streaming) เผยโฉม เฟอรรารี่ 296 GTB ซูเปอรคารรุนลาสุดที่สานตํานานความแรงแบบรถ

สปอรตเต็มพิกัด ขุมพลัง V6 ปลั๊ก-อิน ไฮบริดคันแรกของเฟอรรารี่ นิยามแหงความสนุกใน

การขับขี่ที่รับประกันความเราใจอยางแทจริง  โดยมี พ.ต.อ.อภิเนสภ พรพิบูลย ประธานชมรม

เฟอรรารี่ โอนเนอรส คลับ ไทยแลนด ดร.ชินพล จงประเสริฐ ดร.กวิล ชัยเกียรติ จาตุรนต 

หิมะทองคํา และ ภูมิพัฒน ประเสริฐวิทย ใหเกียรติรวมเปดตัวรถรุนใหม ณ คาวาลลิโน มอเตอร 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม 

THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2022     อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ และดร.ณัฐกิตติ์  

ตั้งพูลสินธนา แถลงขาวงาน THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2022 เบงบาน

วัฒนธรรม สงกรานต ไทย เบิกบานใจทั่วโลก ฉลองเทศกาลปใหมไทยยิ่งใหญที่ศูนยการคา

เซ็นทรัล 35 สาขา ทั่วประเทศ โดยมี กันตภณ ผาณิตรัตน ขวัญแกว สิริจินดา มณีจันทร 

สมิทธิสมบูรณ พัชรวลัย พงษภมร และศราวุธ จันทรวรรณมานรวมงาน ณ ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลด 

ความเหน� อยลาจากการทํางาน ความเครียด

จากการเรียน หรือความเบ� อหน�ายในชีวิต

ประจําวัน ลวนตองไดรับการเยียวยาและ

แกไขอยางทันทวงที เพ� อที่จะไมใหสงผลกระ

ทบตอสภาพจิตใจหรือสุขภาพรางกายใหเกิด

ผลเสียไดในระยะยาว

บลูไดมอนด อัลมอนด บรีซ จึงขอ

แนะนําวิธีฟนฟูความสดใสและเพิ่มสีสันชีวิต

ให้มีความตื่นเต้นมากขึ้นในช่วงซัมเมอร์ใน

เทศกาลสงกรานตนี้ ไมวาจะเปนการเดิน

เลือกซื้อของที่ถูกใจหรือเรียกอีกอยางวา 

การชอปปงบําบัดน่ันเอง ซ่ึงจะชวยใหเพลิดเพลิน

มีอารมณแจมใสมากย่ิงข้ึน รวมท้ังหากิจกรรม

รูปแบบใหมที่ยังไมเคยลองทํา เชน การเลน

กีฬาเอ็กซตรีม เพิ่มความทาทายที่สามารถ

ชักชวนกลุมเพ� อนมารวมสนุกไดอยางเต็มที่ 

หรือการทองเที่ยวเติมออกซิเจนใหปอด 

จากกรณีแกงคอลเซ็นเตอร กําลังสราง

ความเดือดรอนอยางหนักใหแกประชาชน

คนไทยในขณะนี้...ทรูมูฟ เอช โดย ณัฐวุฒิ 

อมรวิวัฒน กรรมการผูจัดการใหญ (รวม) 

บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น มีความหวงใย และ

ตองการรวมแกไขปญหาที่เกิดขึน้อยางเรงดวน 

จึ ง เดินหน าผนึกกํ าลั งศูนยปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปอส.ตร.) โดย 

พล.ต.อ.ดํารงศักด์ิ กิตติประภัสร รองผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ และผูอํานวยการศูนยปราบ

ปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) รวมยกระดับการปองกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใหเปนไป

เพิ่มสีสันชีวิตรับซัมเมอร
ดวยบลูไดมอนด อัลมอนด บรีซ ทั้ง 6 รสชาติ

ทรูมูฟ เอช หวงใย…ใหคุณปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

รุกจับมือ ศูนยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

และกสทช. รวมยกระดับการปองกันภัยความเดือดรอนจากมิจฉาชีพใหครบวงจร

แบบครบวงจร โดยเปดศูนยรับเร� องรองเรียน 

โทร. 9777 

สําหรับลูกคาทรูมูฟ เอช ใหติดตอ

โทรฟรีแจงขอมูลเบอร โทรเขาที่ตองสงสัย

และ SMS หลอกลวง รองรับทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ตลอด 24 ชั่วโมง โดย

จะมีทีมงานเชี่ยวชาญตรวจสอบ คัดกรอง

ขอมูลอยางแมนยํา และแจงกลับเพ� อเพิ่ม

ความมั่นใจใหลูกคาภายใน 72 ชั่วโมง พรอม

ดําเนินการบล็อกเบอร โทรและ SMS นั้น

ในระบบทันทีที่พบและยืนยันแน�ชัดวาเปน

หมายเลขและ SMS จากกลุมคอลเซ็นเตอร

มิจฉาชีพจริง และสงตอขอมูลหมายเลขดังกลาว

ไปยังกสทช. และ ศปอส.ตร. เพ� อใหเจาหนาที่

ดําเนินการปองกันและจัดการกับมิจฉาชีพ

ตามกฎหมายไดทันทวงที  รวมทั้งยังเปดชอง

ทางรับเรื่องตรวจสอบหมายเลขต้องสงสัย

ผาน “มะลิ AI” บนแพลตฟอรมทรูไอเซอรวิส 

และตอยอดความรวมมือกับ “Whoscall” 

แอปพลิเคชันเช็คเบอรแปลกแจงเตือนกอน

รับสาย เพ� อสงตอขอมูลใหดําเนินการข้ึนเตือน 

เติมเต็มภารกิจสรางเกราะคุมกันภัยทาง

ออนไลนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอกย้ํา

ความมุ่งมั่นส่งมอบบริการอันเป็นเลิศเพื่อ

ลูกคาคนสําคัญใหปลอดภัย มั่นใจในทุกการ

ส� อสาร

โดยการหาสถานที่พักผอนตางจังหวัดหรือ

ประเทศที่สนใจ แลวเก็บกระเปาพรอมออก

เดินทางหาประสบการณใหมกันเลย แถมยัง

ไดรูปภาพสวยๆ เก็บเปนความประทับใจ

อีกดวย

รวมถึงไมลืมที่จะดูแลสุขภาพรางกาย

ใหแข็งแรงและมีความพรอมอยูเสมอในทุก

กิจกรรมที่ทํา พรอมเติมความสดช� นอิ่มอรอย

ดวย บลูไดมอนด อัลมอนด บรีซ 6 รสชาติ 

ไดแก รสออริจินอล สูตรไมเติมน้ําตาล รสวา

นิลลา รสช็อกโกแลต รสมัทฉะ และรสลาเต 

ในขนาด 180 มิลลิลิตร ราคา 20 บาท และ

ขนาด 946 มิลลิลิตร ในราคา 99 บาท โดย

สามารถหาซื้อเคร� องด� มนมอัลมอนด บลู

ไดมอนด อัลมอนด บรีซ ไดแลวที่รานสะดวก

ซื้อและซูเปอรมารเก็ตชั้นนําทั่วประเทศ หรือ

สามารถส่ังซ้ือทางออนไลนไดท่ี LINE Official: 

@Heritagethailand, 

Shopee: Heritage 

Official, Lazada และ 

JD Central: Heritage 

สอบถามข อมู ล เพิ่ ม

เติมไดที่ โทร.0-2813-

0954-5 หรือติดตาม

ขาวสารและกิจกรรมตางๆ 

ไดที่ www.facebook.

c o m / B l u e d i a -

mondthailand และ IG: 

Bluediamondthailand

กฟก.ชี้แจงแนวทางการใชงบกลางป 2565     สไกร พิมพบึง เลขาธิการ สนง.กองทุน

ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พรอมดวยทีมผูบริหาร ชี้แจงแนวทางการใชงบประมาณ

งบกลางป 2565 ท่ีรัฐบาลจัดสรรให กฟก. จํานวน 2,000 ลบ. และจัดประชุมซักซอมความเขาใจ

แนวทางการใชงบกลางกับสาขาจังหวัดทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาค เพ� อใหสาขาดําเนินงานถูกตอง

ตามระเบียบ  เพ� อใหการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและแลวเสร็จตามกําหนด

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ผู้นำ�ศรีลังก�หั่น ครม.ญ�ติ

โคลัมโบ • โกตาบายา ราชปักษา ประธานาธิบดีศรีลังกา

ปลดพี่น้อง 2 คน และหลานอีก 1 คน พ้นจากคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันจันทร์ หลังเผชิญกับแรงโกรธแค้นจากประชาชนต่อ

การบริหารประเทศที่ผิดพลาดของรัฐบาลเครือญาติจนเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจ ชาวศรีลังกายังคงรวมตัวชุมนุมประท้วง

ใหญ่อีกหลายครั้ง เรียกร้องให้ โกตาบายาลงจากตำาแหน่งมา

แล้วกว่า 1 สัปดาห์ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังคงให้ มหินทา 

ราชปักษา พี่ชายของโกตาบายา รักษาการนายกรัฐมนตรี 

แต่ปลดพี่คนโตคือ ชามาลกับน้องชายเบซิล อดีตรัฐมนตรี

คลังพ้นตำาแหน่ง ส่วนนามาลลูกชายคนโตของมหินทา ซึ่ง

ดูแลกระทรวงกีฬา และเคยได้รับการวางตัวให้เป็นผู้นำาคน

ใหม่ของประเทศช่วงก่อนเกิดวิกฤตก็ถูกปลดไปด้วย

รวบ 26 คนเหตุประท้วงรุนแรงในสวีเดน

สตอกโฮล์ม • เอเอฟพีรายงานว่า ตำารวจสวีเดนจับกุม

ตัวผู้ประท้วง 26 คน หลังเหตุปะทะเมื่อสุดสัปดาห์ระหว่าง

ตำารวจกับกลุ่มผู้ประท้วงที่ชุมนุมต่อต้านกิจกรรมของกลุ่ม

ขวาจัดที่คิดจะเผาคัมภีร์อัลกุรอานอีกครั้ง แถลงการณ์ของ

ตำารวจระบุว่ามี 8 คนถูกรวบตัวที่เมืองนอร์เชอปิง และอีก 

18 คนควบคุมตัวได้ในเมืองลินโคปิงที่อยู่ใกล้กัน เหตุปะทะ

กันปะทุขึ้นใน 2 เมือง นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 4 วันเมื่อ

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา จากการชุมนุมของกลุ่มต่อต้านผู้อพยพ

และกลุ่มต่อต้านอิสลามสุดโต่ง นำาโดย ราสมุส ปาลูดัน 

นักการเมืองเชื้อสายเดนมาร์ก-สวีเดน ตำารวจเผยว่ามีผู้ได้

รับบาดเจ็บ 3 คน หลังเจ้าหน้าที่ยิงเตือนระหว่างเหตุปะทะ

เมื่อวันอาทิตย์ ปาลูดันซึ่งเป็นนักกฎหมายและยูทูบเบอร์

ต้องการเป็นผู้สมัครเลือกตั้งสภานิติบัญญัติของสวีเดนใน

เดือนกันยายน แต่ยังไม่มีชื่อผู้สนับสนุนมากพอ ชายวัย 40 

ปีรายนี้ตระเวนไปเยือนย่านที่มีประชากรมุสลิมจำานวนมาก 

และทำากิจกรรมเผาคัมภีร์อัลกุรอานในขณะที่ชาวมุสลิมอยู่

ในช่วงถือศีลอดของเดือนรอมฎอน ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่

ผ่านมาเขาเพิ่งเผาคัมภีร์อัลกุรอานที่เมืองมัลโม 

ล่�มือปืนยิงง�นป�ร์ตี้ 2 ศพที่พิตต์สเบิร์ก

พิตต์สเบิร์ก • ตำารวจระดมกำาลังค้นหามือปืนที่เปิดฉากยิง

ในงานปาร์ตี้ในบ้านย่านอีสท์อัลเลเกนีของเมืองพิตต์สเบิร์ก 

สหรัฐ ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายในที่เกิดเหตุ เหตุเกิดเมื่อช่วง

เช้ามืดของวันอาทิตย์ เหยื่อทั้ง 2 รายอายุต่ำากว่า 18 ปี ขณะ

ที่อีก 8 รายถูกยิงได้รับบาดเจ็บ และอีก 5 คนได้รับบาดเจ็บ

จากการกระโดดหนีลงจากหน้าต่าง และระหว่างวิ่งหนีตาย

กันจ้าละหวั่นหลังเสียงกระสุนดังขึ้นในบ้านที่เช่าจัดเลี้ยง มีผู้

มาร่วมปาร์ตี้หลายร้อยคน ส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กและเยาวชน 

ตำารวจเผยว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่าเหตุการณ์นี้มีมือปืนหลายคน 

และเชื่อว่าการทะเลาะวิวาทอาจเป็นต้นเหตุที่นำาไปสู่ความ

รุนแรง มีการสาดกระสุนไปถึงกว่า 90 นัด.

�ยกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอช� คงต้องเตรียมบินไป

วอชิงตันเดือนหน้าเพื่อจับไม้จับมือกับ โจ ไบเดน 

พร้อมกับผู้นำาอาเซียนคนอื่นๆ แล้ว

 เพราะสหรัฐฯ กับอาเซียนนัดหมายจะมีการ

ประชุมสุดยอดกันที่ทำาเนียบขาว 12-13 พฤษภาคมนี้แล้ว 

หลังจากที่มีการเลื่อนกันมาหลายรอบ

เป็นจังหวะที่สงครามยูเครนยังร้อนแรงอยู่...และ

เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธอย่างต่อเนื่อง

ครั้งนี้จะเป็นการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโจ 

ไบเดน กับผู้นำาอาเซียนตัวเป็นๆ ไม่ใช่การพบปะกันทาง

ออนไลน์เหมือนคราวก่อนๆ

และเป็นช่วงเวลาที่มีความสำาคัญในแง่ของยุทธศาสตร์

ระหว่างประเทศที่เห็นอเมริกากับยุโรปตะวันตกตีเส้นแบ่งกับ

รัสเซียและจีนกรณีสงครามยูเครนอย่างชัดเจน

และเป็นจังหวะที่อาเซียนเองก็ไม่ได้มีจุดยืนเป็น

เอกภาพเกี่ยวกับสงครามยูเครน

เห็นได้ชัดว่าเวียดนามกับ สปป.ลาวมีความเกรงใจ

รัสเซียในกรณีนี้ ไม่น้อย

ขณะที่สิงคโปร์แยกไปอีกทางหนึ่ง กระโดดเข้าข้าง

สหรัฐฯ และประณามรัสเซียอย่างไม่เกรงอกเกรงใจเช่นกัน

สมาชิกอาเซียนอื่นรวมทั้งไทยพยายามจะรักษา 

“จุดยืนเป็นกลาง” คือประณามสงคราม, เรียกร้องให้มีการ

หาทางออกผ่านการเจรจา, ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยของยูเครน แต่

ไม่ถึงกับประณามรัสเซีย

จึงน่าสนใจว่าเมื่อผู้นำาอาเซียนเจอกับไบเดนจะมีการ

แสดงความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันได้มากน้อยเพียงใด

หรือจะมีทางออกทางการทูตที่มีลักษณะบัวไม่ให้ช้ำาน้ำา

ไม่ให้ขุ่นได้หรือไม่

ในเมื่อสงครามยูเครนนั้นบัวก็ช้ำาและน้ำาก็ขุ่นคลั่กเต็มที

แล้ว

ทำาเนียบขาวแถลงหมายนัดใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ 16 เม.ย. 

ด้วยการตอกย้ำาว่าไบเดนให้ความสำาคัญต่ออาเซียนอย่างสูง

เรียกมันว่าเป็น top priority หรือจัดลำาดับความสำาคัญให้

ในระดับสูงสุดกันเลยทีเดียว

คงจำาได้ว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำาสหรัฐฯ กับ

อาเซียนนั้นมีการนัดครั้งก่อนวันที่ 28-29 มี.ค. 

แต่ฝ่ายอาเซียนขอเลื่อน เพราะมีสมาชิกอาเซียนบาง

ประเทศไม่สะดวกในช่วงเวลานั้น

และกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ก็ขอเลื่อนไปก่อน

นี่ถือเป็น “ซัมมิต” ที่จะเกิดขึ้นเป็นวาระครบรอบ 45 ปี 

ความสัมพันธ์สหรัฐ-อาเซียน 

ต่อเนื่องจากการที่ไบเดนเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำา

อาเซียนและชาติพันธมิตรผ่านระบบออนไลน์เมื่อเดือนตุลาคม

ปีที่แล้ว

ครั้งนั้นไบเดนประกาศมอบความช่วยเหลืออาเซียนมูลค่า 

102 ล้านดอลลาร์ หรือราว 3,366 ล้านบาท ในการต่อสู้กับ  

โควิด-19 และความมั่นคงทางสุขภาพ 

รวมถึงใช้สำาหรับการรับมือกับภาวะโลกร้อนและ

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการสร้างความเท่า

เทียมทางเพศ

“นี่เป็นความสำาคัญสูงสุดสำาหรับรัฐบาลไบเดน-แฮร์ริส ใน

การเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็ง และเชื่อถือได้ในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้” น.ส.เจน ซากี โฆษกทำาเนียบขาวประกาศและย้ำา

ว่า

“นี่คือการยืนยันในความปรารถนาที่จะปักหมุดต่อไปใน

คำามั่นของเราที่จะผลักดันอินโด-แปซิฟิกให้มีอิสระ เปิดกว้าง 

เชื่อมต่อ และยืดหยุ่น”

ก่อนหน้านี้ ไม่กี่สัปดาห์ ไบเดนเพิ่งพบกับหลี่ เสียนหลุง 

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เพื่อตอกย้ำาว่าสิงคโปร์และชาติใน

ฝั่งแปซิฟิกเป็นพันธมิตรอันดับต้นๆ ที่จะทำางานร่วมกับยุโรป

และพันธมิตรอื่น ในการต่อต้านรัสเซีย กรณียกทัพบุกยูเครน

แต่ในการลงมติในสหประชาชาติ และการแถลงจุดยืน

ของแต่ละชาติสมาชิก 10 ประเทศของอาเซียน  (บรูไน 

กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม) 

มีความเห็นต่างอย่างชัดเจนในการแสดงท่าทีต่อ

สถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมา หลังเหตุการณ์

รัฐประหารโค่นอำานาจนางอองซาน ซูจี เมื่อปีก่อน

อาเซียนบรรลุฉันทามติ 5 ข้อ เพื่อให้คณะรัฐประหาร

เมียนมาเปิดการเจรจาหาหนทางสันติกับฝ่ายต่อต้าน  

รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และยุติความ

รุนแรง 

แต่รัฐบาลทหารเมียนมากลับเลื่อนการทำาตามฉันทา

มติ อ้างว่าต้องให้ประเทศสงบก่อน หลังปราบปรามผู้

ประท้วง และเผชิญหน้ากับฝ่ายต่อต้าน 

ผู้แทนสหประชาชาติระบุว่า นี่เปรียบเสมือนเป็น 

“สงครามกลางเมือง” แล้ว

รัฐบาลทหารเมียนมาภายใต้การนำาของมิน อ่องหล่าย 

ยังถูก “แสดงความรังเกียจ” โดยบางประเทศในอาเซียน

อย่างชัดเจน

อาเซียนไม่ส่งเทียบเชิญนายทหารผู้ปกครองประเทศ

ปัจจุบัน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน

ถือเป็นการฉีกแนวปฏิบัติปกติอาเซียนที่มีหลักการ “ไม่

แทรกแซงกิจการภายในต่อกัน”

เดือนที่แล้วคุณดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.ต่างประเทศ เคยบอกนักข่าวถึงเรื่องกำาหนดการ

จัดประชุมสุดยอดสหรัฐอเมริกาและผู้นำาอาเซียน สมัยพิเศษ 

ที่กรุงวอชิงตัน ที่เดิมเสนอเป็นในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่

ผ่านมา 

คุณดอนบอกว่างานนี้ถูกเลื่อนออกไป เพราะเป็น

ปัญหาของฝ่ายอาเซียนเอง 

เหตุเป็นเพราะเกือบทุกประเทศสมาชิกติดภารกิจต่างๆ 

ถือเป็นเรื่องปกติ และทุกครั้งที่ผ่านมาเคยเป็นลักษณะนี้มา

ตลอด

ดังนั้นเราจึงต้องคอยติดตามดูว่าแถลงการณ์ร่วม

หลังการประชุมสุดยอดนัดพิเศษที่ทำาเนียบขาวครั้งนี้จะส่ง

สัญญาณไปทางไหน

อาเซียนจะถูกมองว่ากำาลังถูกไบเดนกดดันหรือไม่

ผู้นำาอาเซียนเองจะพูดจากันก่อนไปร่วมประชุมกับไบ

เดนให้มีท่าทีที่จะเป็นในแนวทางที่ยังแสดงถึงความเป็นปึก

แผ่นเพียงใด

ล้วนเป็นประเด็นท้าทายและละเอียดอ่อนสำาหรับไทย

และอาเซียนยิ่งนัก.

น

รัสเซียลุยถล่มยูเครนรวม‘ลวีฟ’
ลวีฟ/เคียฟ • กองทัพรัสเซียระบุเมื่อวันจันทร์ว่� ได้ โจมตีเป้�หม�ย

ท�งทห�รหล�ยร้อยแห่งในยูเครนเมื่อคืนที่ผ่�นม� ขณะที่เมืองลวีฟ

ท�งตะวันตกของยูเครนใกล้พรมแดนโปแลนด์ ที่รอดก�รโจมตีครั้ง

ใหญ่ม�ได้ โดนมิสไซล์ถล่มทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตอย่�งน้อย 7 ร�ย

สำานักข่าวรอยเตอร์และ

เอเอฟพีรายงานสถานการณ์

สงครามในยูเครนเมื่อวันจันทร์ท่ี 

18 เมษายน 2565 อ้างการแถลง

ของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย

ในวันเดียวกันว่า เมื่อคืนท่ีผ่าน

มากองทัพรัสเซียโจมตีทำาลาย

เป้าหมายอาคารทหารในยูเครน

ท้ังหมด 16 แห่ง ในเมืองคาร์คีฟ, 

ซาโปริซเซีย, โดเนตสค์, ดนีปรอ

แปตร็อวสก์และเมืองมือกาลายิว 

ทางใต้และตะวันออกของยูเครน 

นอกจากนี้กองทัพอากาศ

รัสเซียโจมตีทางอากาศพื้นที่  

108 แห่งที่ทหารรัสเซียรวมพล

กันอยู่ และปืนใหญ่ของรัสเซีย

ยิงถล่มเป้าหมายทางทหารของ

ยูเครน 315 แห่งเมื่อคืนที่ผ่าน

มา 

เจ้าหน้าที่ยูเครนเผยว่า

มิสไซล์หลายลูกยิงถล่มอาคาร

ทางทหารและศูนย์บริการยาง

รถยนต์แห่งหนึ่งในเมืองลวีฟ 

ทางตะวันตกของยูเครนที่ห่าง

จากพรมแดนโปแลนด์เพียง 60 

กิโลเมตร 

แอนดรีย์ ซาโดวีเย นายก

เทศมนตรีเมืองลวีฟ เผยว่า มิส

ไซล์ที่โจมตีเมืองลวีฟ ทำาให้มีผู้

เสียชีวิต 7 ราย และบาดเจ็บ 

11 ราย แรงระเบิดจากมิสไซล์

ทำาให้กระจกของโรงแรมแห่ง

หนึ่งในเมืองนี้แตก ซึ่งโรงแรม

แห่งนี้ใช้เป็นที่พักอาศัยของชาว

ยูเครนที่หนีภัยสงครามมาจาก

ทั่วประเทศ 

มักซิม โคซิทสกี ผู้ว่าการ

แคว้นลวีฟ โพสต์ทางโซเชียลมี

เดียยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากมิส

ไซล์ถล่มเมืองลวีฟว่า มีผู้เสียชีวิต 

7 ราย และบาดเจ็บ 11 ราย โดย

มีเด็กคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บด้วย 

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 รายอาการ

สาหัส ระบุว่ามิสไซล์รัสเซีย 4 

ลูกยิงถล่มโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

ทหารของยูเครนและศูนย์บริการ

ยางรถยนต์แห่งหน่ึง อาคารของ

ทหารหลายแห่งได้รับความเสีย

หายอย่างหนัก

ชาวเมืองลวีฟเผยว่า พวก

เขาเห็นควันดำาหนาและควันสี

เทาพวยพุ่งข้ึนจากบริเวณอาคาร

ท่ีอยู่อาศัยของเมืองด้วย และ

ได้ยินเสียงไซเรนเตือนภัยท่ัวท้ัง

เมือง 

ก่อนหน้าน้ีเมืองลวีฟแห่งน้ี

รอดจากการถูกโจมตีท่ีเลวร้ายท่ีสุด

จากกองทัพรัสเซียมาได้ต้ังแต่

รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อเกือบ 2 

เดือนท่ีผ่านมา เมืองน้ีเป็นท่ีล้ีภัย

ของชาวยูเครนท่ีหลบหนีภัยสง                                                           

ครามมาจากภาคตะวันออกของ

ยูเครน และในช่วงเร่ิมต้นของสง 

ครามในยูเครน เมืองน้ีเป็นท่ีพัก

ของบรรดาทูตของชาติตะวันตกท่ี

หลบหนีมาจากกรุงเคียฟ 

ด้านนายกรัฐมนตรีเดนีส 

ชมีฮาล ของยูเครน ให้สัมภาษณ์

รายการ “ดีสวีค” ของสถานีโทร

ทัศน์เอบีซีว่า ทหารยูเครนที่

ซ่อนตัวปกป้องเมืองมารีอูโปล 

เมืองท่ายุทธศาสตร์สำาคัญของ

ยูเครนทางใต้ของประเทศ เมื่อ

วันอาทิตย์ทหารเหล่านี้ยังคงสู้

รบกับทหารรัสเซีย แม้รัสเซีย

จะยื่นเส้นตายให้ทหารยูเครนใน

เมืองนี้ยอมจำานน ทหารยูเครน

ยังคงควบคุมบางพื้นที่ทางตะ 

วันออกเฉียงใต้ของเมืองมารีอู

โปล 

รัสเซียเผยเมื่อวันเสาร์ว่า 

ได้เข้าควบคุมพื้นที่ในเขตเมือง

ของมารีอูโปลได้แล้ว แม้จะมี

ทหารยูเครนบางส่วนหลบซ่อน

อยู่ที่ โรงงานเหล็กกล้าในเขตอา

ซอฟสตัล.

เซี่ยงไฮ้ติดโควิดต�ย3ร�ยหลังล็อกด�วน์

เซ่ียงไฮ้/โซล • นครเซ่ียงไฮ้เผย

ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเช้ือโค

วิด-19 สามรายแรกต้ังแต่เร่ิมล็อก                                                   

ดาวน์เมื่อ่เดือนท่ีแล้ว ทุกคนเป็น

ผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจำาตัวอยู่แล้ว 

ด้านเกาหลีใต้ยกเลิกมาตรการควบ 

คุมโควิดเกือบท้ังหมดในวันจันทร์    

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันจันทร์

ท่ี 18 เมษายน 2565 ว่า จากการ

เปิดเผยของเจ้าหน้าท่ีนครเซ่ียง                                         

ไฮ้มีผู้ติดเช้ือโควิด-19 เสียชีวิต 3                                          

รายแรกนับต้ังแต่นครเซ่ียงไฮ้ล็อก

ดาวน์เมื่อเดือนท่ีแล้ว ผู้ป่วยท่ีเสีย                                                

ชีวิตอายุระหว่าง 89-91 ปี ท้ัง 

หมดมีโรคประจำาตัวอยู่แล้ว ทาง 

การนครเซ่ียงไฮ้แถลงว่าชาวนคร

เซี่ยงไฮ้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 3                                       

คนมีอาการทรุดลงจนมีอาการข้ัน                                                  

รุนแรงหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยา 

บาล 

คณะกรรมการสุขภาพของ

นครเซ่ียงไฮ้เผยเม่ือวันอาทิตย์ว่า                                            

ประชากรนครเซ่ียงไฮ้ท่ีอายุมาก 

กว่า 60 ปี ฉีดวัคซีนโควิด-19 

แล้วถึง 62% แต่ประชากรกลุ่มน้ี

เพียง 38% ท่ีฉีดวัคซีนเข็ม 3  

ผู้อยู่อาศัยในนครเซี่ยงไฮ้

ต้องอยู่ภายใต้การล็อกดาวน์ท่ีเข้ม

งวดมาต้ังแต่เดือนมีนาคม ส่วน

ใหญ่ของประชากรในเซ่ียงไฮ้ 25 

ล้านคน ถูกบังคับให้อยู่บ้าน ขณะ

น้ีจำานวนผู้ติดเช้ือรายวันมากกว่า 

25,000 ราย

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในนคร                                           

เซี่ยงไฮ้ ส่วนใหญ่ติดเชื้อโดย

ไม่แสดงอาการ จากข้อมูลของ

คณะกรรมการสุขภาพของเซี่ยง 

ไฮ้ ผู้ติดเชื้่อรายใหม่ที่รายงาน

ในเซี่ยงไฮ้เมื่อวันจันทร์ มากกว่า 

22,000 ราย เกือบ 90% เป็นผู้

ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ 

รอยเตอร์รายงานในวันเดียว                                                       

กันว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศ

ยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 

เกือบท้ังหมดแล้วในวันจันทร์ โดย

ยกเลิกคำาส่ังให้ร้านอาหารและธุร                                                        

กิจอื่นๆ เปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืน                                                          

รวมถึงคำาส่ังให้ประชาชนรวมตัวกัน

ไม่เกิน 10 คน และต้ังแต่สัปดาห์

หน้าจะอนุญาตให้ประชาชนกิน

อาหารว่างได้ในโรงภาพยนตร์และ                                  

สถานท่ีสาธารณะกลางแจ้ง เช่น                                                               

สนามกีฬา แต่ยังบังคับให้ประชา 

ชนต้องสวมหน้ากากต่อไป รัฐบาล

เกาหลีใต้จะทบทวนในอีก 2 สัป 

ดาห์ว่าจะยกเลิกข้อบังคับสวมหน้า 

กากในที่กลางแจ้งหรือไม่ 

เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเช้ือ                                                             

โควิด-19 รายใหม่เมื่อวันจันทร์                                                          

47,743 ราย เป็นจำานวนผู้ติดเช้ือ                                                                

รายวันต่ำาท่ีสุดต้ังแต่วันท่ี 9 กุมภา    

พันธ์ หลังจากเคยมียอดผู้ติดเช้ือ

รายวันมากกว่า 620,000 ราย 

เมื่อกลางเดือนมีนาคม.

ถล่มเมือง • ควันดำ�พวยพุ่งจ�กย่�นใจกล�งเมืองลวีฟท�งตะวันตกของยูเครน หลังถูกรัสเซียยิงมิสไซล์ถล่มเมื่อวันที่ 18 เมษ�ยน

ไบเดนนัดผู้นำ�อ�เซียนเดือนหน้�

ท่�มกล�งพ�ยุสงคร�มยูเครน



รักลุงตู่

 

ตามที่กฎหมายกำาหนด และการสรรหาให้

ดำาเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมือง

นั้น โดยให้หัวหน้าพรรคการเมืองออก

หนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตาม

แบบที่สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กำาหนด ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำานวณ

ตั้งแต่วันที่ตำาแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือก

ตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 

1,500,000 บาท ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน

ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้อง

ครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน

นับจากวันเลือกตั้ง   

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำาเนียบ

รัฐบาล นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี อ่านแถลง 

การณ์ลาออกจากตำาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรีว่า ตนได้ยื่นหนังสือ

ลาออกจากตำาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ โดยมี

ผลในวันที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป  

เหตุผลที่ตัดสินใจลาออกเพราะมีความสำานึก

รับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชน สืบ

เนื่องจากที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีคลิปเสียงพูด

โทรศัพท์ระหว่างตนกับ น.ส.จุรีพร สินธุไพร 

ข้าราชการการเมือง ตำาแหน่งประจำาสำานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิด

การวิพากษ์วิจารณ์ และมีการตั้งข้อกล่าวหา

เป็นประเด็นทางการเมือง ที่ควรจะได้มีการ

พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจักษ์ โดยใช้

เวลาตามสมควรในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรื่องดังกล่าว และเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ

ของตนเพื่อให้เป็นตัวอย่างและบรรทัดฐาน

จริยธรรมทางการเมือง

เขากล่าวว่า ข่าวดังกล่าวอาจกระทบ

ต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือของทีม

งานนายกรัฐมนตรี จึงคิดว่าไม่เป็นผลดี

ต่อรัฐบาลและไม่ประสงค์จะเป็นฟันเฟือง

ที่ชำารุด ที่ทำาให้เครื่องยนต์กลไกในการขับ

เคลื่อนของรัฐบาลต้องมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องเล็กน้อยสักเพียงใดก็ตาม แม้จะยังไม่

ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ควรแสดงความรับผิด

ชอบ ซึ่งการลาออกจากตำาแหน่งครั้งนี้เพื่อไป

พิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรมให้

ปรากฏข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องอาศัยตำาแหน่ง

ของตัวเองรวมทั้งความสัมพันธ์กับผู้บังคับ

บัญชามาช่วยปกป้องให้พ้นผิด

“ผมไปกราบลาท่านนายกฯ ด้วยตัว

ผมเอง ผมกราบเรียนท่านนายกฯ ผมขอ

เคลียร์ ผมไม่อยากให้ ใครมามองว่าท่าน 

นายกฯ ปกป้องผมหรืออุ้มผม และผมไม่

อยากใช้ตำาแหน่งบารมีนายกฯ และตัวผม

เองที่มีตำาแหน่งใกล้ชิดนายกฯ ไปเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม นายกฯ ไม่ได้ให้ผมลา

ออกใดๆ ทั้งสิ้น เป็นความประสงค์ของผมเอง 

เป็นความต้องการของผมเอง ผมไม่ต้องการ

ให้คนดีๆ อย่างนายกฯ ที่ทุ่มเทการทำางานต้อง

มาเสียด้วยข้อครหาเล็กน้อยแค่นี้ ซึ่งยังไม่มี

การพิสูจน์ความผิดความถูกอะไรเลย ต้องมา

เสียเพราะผม และผมรักลุงตู่ อยู่ข้างนอกให้

ลุงตู่ได้ โดยไม่มีตำาแหน่ง” นายเสกสกลกล่าว

ด้านนายวิเชียร ชวลิต อดีต ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และอดีต

กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ได้เดิน

ทางไปยังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือขอลาออก

จากการเป็น ส.ส.ต่อสำานักงานเลขาธิการสภา 

ผู้แทนราษฎร พร้อมเข้าอำาลานายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร   

เขาเผยว่า ได้มี โอกาสทำางานใน

ตำาแหน่งต่างๆ มากมาย เป็นประสบการณ์

ที่มีความสำาคัญ และคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทำาให้เรา

มีประสบการณ์ น่าจะทำาประโยชน์ให้บ้าน

เมืองและประชาชนมากมาย แต่เมื่อเวลา

หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งและหลาย

อย่าง ตนคิดว่าจากที่เราคาดหวังและมุ่งหวัง

ที่อาจจะทำาได้ไม่สำาเร็จ จึงจำาเป็นต้องลาออก

จากพรรคพลังประชารัฐ โดยได้แจ้งต่อพรรค

พลังประชารัฐและ กกต.เรียบร้อยแล้ว

“หลายคนคงคิดว่าการลาออกไม่ใช่

ทางออกของการแก้ปัญหา แต่ผมยืนยันว่า

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้ทำาอย่างเต็ม

ที่แล้ว และคิดว่าสิ่งที่อยากจะทำานั้นยังมีอีก

มากมาย โดยเฉพาะความรู้ความสามารถที่

ผมมีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ถึง

เวลาแล้วที่จะต้องพิจารณา ผมเองว่าจะไป

ทำาหน้าที่ที่ ไหน ที่จะทำาให้สิ่งที่ตนมุ่งหวัง

ประสบความสำาเร็จ จึงจำาเป็นต้องลาออก” 

นายวิเชียรกล่าว

เมื่อถามว่า หลังจากที่ลาออกแล้วจะ

ไปร่วมงานกับนายอุตตม สาวนายน อดีต 

รมว.การคลัง ในฐานะผู้ก่อตั้งพรรคสร้าง

อนาคตไทยหรือไม่ นายวิเชียรตอบว่า กำาลัง

คิดอยู่ หลายคนอาจสงสัยว่าจะไปเลยหรือไม่

อย่างไร ทำาไมจึงลาออก ตนแจ้งไปตั้งแต่ต้น

แล้วว่า เรามีความมุ่งหวังที่อยากทำางานเพื่อ

ประโยชน์ประชาชน ที่ ไหนที่สามารถทำาให้

เราได้มีโอกาสได้ทำาก็เป็นทางเลือกที่สำาคัญ 

ซึ่งกำาลังพิจารณาอยู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิเชียรเพิ่ง

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค

พลังประชารัฐ ในการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี ครั้งที่ 1/2565 โดยนายวิเชียรเป็น 

1 ใน 4 กรรมการบริหาร ที่ ได้รับการแต่ง

ตั้งเข้ามาแทนตำาแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่  

3 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ จ.นครราชสีมา โดย

ได้แจ้งความประสงค์จะไม่เป็นกรรมการ

บริหารพรรค แต่สุดท้ายถูกใส่ชื่อเข้ามา

พร้อมกับนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ โดยที่

เจ้าตัวปฏิเสธไปแล้ว สำาหรับลำาดับ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่เลื่อนขึ้นมา

แทนนายวิเชียร ได้แก่  ลำาดับที่ 26 นายภา 

คิน สมมิตรธนกุล  

อย่างไรก็ตาม ในการแถลงลาออก

ของนายวิเชียรมีนายวัชระ กรรณิการ์ ผู้

ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยมาฟัง

และให้กำาลังใจด้วย อย่างไรก็ตาม แม้นาย

วิเชียรยังไม่ระบุชัดว่าจะไปเป็นสมาชิกพรรค

สร้างอนาคตไทยตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้หรือ

ไม่อย่างไร แต่ก็พบว่ามีชื่อของนายวิเชียร   

ไปปรากฏในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

ของพรรคสร้างอนาคตไทย ครั้งที่ 1/2565 

ในวันที่ 20 เม.ย.นี้ ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ 

บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

พรรคสร้างอนาคตไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ

พรรคสร้างอนาคตไทยว่า ในวันที่ 20 เม.ย.นี้ 

เวลา 08.00 น. พรรคจะจัดการประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี ครั้งที่ 1/2565 ที่ห้องแกรนด์ 

ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

เมืองทองธานี โดยในช่วงแรกจะเป็นการ

รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ

พรรค ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 ก.พ.65 

รายงานการดำาเนินกิจการของพรรคในรอบ

ปี 2564 รายงานงบการเงินในรอบปี 2564 

การแก้ไขข้อบังคับพรรคปี 2564 การเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย

ชุดใหม่ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้

สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.และเรื่องอื่นๆ

จากนั้นเวลา 11.00 น.จะเปิดตัวกับ

สื่อมวลชน โดยการฉาย VTR สร้างอนาคต

ไทย การเปิดหัวหน้าพรรค คือนายอุตตม 

สาวนายน พร้อมทั้งจะประกาศอุดมการณ์

สร้างอนาคตไทย พร้อมผู้ร่วมอุดมการณ์

แสดงจุดยืนทางการเมือง  ได้แก่ นายนิพิฏฐ์ 

อินทรสมบัติ, นายสุพล ฟองงาม, นายโชน

รังสี เฉลิมชัยกิจ, นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย, 

นายวิเชียร ชวลิต, นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ 

จากนั้นนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการ

พรรค จะแนะนำากรรมการบริหารพรรคสร้าง

อนาคตไทย ก่อนปิดการประชุม นอกจาก

นี้จะมีการแต่งตั้งนายนริศ เชยกลิ่น เป็น

กรรมการบริหารพรรคและโฆษกพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ต้องจับตาดู

ท่าทีของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกคาดหมายว่าจะเป็น

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสร้าง

อนาคตไทย.

สรุปยอด

 

เกิดบนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ  47.34 

ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 27.66 บริเวณ

จุดเกิดเหตุเป็นทางตรง ร้อยละ 85.64 ช่วง

เวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 

17.01-18.00 น. ร้อยละ 11.17 ผู้บาดเจ็บ

และเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี และ

ช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 17.33
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รณรงค์วันงดสูบบุหรี่ โลกปี 2565 

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทน

องค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทย เปิดเผยว่า องค์การอนามัย

โลกได้ประกาศประเด็นการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ โลก  

31 พฤษภาคม 2565 คือ “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” มี

วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากยาสูบ ด้วยการ

สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่

เกิดขึ้นจากวงจรการปลูก การผลิต การจัดจำาหน่ายยาสูบ ของเสีย 

และขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำาให้คน

เลิกสูบบุหรี่อีกด้วย การปลูก การผลิต และการใช้ยาสูบ ก่อมลพิษให้

แก่แหล่งน้ำา ดิน ชายหาด และถนนหนทาง ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อน

ของสารพิษในดินและน้ำา ขยะก้นบุหรี่ รวมถึงไมโครพลาสติก และ

ขยะจากชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงต้นไม้เป็นจำานวนมากถูกตัด

เพื่อแผ้วถางพื้นที่สำาหรับการทำาไร่ยาสูบ นพ.จอสกล่าวต่อว่า บุหรี่

คร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกสูงถึงกว่า 8 ล้านคนต่อปี เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพและยังทำาลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิต 

การจัดจำาหน่าย การบริโภค และขยะหลังการบริโภค ซึ่งผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมยาสูบและจากการสูบบุหรี่นั้น 

มหาศาลและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโลกที่มี

ทรัพยากรจำากัด และมีระบบนิเวศที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นจึง

ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะเลิกบุหรี่เพื่อรักษาสุขภาพและโลกของเรา 

พายุฤดูร้อนกระหน่ำา 3 อภ.เชียงใหม่

เชียงใหม่  • วันที่ 18 เม.ย.65 นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำาเภอ

กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่  เปิดเผย ว่า  ระยะนี้ชาวบ้านประสบเหตุ 

พายุฤดูร้อน กระหน่ำาบ่อยครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา มี

หมู่บ้านได้รับผลกระทบ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 และ

บ้านเด่น หมู่ที่ 7 โดยพื้นที่บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 มีหลังคาบ้านเรือน

ราษฎรได้รับความเสียหายรวม 29 หลังคาเรือน สัตว์เลี้ยง (กระบือ) 

ตาย 1 ตัว ส่วนบ้านเด่น หมู่ที่ 7 มีหลังคาบ้านเรือนราษฎรได้รับ

ความเสียหาย 5 หลัง พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

บางส่วน ในส่วนของอำาเภอกัลยาณิวัฒนา และ อปท.ในพื้นที่ที่ได้

รับผลกระทบจะได้ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ 

ยังมีรายงานอีกว่า ช่วงเย็นวันที่ 17 เม.ย. ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัด

ถล่มในอีก 2 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอสะเมิง และอำาเภอแม่อาย โดย

อำาเภอสะเมิงได้สร้างความเสียหายในพื้นที่ตำาบลแม่สาบ 2 หมู่บ้าน 

ได้แก่ หมู่ที่ 1 และหมู่ 7 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ตำาบล

บ่อแก้ว 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 หลังคาบ้าน

เรือนได้รับความเสียหาย ขณะที่ อำาเภอแม่อายมี 5 ตำาบลที่ได้รับ

ความเสียหาย ได้แก่ ตำาบลมะลิกา หมู่ที่ 1 หลังคาบ้านได้รับความ

เสียหาย 2 หลัง ตำาบลแม่สาว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 15 หลังคาบ้าน

เรือนเสียหาย 5 หลัง ตำาบลท่าตอน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 15 

หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 8 หลัง และตำาบลแม่อาย  

หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 5 หลัง.

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 

พระนครศรีอยุธยา เชียงราย และเพชรบุรี 

จังหวัดละ 8 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ

สูงสุด ได้แก่ เพชรบุรี 9 คน จังหวัดที่มี

ผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, 

กำาแพงเพชร, พระนครศรีอยุธยา,  ราชบุรี, 

ร้อยเอ็ด, ลำาปาง, สงขลา และสุพรรณบุรี 

จังหวัดละ 2 ราย

เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,895 

จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,134 คน เรียก

ตรวจยานพาหนะ 372,032 คัน มีผู้ถูกดำาเนิน

คดีรวม 59,049 ราย มีความผิดฐานไม่ 

สวมหมวกนิรภัย 16,503 ราย ไม่มีใบขับขี่ 

15,366 ราย

สรุปสถิติอุบัติ เหตุทางถนนสะสม  

7 วัน (วันที่ 11-17 เม.ย.65) เกิดอุบัติเหตุ

รวม 1,917 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,869 คน  

ผู้เสียชีวิต 278 ศพ

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุม

ประพฤติ กล่าวว่า สถิติคดีเข้าสู่กระบวนการ

คุมความประพฤติวันสุดท้ายของ 7 วัน

อันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 17 เมษายน 

2565  มีคดีรวมทั้งสิ้น 1,337 คดี จำาแนกเป็น

คดีขับรถขณะเมาสุรา 1,222 คดี ติด EM  

2 ราย และขับเสพ 115 คดี จังหวัดที่มีสถิติ

คดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุดมี 2 จังหวัด ได้แก่ 

สุรินทร์และกรุงเทพฯ จำานวน 398 คดี อันดับ

สองจังหวัดเชียงราย จำานวน 343 คดี และ

อันดับสามจังหวัดร้อยเอ็ด จำานวน 330  คดี

สรุปสถิติ 7 วันอันตรายระหว่างวัน

ที่ 11-17 เมษายน 2565 คดีที่ศาลสั่งคุม

ประพฤติมีคดีรวมทั้งสิ้น 7,925 คดี  จำาแนก

เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำานวน  7,141 คดี 

คิดเป็นร้อยละ 90.11 คดีขับเสพ จำานวน 765 

คดี คิดเป็นร้อยละ 9.65 คดีขับรถประมาท 

จำานวน 19 คดี คิดเป็นร้อยละ  0.24.

ผู้ป่วยโควิด

 

เป็นชาย 66 ราย หญิง 58 ราย อายุ 60 ปีขึ้น

ไป 111 ราย มีโรคเรื้อรัง 12 ราย ไม่มีประวัติ

โรคเรื้อรัง 1 ราย ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,046,953 ราย  

มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

3,814,433 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 

2563 จำานวน 27,006 ราย ขณะที่สถานการณ์

โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 504,751,970 ราย ผู้เสีย

ชีวิตสะสม 6,223,035 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 2,943 ราย ชลบุรี  

704 ราย นนทบุรี 599  ราย นครศรีธรรมราช 

547 ราย สมุทรปราการ 522 ราย  ขอนแก่น 

483 ราย บุรีรัมย์ 469 ราย ร้อยเอ็ด 455 ราย 

สมุทรสาคร 384 ราย นครปฐม 341 ราย

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้

อำานวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุม

โรค แถลงว่า การเข้าสู่ โรคประจำาถิ่น

เกณฑ์สำาคัญคืออัตราการครองเตียง ระบบ

สาธารณสุขรองรับได้อย่างไร สำาหรับ 

โอมิครอนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือ

อาการค่อนข้างน้อย ถ้าไม่มีสายพันธุ์ ใหม่

เข้ามา คนวัยทำางานหรือคนวัยเรียนติดเชื้อ

อาการไม่มาก จำานวนผู้ติดเชื้อจึงมีผลน้อย

ต่อการปรับเป็นโรคประจำาถิ่น ถ้าเป็นไปตาม

การคาดการณ์ เราจะเข้าสู่โรคประจำาถิ่นได้

ตามที่คาดหมายเดิม คือวันที่ 1 ก.ค.65

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมรับมือ

สถานการณ์ โควิด-19 หลังหยุดยาวเทศกาล

สงกรานต์ว่า ตอนนี้เน้นเรื่องเวชภัณฑ์ สถาน

พยาบาลให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ เราจะ

ให้การดูแลผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาใน

สถานพยาบาล โดยต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการ

และเป็นผู้ป่วย 608 และผู้สูงอายุเป็นพิเศษ 

สำาหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการก็รักษาตามแบบ

ฉบับที่ได้ดูแลกันมาโดยตลอด ทั้ง HI เข้ารับ

รักษาที่โรงพยาบาล หากไม่มีอาการใดก็ไม่

จำาเป็นที่จะต้องกินยาฆ่าไวรัสโควิด-19

รมว.สาธารณสุขกล่าวว่า สำาหรับ

มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอที่

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน

นี้นั้น คือต้องผ่อนคลายเพื่อให้ทุกบริบทเดินไป

ได้ ทั้งเศรษฐกิจ การทำามาหากิน และความ

สะดวกของประชาชน โดยต้องไม่กระทบต่อ

ความเสี่ยงที่จะทำาให้เกิดการติดเชื้อ

เมื่อถามถึงแผนที่จะปรับให้ โรคโควิด-19 

เป็นโรคประจำาถิ่นในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ 

เมื่อดูจากตัวเลขปัจจุบันแล้วส่งผลกระทบต่อ

แผนดังกล่าวหรือไม่ รมว.สาธารณสุขกล่าว

ว่า ตัวเลขปัจจุบันเราดูแล้วไม่มีอะไรแตก

ต่างกันไป ที่ผ่านมา 3-4 เดือน อัตราส่วน

ต่างๆ เป็นไปตามหลักสากล และยังไม่มี

ใครประกาศว่าวันที่ 1 กรกฎาคมจะเป็น

โรคประจำาถิ่น เราวางแผนไว้ว่าทำาได้เร็วก็

จะทำาให้เร็วตามความจำาเป็น ของพวกนี้กะ

เกณฑ์ไม่ได้ แต่ขอไปอย่างหนึ่งว่าขอให้เรามี

ความพร้อมในทุกๆ ด้าน นี่คือสิ่งที่สำาคัญที่สุด 

เมื่อมีความพร้อมก็จะประกาศให้เป็นหลัก.

ภูเก็ต • วันที่ 18 เม.ย.2565 นายณรงค์ 

วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว

ว่า จากกรณีทนายษิทรา เบี้ยบังเกิด 

ลงพื้นที่ภูเก็ต พบว่ามีสถานบริการ

ในโรงแรมที่ป่าตองเปิดเกินเวลานั้น 

เรื่องนี้เป็นการดำาเนินการตามอำานาจ

หน้าที่อยู่แล้ว ซึ่งก่อนช่วงสงกรานต์

ได้ประชุม หารือ มอบหมายภารกิจ

ระหว่างพลเรือน ตำารวจ ทหาร ใน

การกำากับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่เข้าใจได้ส่วน

หนึ่งว่านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ เข้ามา

จังหวัดภูเก็ตเขาต้องการความสำาราญ 

ต้องการความสนุกสนาน ขณะที่ผู้

ประกอบการเองในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ประสบปัญหาความยากลำาบาก

ขอเรียนว่า ในช่วงสงกรานต์

ที่ผ่านมา ภาพรวมสถานการณ์จาก

การประเมินของ ททท.ดีกว่าที่คาด

ไว้ คือมีผู้คนเข้ามาเฉลี่ยเข้าจำานวน 

15,000 คนต่อวัน มีเงินสะพัดกว่า 

3,000 ล้านบาท ยอดการจองห้อง

พักสูง โดยมาพัก 2 คืน 3 วัน 

“ตั้งแต่ก่อนที่ทนายษิทราจะ

มามีเรื่องการสาดน้ำาสงกรานต์ มีเจ้า

หน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำารวจ ลงไปดูแล

กันอย่างใกล้ชิด ซึ่งในช่วงแรกอาจจะมี

การฝ่าฝืน เป็นข้อเท็จจริง เพราะทุกคน

อยากเล่นน้ำา โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ได้

ทำาความเข้าใจกัน สุดท้ายคลี่คลายไปได้

สำาหรับในเรื่องการฝ่าฝืนกฎ 

หมายที่ป่าตองมีการดำาเนินคดีอยู่ ซึ่ง

วันนี้ (18 เม.ย.) น่าจะมีการส่งฟ้องศาล

แขวงได้ ส่วนเรื่องของคดีว่ากันไปตาม

กฎหมาย เราดำาเนินการตามอำานาจ

หน้าที่กันอยู่ ส่วนการสั่งปิดโรงแรมที่

เกิดเหตุจะพิจารณาเป็นเรื่องไป ดูว่า

ทางศาลได้ตัดสินคดีเป็นอย่างไร ซึ่ง

ผู้ที่เกี่ยวข้องกำาลังพิจารณากันอยู่ ได้

มอบให้นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอด

ระบำา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

ดูเรื่องนี้อยู่ ส่วนผู้ทำาความผิดจำานวน

กี่รายยังไม่ได้ดูรายละเอียด แต่ใน

หลักการทางรองผู้ว่าฯ ที่กำากับเรื่อง

นี้ ได้ติดตามและกำาชับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องอยู่แล้ว.

ส่งฟ้องศาลแล้ว

คดีรร.ดังป่าตอง

สั่งปิดยังไม่กล้า

บุรีรัมย์ • วันที่ 18  เม.ย.65  ผู้สื่อ

ข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี

ที่นายประกิจ เสนาประโคน 

อายุ 34 ปี ชาว อ.ประโคนชัย 

จ.บุรีรัมย์ เมาคลุ้มคลั่งก่อเหตุ

ทำาร้ายร่างกายภรรยาที่กำาลังตั้ง

ครรภ์ได้ประมาณ 2 เดือน และ

ทำาร้ายแม่ของตัวเองที่เข้าไป

ช่วยลูกสะใภ้ ทั้งยังใช้อาวุธปืน

ขนาด .38 ยิงพี่สาวต่างพ่อได้รับ

บาดเจ็บสาหัส เนื่องจากไม่พอใจ

ที่พี่สาวใช้มือถือถ่ายคลิปขณะที่

นายประกิจทำาร้ายภรรยาและ

แม่ กระสุนเจาะเข้ากลางหลังฝัง

ใน ถูกส่งรักษาที่ รพ.ประโคนชัย  

เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 13 เม.ย.ที่

ผ่านมา ที่บ้านเลขที่ 82 ม.3 

ต.ละเวี้ยะ อ.ประโคนชัย กระทั่ง 

ถูกตำ ารวจ สภ.ประโคนชัย

ติดตามจับกุมตัวได้ขณะหนีไป

หลบซ่อนที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งใน 

อ.บ้านกรวด อยู่กับกิ๊กสาว 

ล่าสุด น.ส.นิด ขาวประโคน 

อายุ 50 ปี พี่สาวที่ถูกยิงบาดเจ็บ

สาหัส พร้อมกับ น.ส.สภารัตน์ 

หรือฟ้า อายุ 19 ปี ภรรยาของ

ผู้ก่อเหตุ  ได้เดินทางเข้าให้ปากคำา

กับพนักงานสอบสวน ทั้งคู่ยืนยัน

ว่า ให้ดำาเนินคดีกับนายประกิจ

ตามกฎหมายถึงที่สุด เพราะทน

พฤติกรรมไม่ไหว โดยเฉพาะ

วันเกิดเหตุทั้งใช้ปืนจ่อหัวเมีย 

แม่ และใช้กำาลังทำาร้ายร่างกาย

ด้วย โดยมีญาติพี่น้องเข้าไปห้าม

และขอร้องให้หยุดก็ไม่ยอมหยุด 

กระทั่งนายประกิจหันมาเห็นพี่

สาวถ่ายคลิปจึงใช้ปืนกระบอกดัง

กล่าวยิงใส่พี่สาวจนบาดเจ็บสาหัส   

น.ส.สภารัตน์ ภรรยา เล่า

ว่า อยู่กินกับนายประกิจมาประ 

มาณ 2 ปี สามีมีนิสัยโมโหร้าย 

วันเกิดเหตุทะเลาะกันเรื่องความ

หึงหวง สามีหาว่าตนไปมีผู้ชาย

คนอื่น ทั้งที่ไม่เป็นความจริง แต่

เขาระแวงไปเอง ตนพยายาม

จะอธิบายว่าไม่จริง แต่สามีก็

ไม่ฟัง ใช้กำาลังตบตีและเอาปืน

ตบที่ศีรษะต้องเย็บ 2 เข็ม และ

พยายามขอร้อง สามีก็ไม่หยุด 

แม้แต่แม่ของเขาที่เข้ามาห้ามก็ไม่

ฟัง ยังใช้ปืนจ่อหัวอีก เหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นมันรุนแรงเกินจะรับได้    

ขณะที่พนักงานสอบสวน

แจ้ง 5 ข้อหา คือ “พยายามฆ่า, 

พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ

โดยไม่ได้รับอนุญาต, ยิงปืนโดย

ไม่มีเหตุอันควรและไม่ ได้รับ

อนุญาต, มีเครื่องกระสุนปืนไม่

ได้รับอนุญาตโดยผิดกฎหมาย 

และทำาให้เสียทรัพย์.

รวบหนุ่มเมาคล่ังใช้ปืนจ่อหัวแม่ยิงพ่ีสาว

ภูเก็ต • เจ้าหน้าที่กรมสอบ 

สวนคดีพิเศษนำากำาลังเข้าตรวจ

ค้นโกดังเก็บสินค้าปลอมเครื่อง 

หมายการค้า 5 แห่งในจังหวัด

ภูเก็ต พบ 4 แห่งละเมิดลิขสิทธิ์ 

ยึดของกลางเสื้อผ้ากว่า 1 แสน

ชิ้น มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ, พ.ต.ท. 

พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการ

ให้ ร.ต.อ.พลสัณห์ เทิดสงวน  

ผู้อำานวยการกองคดีทรัพย์สินทาง

ปัญญา น.ส.จารุวรรณ ครุสาตะ  

ผู้อำานวยการส่วนคดีทรัพย์สิน

ทางปัญญา 1 และกำาลังเจ้าหน้าที่

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญานำาหมาย

ค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลาง

เข้าทำาการตรวจค้นสถานที่เก็บ

สินค้าปลอม จำานวน 5 แห่ง ซึ่ง

ผลการตรวจค้นพบสินค้าปลอม

เครื่องหมายการค้า 4 แห่งคือ 

1.โกดัง (ไม่ทราบเลขที่) หมู่ที่ 5 

ตำาบลกะทู้ อำาเภอกะทู้ จังหวัด

ภูเก็ต 2.บ้านเลขที่ 112 และ 

DSIทลายโกดังเก็บสินค้าปลอม

112/1 หมู่ที่ 6 ตำาบลกะทู้ อำาเภอ

กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 3.บ้านเลข 

ที่ 35/192 หมู่ที่ 2 ตำาบลเกาะ

แก้ว อำาเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต 

4.บ้านเลขที่ 35/168 หมู่ที่ 2 

ตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอเมืองฯ 

จังหวัดภูเก็ต

โดยพบสินค้าเสื้อผ้าปลอม

เครื่องหมายการค้า อาทิ หลุยส์

วิตตอง (LOUIS VUITTON) กุชชี 

(GUCCI) ไนกี้ (NIKE) อาดิดาส 

(ADIDAS) ชาแนล (CHANEL) 

และยี่ห้ออื่นๆ จำานวนทั้งสิ้นกว่า 

100,000 ชิ้น รวมมูลค่าความ

เสียหาย หรือมูลค่าตามราคาท้อง

ตลาดกว่า 50 ล้านบาท เจ้าหน้าที่

จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง

โดยกล่าวหาว่า “เสนอ

จำาหน่ายและมีไว้เพื่อจำาหน่ายซึ่ง

สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม

เครื่องหมายการค้าของบุคคล

อื่นที่ ได้จดทะเบียนไว้แล้วใน

ราชอาณาจักร ซื้อหรือรับไว้ โดย

ประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็น

ของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร”

การตรวจค้นครั้ งนี้สืบ

เนื่องจากกองคดีทรัพย์สินทาง

ปัญญาทำาการสืบสวนพบว่า มี

สถานที่จำาหน่ายสินค้าปลอม

เครื่องหมายการค้าของบุคคล

อื่นที่ ได้จดทะเบียนแล้วในราช

อาณาจักรอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

โดยสถานที่ดังกล่าวมีพฤติการณ์

การกระทำาความผิดเป็นแหล่งค้า

ส่งค้าปลีกผ่านเพจเฟซบุ๊ก เสนอ

จำาหน่ายสินค้าปลอมคุณภาพ

เกรด AAA เพื่อขายให้กับผู้ที่สนใจ

อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งการกระทำา

ดังกล่าวทำาลายเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศไทย จึงได้วางแผน

ทำาการตรวจค้นและยึดของกลาง

ไว้ดำาเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ประเทศ 

ไทยถูกสำานักผู้แทนการค้าสหรัฐ 

(USTR) จัดอันดับสถานะทางการ

ค้าอยู่ในบัญชีประเทศที่ถูกจับตา 

(WL) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา และ

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบาย

ในการปราบปรามการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะได้

ดำาเนินการสืบสวนจับกุมการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งใน

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

โดยเฉพาะเขตพื้นที่ที่ต้องเฝ้า

ระวังเป็นพิเศษ (พื้นที่สีแดง) อย่าง

จริงจังและเด็ดขาดต่อไป.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล  เลขาธิการองค์กรต่อ

ต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT โพสต ์

เฟซบุ๊ก Mana Nimitmongkol หัวข้อเรื่อง “กทม.

ไม่ปราบคอร์รัปชันแล้วจะพัฒนาได้อย่างไร?” 

โดยมีเนื้อหาดังนี้

“เหนื่อยใจที่เห็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้

ว่าฯ กรุงเทพมหานคร พูดแต่เรื่องความสุขสบาย

อยู่ดีกินดี ถึงวันนี้มีผู้สมัครฯ เพียงสองท่านที่

เข้าใจปัญหา กล้าประกาศนโยบายว่า หากตน

ได้เป็นผู้ว่าฯ แล้วจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันของ

มหานครแห่งนี้อย่างไร!!

คอร์รัปชันใน กทม.ไม่ต่างจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป แต่หนักและซับซ้อน

กว่าเพราะที่นี่มีงบประมาณมากถึง 8 หมื่นล้าน

บาทต่อปี มีผลประโยชน์จากการให้เอกชนเช่า

ที่ดิน-ทรัพย์สิน และให้สัมปทานจำานวนมาก ที่

สำาคัญยังมีอำานาจในการออกใบอนุญาตอนุมัติ

หลายร้อยเรื่อง ปัจจัยเหล่านี้ทำาให้เกิดคอร์รัปชัน

ทั้งในส่วนกลางและสำานักงานเขต จากฝีมือของ

นักการเมืองและข้าราชการจำานวนมากตั้งแต่

ระดับบริหารไล่ลงไปจนระดับปฏิบัติการ

สิ่งที่คน กทม.ต้องการ ACT ได้สำารวจ

ความคิดเห็นประชาชนพบว่า วันนี้ กทม.จำาเป็น

ต้องได้รับการบริหารจัดการที่ดี โดยมืออาชีพ 

เพื่อให้เกิดการบริการ การดูแลและการพัฒนา

ไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีคุณภาพ กล่าวคือ

ความปลอดภัย คือ ทางเท้าปลอดภัย 

สัญญาณไฟเพื่อข้ามถนนปลอดภัย มั่นใจเมื่อใช้

บริการสถานที่สาธารณะจากอัคคีภัย โจรกรรม 

ปลอดภัยจากป้ายโฆษณาเถื่อนที่เกะกะ น่า

อันตราย คุณภาพชีวิตคือ การเดินทางด้วย

ระบบขนส่งมวลชนที่ดี สวนสาธารณะ โรง

พยาบาลและการดูแลด้านอนามัยชุมชนและ

แหล่งบริการ ไฟแสงสว่างตามทางสาธารณะ 

แก้ปัญหาน้ำาเน่า-น้ำาท่วม

คอร์รัปชัน 4 ประเภทที่คน กทม.ต้องเผชิญ 

แต่ไม่รู้จะทำาอย่างไรได้ 1.รีดไถประชาชน พ่อค้า

แม่ค้า นักธุรกิจ เช่น รีดไถค่าออกใบอนุญาต

อนุมัติในการสร้างและต่อเติมบ้าน-อาคาร-ร้าน

ค้า-อาคารพาณิชย์-หมู่บ้านจัดสรร-คอนโด 2. 

เรียกรับส่วยสินบนจากผู้ประกอบการแลกกับ

การทำาผิดหรือจ่ายภาษีเข้ารัฐน้อยลง เช่น เรียก

เงินใต้ โต๊ะจากคนค้าขาย แลกกับการจ่ายภาษี

ป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่ำากว่าเป็นจริง

3.โกงเงินหลวงในการจัดซื้อจัดจ้างและ

การให้สิทธิ์ สัมปทานแก่เอกชน เช่น คดีรถและ

เรือดับเพลิง กรณีอุโมงค์ ไฟลานคนเมือง 39 

ล้านบาท กรณีอื้อฉาว เช่น สัมปทานรถไฟฟ้า ค่า

ดูแลสวนสาธารณะ การจัดอีเวนต์ โดยส่วนกลาง

หรือสำานักงานเขต 4.ใช้อำานาจในทางมิชอบ 

เช่น กรณีปล่อยให้มีตลาดนัดเถื่อน เช่น กรณี

ป้าทุบรถที่เขตสวนหลวง คดีลักลอบทิ้งขยะที่

ศูนย์กำาจัดขยะหนองแขม กรณีปล่อยให้เอกชน

สร้างคอนโดหรูแต่เปิดใช้ไม่ได้ ที่ซอยอโศกและ

ซอยร่วมฤดี

การเลือกตั้งในเมืองหลวงของประเทศ 

หากยัง เน้นขายฝันเช่นวันนี้ ก็อย่ าหวังให้

ประเทศไทยปลอดคอร์รัปชันได้เลย...ขอบ่นดังๆ 

ว่าเหนื่อยใจครับ”.

เหนื่อยใจ!ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯมองข้ามเรื่องโกง
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ปง ปง ! ยุคสื่อออนไลนกลบสื่อกระแสหลักตัวจริงเสียงจริง 

สสส. จับมือ ม.มหิดล เปดตัว “ศูนยวิชาการดานการรูเทาทันสื่อ

ของผูสูงอายุ” แกปญหาชองวางจากการตมตุนทางออนไลน ยก

ปมผูสูงอายุถูกหลอกในโลกออนไลน ผุดนวัตกรรมเกมออนไลน 

หยุด-คิด-ถาม-ทํา ‘สตาซ’ รุกปน สูงวัยรูทันสื่อ

ภาพผูสูงวัยในสมัยกอนจะนั่งเกาอี้โยก ถักไหมพรม โดยมี

แมวคูใจอยูใกลเคียง หรือผูสูงอายุนั่งเอกเขนกอานหนังสือพิมพ ์ดื่ม

กาแฟตามรานกาแฟยามเชา แลกเปลี่ยนประสบการณ แตปจจุบันนี้

กลุมผูสูงวัยอยูกับสมารทโฟน ไอแพด ตั้งกลุมไลนกลุมกอการดี รวม

กันทํากิจกรรมอยางที่เรียกวาปฏิบัติการเพื่อสังคม บริหารจัดการ

ปญหาอยางเปนรูปธรรม มีศักดิ์ศรี มองเห็นอนาคต แตยังมีกลุมผู

สูงอายุบางคนรูไมเทาทันขอมูล เมื่อใช โทรศัพทมือถือถูกแกง Call 

Center ตมตุนหลอกลวงให โอนเงินอยางเสียรูเสียทรัพย โดยใชเหตุ 

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงขาว “การจัดตั้งศูนยวิชาการ

ดานการรูเทาทันสื่อของผูสูงอายุ และการเสวนา หยุด-คิด-ถาม-ทํา 

: วัคซีนออนไลนเพื่อสูงวัยรูทันสื่อ” พรอมเปดตัวนวัตกรรม “เกม

ออนไลน หยุด คิด ถาม ทํา หรือ STAAS (สตาซ)” เครื่องมือ 

พัฒนาทักษะการรูเทาทันสื่อที่ผูสูงอายุสามารถทําไดดวยตัวเอง 

บนแพลตฟอรมโทรศัพทมือถือ ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ 

Android ที่อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางญาณี รัชตบริรักษ รักษาการผูอํานวยการสํานักสราง

เสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปญญา สสส. กลาววา ประเทศไทย

กาวเขาสูสังคมผูสูงวัยโดยสมบูรณ (Complete Aged Society) 

ประกอบกับสื่อมีอิทธิพลสําคัญตอโลกยุคใหม การเตรียมพรอม

ปจจัยสุขภาพในทุกดาน โดยเฉพาะทักษะเทาทันสื่อ เพื่อใหผูสูงอายุ

กาวขามขีดจํากัดไปเปนพลเมืองสูงวัยเทาทันสื่อจึงเปนสิ่งที่จําเปน 

ที่ผานมา สสส. รวมกับภาคีเครือขาย พัฒนาหลักสูตรวัยเพชรรูทัน

สื่อ เพื่อเตรียมพื้นฐานกอนที่จะใหผูสูงวัยเริ่มไปใชสื่อ ฝกใหผูสูงวัยมี

สติกอนเชื่อ สามารถใชสื่อไดอยางรูเทาทันและปลอดภัย มีโรงเรียน

ผูสูงอายุเขารวมกวา 20 โรงทั่วประเทศ

นางญาณีกลาววา สสส. รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เรง                                                                         

ขยายผลการขับเคลื่อนงานรู เทาทันสื่อใหแกผู สูงอายุที่เปน

ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาและตอยอดองคความรู เพื่อใชแก

ปญหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหม ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

สังคมสูงวัย โดยเฉพาะประเด็นสูงวัยเทาทันสื่อ ไดจัดตั้งศูนย

วิชาการดานการรูเทาทันสื่อของผูสูงอายุ (Intelligence Center 

for Elderly Media Literacy 

: ICEM) โดยมีสถาบันวิจัย

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปน

ศูนยกลางรวบรวมองคความ

รู และพัฒนานวัตกรรมเครื่อง

มือที่งาย สรางผลกระทบทาง

สังคมไดจริง ควบคู ไปกับการ

พัฒนาหลักสูตรวัยเพชรรูทันสื่อและ

สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรม

ผูสูงวัยของไทย โดยใชกลไกของศูนยวิชาการเปน

ระบบสนับสนุนใหการดําเนินการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

คนในกรุง คนในชนบทมีการใชสื่อดิจิทัล สื่อบุคคลกระจาย

เขาไปในพื้นที่ชุมชน รพ.สต. อสม. เพื่อใหรูเทาทันสื่อ การจัดการ

ความรูไดเปนอยางดี ผูสูงอายุวัย 60-70 ป ใชสื่อออนไลนเปนมี

โอกาสถูกหลอกลวงมากกวาคนวัย 70 ปขึ้นไปที่ไมใชสื่อออนไลน 

หลอกใหซื้อสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งหาย คนกลุมวัย 70 ปขึ้นไปใน

ชนบทจะเลือกใชสื่อบุคคล “ผูสูงอายุบางคนเชื่อขาวลวงที่มีการบอก

ตอจากบุคคลนาเชื่อถือในสังคม เกิดความเกรงใจ ทั้งๆ ที่ขอความ

สงมานั้นเปนเรื่องบิดเบือน ไมถูกตอง เกิดความเกรงใจไมกลาเตือน

วาสงขาวเท็จ เมื่อมีการสงตอก็กลายเปน super spreader กลาย

เปนการแพรระบาดขอมูลที่ผิด ดังนั้นสังคมจะตองชวยกันดูแล

กันเอง อสม.จะชวยทํางานไดเปนอยางดี เพราะทํางานอยูกับชุมชน

อยางใกลชิด มีโอกาสตรวจสอบขาวลวงขาวเท็จ”

รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ 

ประธานศูนยวิชาการดานการ                                                                        

รูเทาทันสื่อของผูสูงอายุ สถาบัน 

วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา ใน

ชวง 5 ป ที่ทํางานรูเทาทันสื่อ ตอง

เนนผูสูงวัยเปนหลัก ลดชองวาง เพื่อ

ใหผูสูงอายุเขาถึงสื่อไดงายขึ้น ปจจุบันผู

สูงอายุเขาถึงสื่อออนไลน ขณะเดียวกันตอง

ใชสื่ออยางรูเทาทันดวย สมัยกอนมีสื่อกระแส

หลัก มีหลากหลายสํานักพิมพใหตรวจสอบได สื่อบุคคล 

แตปจจุบันมีชองวางเกิดขึ้น ดวยการยึดหลักการรูเทาทันตัวเองจะ

ทําใหรูเทาทันสื่อได ตองใชคาถาเพื่อใหรูทันสื่อ ไมถูกหลอกดวย

การใชสติเปดรับสื่อ ยิ่งมีเกมออนไลนเปนการฝกทักษะทดลองเลน 

จากขอมูลสถานการณและผลกระทบการใชสื่อของผูสูงอายุ

ไทย 2,000 คนทั่วประเทศ ป 2564 พบผูสูงอายุเปดรับสื่อออนไลน

มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน และสื่อบุคคล ตามลําดับ ที่

สําคัญพบความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการถูกหลอกลวงถึงรอยละ 16 

โดยเฉพาะการซื้อสินคาในราคาที่สูงเกินจริง เชิญชวนลงทุนธุรกิจ 

และทําบุญ สงผลทําใหผูสูงอายุตองเสียเงิน เสียความรูสึก และ

เสียรู (ไดรับสินคาไมมีคุณภาพแตราคาสูง) สะทอนไดวาผูสูงอายุ

ไมมีทักษะการรูเทาทัน ทําใหถูกหลอกและหลงเชื่อสิ่งที่สื่อนําเสนอ

ผลงานวิจัยเรื่องที่ผู สูงอายุสนใจเปดรับสื่อมากที่สุด 

1.ขาวทั่วไป 2.รายการบันเทิง 3.รายการเกี่ยวกับสุขภาพ 4.รายการ 

ศาสนาและทําบุญ 5.รายการดานการเมือง สื่อที่ผูสูงอายุเปด

ผุดนวัตกรรมเกมออนไลน 

‘สตาซ’รุกปนสูงวัยฉุกคิดรูทันส� อ

รับมากที่สุด 1.โทรทัศน 

2.สื่อบุคคล โทรศัพท

จาก Call Center และ 

3.สื่อออนไลน โดยมี                               

วัตถุประสงค ใช สิทธิ

โครงการภาครฐั โครงการ                                                 

คนละครึ่ง แชรขอมูล

เพื่อทักทาย สงตอความรูที่เปนประโยชน 

“นวัตกรรมเกมออนไลน ‘สตาซ’ เปนเครื่องมือใหผูสูงอายุได

เรียนรูการรูเทาทันสื่อ และฝกทักษะ ‘หยุด คิด ถาม ทํา’ ที่เปนหัวใจ

ของ ‘หลักสูตรวัยเพชรรูทันสื่อ’ ในรูปแบบเกมออนไลนที่เหมาะสม

กับการเรียนรูดวยตนเอง เปนเกมที่จําลองเหตุการณในชีวิตประจํา

วันของผูสูงอายุ มี 4 เหตุการณ คือ 1.ไดรับขาวนํ้ามะนาวเกลือ  

รักษามะเร็ง 2.ขอความจากครูหนุม 3.ลูกสาวเขาโรงพยาบาล และ 

4.ตํารวจตรวจเงิน ผูรวมเลนเกมจะไดพิจารณาจากเหตุการณแลว

เลือกวา ควรจะ หยุด คิด ถามหาแหลงขอมูล และตัดสินใจทํา

อยางไร รวมถึงเกมยังใหความสําคัญกับการสงตอขอมูลอีกดวย ทั้งนี้ 

เกมออนไลน ‘สตาซ’ ถือเปนนวัตกรรมสงเสริมการเรียนรูดานการ

รูเทาทันสื่อที่เขากับยุคสมัย เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไทยเปน ‘สูงวัย

หัวใจสตาซ’ รูเทาทันสื่อ” รศ.ดร.นันทิยากลาว

ทั้งนี้ ภายในการเสวนาหยุด-คิด-ถาม-ทํา : วัคซีนออนไลน

เพื่อผูสูงวัยรูทันสื่อ ไดรับเกียรติจาก รศ.นพ.ปญญา ไขมุก กรรมการ

บริหารแผนคณะที่ 8 สสส. เขารวมยํ้าใหเห็นพลังในการขับเคลื่อน

สังคมรูทันสื่อของผูสูงวัย สําหรับผูที่สนใจขอมูลติดตามไดทาง

เว็บไซต สสส.

ญาณี รัชตบริรักษ รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

วามมานะเป็นบ่อเกิดของความสำาเร็จ 

น่าจะเป็นคำากล่าวที่ชัดเจนที่สุดกับ

ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ซึ่งแน่นอน

ว่าแทบจะไม่มีเรื่องใดเลยท่ีจะประสบความสำาเร็จ

ได้ภายในการลงมือทำาครั้งเดียว เช่นเดียวกับ

ความสำาเร็จของโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ หรือ KVIS 

สถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ที่มี โมเดลจะ

พัฒนานักเรียนให้ตอบโจทย์กับความต้องการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต 

โดย KVIS ได้มีการออกแบบหลักสูตร 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ตรงตาม

เป้าหมายของการก่อตั้งโรงเรียนนี้ โดยแบ่งเป็น

หลักสูตรแบบ “วัดตัวตัด” โดยมีนโยบายให้ครู

ผู้สอนสังเกต และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ส่งเสริมให้ครูถามคำาถาม ให้งาน ให้การบ้าน 

กับนักเรียนแต่ละคนตามความถนัด ความสนใจ

ท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันนักเรียนท่ีเรียนห้องเดียวกัน 

รายวิชาเดียวกัน จึงอาจได้รับคำาถาม งาน 

และการบ้านจากครูที่แตกต่างกันได้ 

การจะทำาเช่นน้ีได้จำานวนนักเรียนต่อห้องเรียน

ต้องน้อย โรงเรียนจึงกำาหนดให้มีนักเรียน

ต่อห้องเรียนเพียง 18 คน นักเรียนโรงเรียน

กำาเนิดวิทย์ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จะได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ

ของตนเองในรายวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ 

โรงเรียนได้จัดให้มี 2 ระดับ คือ Fundamental 

และ Advanced

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน

ที่ 1 จะเรียนเหมือนกันทุกรายวิชา และคาดหวัง

ว่าเมื่อเรียนจบภาคเรียนที่ 1 แล้ว นักเรียน

จะค้นพบตัวเองว่าเขามีความรัก ความถนัด 

ต่อยอดความพยายามสู่ความสำาเร็จ

ของนักเรียน KVIS รุ่น 5
และความสนใจด้านใด เช่น ถ้าพบว่าตนเอง

มีความรักความถนัด และความสนใจด้านฟิสิกส์ 

นักเรียนก็จะสามารถเลือกเรียนรายวิชา 

Advanced Physics ตั้งแต่ชั้น ม.4 ภาคเรียน

ที่ 2 เป็นต้นไปจนจบ ม.6 ส่วนรายวิชาเคมี 

และชีววิทยา ก็เลือกเรียนระดับ Fundamental

รวมถึงมีการเรียนจากการปฏิบัติจริง 

ซึ่งโรงเรียนเน้นการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในรูปแบบที่เรียกกันว่า “การเรียน

จากการปฏิบัติจริง” โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือ

จากกลุ่ม ปตท. ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในห้อง

ปฏิบัติการอย่างดีเย่ียม ท้ังห้องปฏิบัติการวิชาเคมี 

วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาพื้นฐานวิศวกรรม 

ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และไมโคร

คอนโทรลเลอร์ ห้องเครื่องมือรวมสำาหรับการทำา

งานวิจัย ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการ

นาฏศิลป์และดนตรี 

ทำาให้ โรงเรียนสามารถจัดการเรียน

การสอนแบบ Hand-on Learning ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น โรงเรียนยังเน้น

เรื่อง “การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและนอก

โรงเรียน” อย่างสูงอีกด้วย 

จนถึงปัจจุบัน KVIS ได้ ให้ โอกาสและ

ความสำาเร็จแก่นักเรียนมามากมาย จนถึงล่าสุด

เป็นรุ่นท่ี 5 แล้ว และได้มีการจัดงานมอบเกียรติบัตร

และแสดงความยินดี ในโอกาสสำาเร็จการศึกษา

ของนักเรียนโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ รุ่นที่ 5 

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงาน

ของโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ ให้กลุ่ม ปตท. ผู้ ให้

การสนับสนุน ครูและบุคลากร รวมถึงผู้ปกครอง

นักเรียน รุ่นที่ 5 และสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 

ผู้บริหารของโรงเรียนและบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน

และต้องยอมรับว่าเบื้องหลังความสำาเร็จ

ของนักเรียนที่จบการศึกษาในรุ่นที่ 5 นั้น 

ส่วนหนึ่งมาจากความเข้มข้นของการเรียน

การสอนของ KVIS แต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่เพียง

เพราะโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความ

สามารถของน้องๆ ความมานะอุตสาหะ พยายาม 

และบากบ่ัน ในระยะเวลาตลอด 3 ปี จนสามารถ

คว้าความสำาเร็จไปครอบครองได้ และเชื่อว่า

การศึกษาด้านนี้จะเป็นพื้นฐานในการสร้าง

กำาลังสำาคัญของชาติอันจะเป็นฟันเฟืองในการ

ขับเคลื่อนและยกระดับประเทศไทยได้อย่าง

แน่นอน

ค


